
เด็กอายุ 5-11 ปที่มี โรคประจําตัว 7 กลุมโรค เขารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เปนวันแรก โดยมีผูปกครองเซ็นใบยินยอมและดูแลอยางใกลชิด ที่ชั้น 12 อาคารเฉลิม     

พระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี เขตราชเทวี เม� อวันที่ 31 ม.ค.

คิกออฟฉีดวัคซีนเด็กม่ันใจปลอดภัย

พท.โหนผลเลือกตั้งซอมสะทอนความลมเหลวรัฐบาล
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ดําเนินคดีบริษัทกอมลพิษ

นํ้ามันขยายวงพัดเขาหาด

กรุงเทพฯ • ผลเลือกตั้งซอม ส.ส.เขต 9 

ไมเปนทางการ “สุรชาติ เทียนทอง” ควา

เกาอี้ มีผูมาใชสิทธิ์แค 52.68% เพ� อไทย

พาเหรดโหนผลหยอนบัตรขยม “ประยุทธ” 

ใหยุบสภา อางเพ� อเปนประชาธิปไตยอยาง

แทจริง มุกธรรมนัสแปก นักการเมืองไม

สนใจวลีศัตรูของศัตรูคือมิตร “สกลธี” ระบุ 

พท.ไมใชแลนดสไลด เพราะคะแนนไมตาง

จากป 2562 ชี้คะแนน “บิ๊กตู” ยังไปได แต

พลังประชารัฐน�าหวงหากไมปรับปรุง 

เม� อวันที่ 31 มกราคม สํานักงาน

คณะกรรมการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพ 

มหานคร (กกต.กทม.) ไดรายงานผลการเลือก

ตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) กทม.

เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตําแหน�งที่วาง (เขต

หลักสี่ และจตุจักร เฉพาะแขวงลาดยาว 

เสนานิคม และจันทรเกษม) รวมท้ังส้ิน 280                                                        

หน�วยอยางไมเปนทางการวา นายสุรชาติ                                                  

เทียนทอง พรรคเพ� อไทย (พท.) ไดรับเลือก

ตั้งเปนลําดับที่ 1 ดวยคะแนน 29,416 

คะแนน  ลําดับที่ 2 นายกรุณพล เทียน

สุวรรณ พรรคกาวไกล (ก.ก.) 20,361 คะแนน  

ลําดับท่ี 3 นายอรรถวิชช สุวรรณภักดี พรรค

กลา 20,047 คะแนน  ลําดับท่ี 4 นางสรัลรัศม์ิ                                                             

เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

7,906 คะแนน  ลําดับที่ 5 นายพันธุเทพ 

ฉัตรนะรัชต พรรคไทยภักดี 5,987 คะแนน  

ระยอง • นํ้ามันดิบร่ัวเปนเหตุการณรุนแรง

ระดับชาติ กรมเจาทาแจงความรองทุกข

ดําเนินคดีบริษัทผูกอมลพิษแลว ตั้งคณะทํา 

งาน 5 ชุด แกปญหาพรอมเยียวยาผลกระทบ                                                      

ลาสุดคราบน้ํามันขยายวงโผลที่หาดเภตรา 

หาดแหลมเจริญ และอาวพราว หมูเกาะ

เสม็ด 

เม� อวันที่ 31 มกราคม 2565 ที่สํานัก 

งานทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด อ.เมือง

ระยอง ศูนยประสานงานปองกันและขจัด

มลพิษทางนํ้าเน� องจากนํ้ามัน (ศปส.จท.) ได

เปดแถลงขาวกรณีทอน้ํามันรั่วไหลกลาง

ทะเลของบริษัท สตารปโตรเลียม รีไฟนนิ่ง 

จํากัด (มหาชน)

นายภูริพัฒน ธีระกุลพิศุทธ์ิ รองอธิบดี

กรมเจาทา ดานปลอดภัย แถลงวา กรณี

น้ํามันดิบรั่วไหลจากทอใตทะเลของทุนรับ

น้ํามันดิบกลางทะเล จังหวัดระยอง นับเปน

เหตุการณรุนแรงระดับชาติ เพราะสรางความ                                                              

เสียหายตอทรัพยากรและประชาชน ซ่ึงตาม

แผนไดกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและ                        

ขจัดมลพิษทางน้ําเน� องจากน้ํามันเปนผูสั่ง                                                        

การสูงสุด มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนา 

คมเปนประธาน โดยแบงโครงสรางหนาที่

ความรับผิดชอบ ดังนี้

1.คณะกรรมการปองกันและขจัดมล 

พิษทางน้ําเน� องจากน้ํามัน  เปนหน�วยงานสั่ง                                                                        

การหลัก 2.กรมเจาทา กระทรวงคมนาคม 

จัดตั้งศูนยประสานงาน 3.กองทัพเรือ/

กรุงเทพฯ • “อนุทิน” คิกออฟฉีดวัคซีนเด็ก 

5-11 ปกลุมมีโรคประจําตัว 7 โรค ประเดิม

แลว 100 คนแรก วอนผูปกครองมั่นใจได

มาตรฐานปลอดภัย ดาน สธ.กางแผนฉีด

สูตรไขวตามคําแนะนําองคการอนามัยโลก 

ไฟเขียวรนเวลาเหลือ 1 เดือนฉีดไดหลังติด

เชื้อ ขณะที่ “บิ๊กตู” ขีดเสนราคา ATK ตอง

ไมทําใหประชาชนเดือดรอน ดาน ผอ.กอง

ระบาดชี้ยังตองเฝาระวังโควิดใกลชิด หลัง

หลายมาตรการผอนคลาย ขณะที่ ศบค.

แนะตรุษจีนใหอั่งเปาออนไลนสกัดแพรเชื้อ 

เตือนระวังมิจฉาชีพลวงขอมูลลงทะเบียน

ไทยแลนดพาส

เม� อวันจันทร ที่สถาบันสุขภาพเด็ก

แหงชาติมหาราชินี กรุงเทพมหานคร นาย

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ                                 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข พรอม

ดวย นพ.ณรงค สายวงศ รองปลัดกระทรวง

สาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป อธิบดี

กรมการแพทย ออกตรวจเย่ียมการใหบริการ

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในกลุมเด็กอายุ 5-11 ป

ที่มีโรคประจําตัว 7 กลุมโรคเปนวันแรก

นายอนุทินกลาววา ขณะนี้วัคซีนโค

วิด-19 ที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา (อย.) ใหฉีดในเด็ก

อายุ 5-11  ป คือวัคซีนของไฟเซอร ที่ผลิต

สําหรับเด็กอายุ 5-11 ปโดยเฉพาะ เปน

ขวดฝาสีสม จัดสงล็อตแรก 3 แสนโดส 

ผานการตรวจรับรองรุนการผลิตจากกรม

วิทยาศาสตรการแพทยแลว จะสงไปยังจุด

ฉีดวัคซีนทั่วประเทศตอไป เบื้องตนจะฉีดใน                                         

เด็กอายุ 5-11 ปที่มีโรคประจําตัว 7 กลุม

โรคกอน เพ� อปองกันการเจ็บปวยรุนแรงและ

เสียชีวิต ดําเนินการในสถานพยาบาล ภาย

ใตความสมัครใจของผูปกครอง

จับหวยออนไลน

วงเงินพันลาน

โสมแดงเผยรูปอวกาศ

จาก IRBM

ธปท.หวง

เศรษฐกิจ ม.ค.แผว

ไทยโพสต • “จุรินทร” เผยสถานการณ

ราคาสินคาชวงตรุษจีนตรึงไวได 7 หมวด

สําคัญ ไขไกราคาลดลง 7% เนื้อหมูลด 11% 

และมีแนวโนมลงไดอีก ปลาหลายชนิดก็ลด

ลง สวนไกตรึงราคาในหางได แตตลาดขาง

นอกขยับข้ึนบาง และผักสวนใหญลดลง เตรียม                                                       

เดินหนาหารือผูผลิต ผูประกอบการตรึงราคา

สินคาที่จําเปนตอ ศุลกากรทาเรือกรุงเทพ

เดงรับนโยบาย นายกฯ เขมหามสงออกหมู-

ของผิด กม.  

เม� อวันจันทร ที่หองประชุมชั้น 11 

ตึกสํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย นายจุ

รินทร ลักษณวิศิษฏ รองนายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย พรอมดวย

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวง

พาณิชย นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข 

ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย นายธีระชาติ ปาง

วิรุฬหรักษ ผูชวยเลขานุการ รมว.พาณิชย  

และนายวัฒนศักย เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการ

คาภายใน แถลงถึงสถานการณราคาสินคา

ในชวงเทศกาลตรุษจีน  

โดยนายจุรินทรกลาววา กระทรวง

พาณิชยไดติดตามสถานการณราคาสินคาที่                                                         

จําเปนตอการอุปโภคบริโภคของพี่นองประ 

ชาชนคนไทยทั้งประเทศอยางใกลชิด ซึ่งทุก

ปชวงตรุษจีนราคาสินคาในหมวดอาหารจะ

มีราคาสูงขึ้นเกือบจะสูงที่สุด แตปนี้ ไดสั่ง

การเปนนโยบายใหกระทรวงพาณิชย

เกียกกาย • รมว.มหาดไทยแจงกระทูสด 

ส.ว. จอชง ครม.เคาะเลือกตั้งผูวาฯ กทม.-

นายกเมืองพัทยา มี.ค.นี้ คาด พ.ค.เขาคูหา

พรอมกัน ยันทุกอยางมีข้ันมีตอนตองทําตาม

กฎหมาย ปดยื้อเวลาไมมีลับลมคมใน

ที่รัฐสภา วันที่ 31 มกราคม ในการ

ประชุมวุฒิสภา นายวันชัย สอนศิริ สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) ตั้งกระทูถามดวยวาจาตอ 

พล.อ.ประยุทธ  จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม เร� องกําหนดวันเลือกต้ัง                                                     

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) และ

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) วา ที่                                                           

ตนต้องตั้งกระทู้ถามด้วยวาจานี้เพื่อสอบ 

ถามรัฐบาล เพราะแมแตรองนายกรัฐมนตรี

อานตอหนา 15
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9211

อิสรภาพแหงความคิด

พณ.ตรึงสินคา

7หมวดสําคัญ

ลุยหารือผูผลิต

มท.1ปดย้ือเวลา

พ.ค.หยอนบัตร

เลือกผูวาฯกทม.
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2 ในประเทศ

ยิ่งหวงอํานาจ 

ยิ่งไรอํานาจ 
ณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศผลการ

เลือกตั้ง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) กทม.เขต

เลือกตั้งที่ 9 แทนตําแหน�งที่วาง (เขตหลักสี่ และ

จตุจักร เฉพาะแขวงลาดยาว เสนานิคม และจันทรเกษม) 

รวมทั้งสิ้น 280 หน�วย อยางไมเปนทางการ ปรากฏวา นาย

สุรชาติ เทียนทอง พรรคเพ� อไทย ไดรับเลือกตั้งเปนลําดับที่ 1 

ดวยคะแนน 29,416 คะแนน  

ลําดับที่ 2 หมายเลข 6 นายกรุณพล เทียนสุวรรณ 

พรรคกาวไกล 20,361 คะแนน  ลําดับที่ 3 หมายเลข 2 นาย

อรรถวิชช สุวรรณภักดี พรรคกลา 20,047 คะแนน  ลําดับที่ 

4 หมายเลข 7 นางสรัลรัศมิ์ เจนจาคะ พรรคพลังประชารัฐ 

7,906 คะแนน  ลําดับที่ 5 หมายเลข 1 นายพันธุเทพ ฉัตรนะ

รัชต พรรคไทยภักดี 5,987 คะแนน  ลําดับที่ 6 หมายเลข 8 

นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพ� อประชาชน 333 คะแนน  

ลําดับที่ 7 หมายเลข 5 นายรุงโรจน อิบรอฮีม พรรคไทย

ศรีวิไลย 244 คะแนน ลําดับที่ 8 หมายเลข 4 นางสาวกุลรัตน 

กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตรชาติ 190 ทั้งนี้ สําหรับจํานวนผูมาใช

สิทธิ์เลือกตั้ง 88,124 คน จากจํานวนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 

167,287 คน คิดเปนรอยละ 52.68% เปนบัตรดี 84,484 บัตร 

สวนบัตรเสีย 1,184 บัตร ขณะที้บัตรไมเลือกผูใด 2,456 บัตร

แน�นอนวา ภายหลังผลการเลือกตั้ง ปรากฏเปนที่ชัดเจน 

มีการแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณทางการเมืองไปหลาก

หลายทิศทาง โดยเฉพาะทั้งฝงพรรคที่ควาชัยชนะ และพรรค

รัฐบาลที่พายแพอยางหมดรูป พรอมกับภาพที่ชัดเจนในเสน

ทางการเมือง ไมตกขอบเวทีของพรรคการเมืองบางพรรค ที่

เพิ่งกอรางสรางตัว แตผลคะแนนที่ออกมาชี้ชัดวา สามารถ

เดินตอไปไดบนเสนทางสายนี้ 

โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่คนกรุงจํานวน

มากในวาระถัดไปก็ตองเฝารอการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ใหเกิด

ขึ้นไลเรียงตามกันมา มิใชถูกผูมีอํานาจทางการเมืองยื้อยุด 

เพราะประเมินสถานการณที่เกิดขึ้นไมเปนผลดี เสี่ยงตอการ

สูญเสียอํานาจ พายแพอยางเต็มรูปแบบอีกรอบ เพราะสนาม

การเมืองในนาทีนี้ จากผลการเลือกตั้งซอมที่เขตหลักสี่-จตุจักร

ออกมาแบบนี้ เสนทางครองเกาอี้ผูวาฯ กทม.นั้นไมได โรยดวย

กลีบกุหลาบอยางแน�นอน 

นั่นจึงเปนที่มาของการตั้งขอสังเกตอยางอื้ออึงตามมา

วา ในเร็วๆ นี้อาจจะยังไมมีการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.เพราะถูก

เล� อนออกไปอยางไมมีกําหนด

ภายใตสถนการณความไรเอกภาพของรัฐบาล พรรค

พลังประชารัฐ และสนิมเนื้อในตนเองที่กัดกรอนกันภายใน สง

สัญญาณจนประชาชนไมเหลือศรัทธา และยิ่งจะกลายเปนวัว

พันหลัก มากขึ้น หากยังไมมีความชัดเจนของการเลือกตั้งผูวา 

กทม. เพราะนาทีนี้ ไมมีพรรคการเมืองไหน สามารถมั่นใจ คุม

อํานาจเบ็ดเสร็จ ในความตองการของประชาชนได 

และยิ่งฝงรัฐบาลดวยแลว ยืนอยูทามกลางความเปราะ

บาง และทายที่สุดจะนําไปสูเสนทางที่กลาวไดวา ยิ่งหวง

อํานาจ ยิ่งไรอํานาจ และบทเรียนแบบจําลองสนามเลือกตั้งที่

ปราชัยในครั้งนี้ อยางนอยที่สุดผูมีอํานาจในรัฐบาลชุดนี้ตอง

พึงตระหนักถึงการฟงเสียงประชาชน การเหยียบหัวประชาชน  

ทํางานการเมืองแบบมุงแสวงหาผลประโยชน ใหตัวเองและ

พวกพอง พรรคพวก ก็จะเกิดผลยอนกลับอยางรุนแรงไมแพ

กัน 

ขณะเดียวกัน ผลจากปรากฏการณเลือกตั้งซอมใน

ครั้งนี้ สงสัญญาณอยางมีนัยสําคัญของคําตอบประชาชนที่

ตองการการเปลี่ยนแปลง ทามกลางการเผชิญวิกฤตของโรค

ระบาดอยางไวรัสโควิด-19 และตามมาดวยระลอกลาสุด

ของโอมิครอน กระหน่ําดวยพิษเศรษฐกิจ ขาวยากหมาก

แพง ประชาชนทุกขยากไปทุกหยอมหญา นี่คือคําตอบของ

ประชาชนที่สงสัญญาณไปยังรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ วา

หากยังแกงแยง ชวงชิง ผลประโยชนทางการเมือง โดยไม

เหลียวแลประชาชน คําตอบสุดทายจะเปนอยางไร.

ค

นพ.ชลน�าน ศรีแกว 

หัวหนาพรรคเพ� อไทย

กลาวภายหลังผูสมัครพรรคเพ� อไทย ชนะการเลือกตั้ง

ซอมเขต 9 กทม. “การเลือกตั้งครั้งนี้สะทอนการทํางานของ 

พล.อ.ประยุทธไดเปนอยางดี ทางออกที่ที่สุดดีคือ คืนอํานาจให

ประชาชน เพราะไมใชเร� องน�าอายเลย หากจะพิจารณา หาก 

พล.อ.ประยุทธยุบสภาฯ ผมจะไปกราบขอบคุณเปนคนแรก 

เพราะถือเปนการทําเพ� อชาติบานเมือง”.

‘พปชร.’ หมดอายุ?

นับเวลารอแยกยาย

ลการเลือกตั้งซอมเขต 9 กทม. พื้นที่หลักสี่ จตุจักร 

เรียกไดวาตบหนาพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่

กระทบไปถึง บิ๊กตู-พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหมอยางรุนแรง

หลังกอนหนานี้เม� อกลางเดือนมกราคม พปชร.ก็พาย

แพเลือกตั้งซอมใน จ.ชุมพร และสงขลา ใหแกแชมปเกา

ประชาธิปตย 

 ครั้งนั้น “บิ๊กตู” อาจเอาตัวรอดไปได เพราะผูนําทัพคือ 

“บิ๊กปอม” - พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

และหัวหนาพรรค พปชร. และ “ผูกองมนัส” หรือ ร.อ.ธรรมนัส 

พรหมเผา อดีตเลขาธิการ ที่คนใตออกมาสั่งสอน โดยเฉพาะ

ปมปราศรัยหาเสียง “คนจนคนรวย” จึงทําให 2 คนดังกลาว

รับบาปเคราะหไป

 แตเม� อกลับพื้นที่เลือกตั้งซอม กทม.ถือวาผลเลือกตั้งมี

ความชัดเจนกวา เพราะดานหนึ่ง พปชร. ในฐานะเปนแชมป

เกา และครั้งนั้น พปชร.ชนะเพราะพลังลุงตู และครั้งนี้ชวง

โคงสุดทายผูสมัครก็โหน พล.อ.ประยุทธอีกครั้ง และที่สําคัญ

ยังไรเงาภาพ “ร.อ.ธรรมนัส” อีกดวย 

 ผลคะแนนของ พปชร.ที่ออกไดเพียง 7,906 คะแนน 

เทานั้น แตกตางจากเลือกตั้งป 2562 ที่นายสิระ เจนจาคะ 

อดีต ส.ส.กทม. ไดคะแนน 34,907 คะแนน เรียกวาคะแนน

หลนวูบไปอยางน�าใจหาย 

 ขณะที่พรรคการเมืองอ� นๆ ที่หวังโหนกระแสนายกฯ 

เชนกัน คือ พรรคกลาได 20,047 คะแนน พรรคไทยภักดีได 

5,987 คะแนน และเม� อรวมทั้งหมดได 33,940 คะแนน

 แตกตางจากพรรคการเมืองที่ไมเอา “พล.อ.ประยุทธ” 

คือ พรรคเพ� อไทยได 29,416 คะแนน พรรคกาวไกลได 

20,361 คะแนน และพรรคไทยศรีวิไลยได 244 คะแนน รวม

ทั้งหมด 50,021 คะแนน 

 ผลการเลือกตั้งซอม แพ 3 ครั้งรวด คอการเมืองฟนธง

ไปลวงหนาวา พปชร.และ “ลุงตู” ขายไมไดแลว และอยูถึง

การเลือกตั้งครั้งหนาหรือไม 

 โดยสาเหตุของ พปชร.พายแพ คนการเมืองวิเคราะหวา 

ประการแรก ประชาชนตองการสั่งสอนรัฐบาลที่เหิมเกริมกับ

การถืออํานาจ ผานระบอบการสืบทอดอํานาจ และเบ� อ “บิ๊ก

ตู” ที่อยูมานานเขาปที่ 8 ในเดือน ส.ค.65 ใชหรือไม 

 ประการที่สอง คนสวนใหญตองการใหการเมืองกลับมา

สูวิถีประชาธิปไตย และไมตองการพรรคการเมืองที่สนับสนุน

ฝายสืบทอดอํานาจใชหรือไม 

 ประการที่สาม ประชาชนไมทนกับปญหาความขัดแยง

ภายใน พปชร.ของกลุมกวนตางๆ จากนักการเมืองรอยพอพัน

แมที่เขามาแยงชามขาว มากกวามุงหนาแกปญหาความเดือด

รอนใหแกประชาชน 

 ประการที่สี่ นโยบายหาเสียงของ พปชร.ไมสามารถ

ทําไดจริง อยางเชน เร� องคาแรงขั้นต่ํา 425 บาท จบอาชีวะ

เงินเดือน 18,000 บาท จบปริญญาตรี เงินเดือน 20,000 บาท 

เปนตน 

 ฉะนั้น คน พปชร.หากยากไปตอ อาจตองแยกยายหา

พรรคใหมสังกัดใชหรือไม แตตองไมลืมวา “กลุม 3 ป.” ยังมี

จุดแข็งคือ วุฒิสภาจํานวน 250 คนเปนองครักษ และสามารถ

เลือกนายกฯ ได 

 ฝายแรกคือ “ทีมลุงปอม” ยายไป พรรค “เศรษฐกิจ

ไทย” โดยมี “ผูกองธรรมนัส” พรอมดวย ส.ส. 18 คนไปปก

หลักรอแลว ที่มี พล.อ.วิชญ เทพหัวดิน ณ อยุธยา เปน

หัวหนาพรรค นายอภิชัย เตชะอุบล เปนเลขาธิการพรรค 

และมีช� อ พล.อ.พัชรวาท วงษสุวรรณ หรือ “บิ๊กปอด” นอง

ชาย พล.อ.ประวิตร เปนที่ปรึกษาพรรค  

 เช� อวาพรรคน้ีจะทําไซสพรรคขนาดกลาง ท่ีสามารถเขา

ไดกับทุกข้ัว และโดยเฉพาะบทบาท “บ๊ิกปอม” อาจเปล่ียนไปอยู

เบ้ืองหลังคุมเกมหลังลงจากหลังเสือมาแลว มิใหถูกเสือแวงกัด    

 สวน “บิ๊กตู” หากยังคิดวาตัวเองขายได จากแผนเดิม

ตองการยึด พปชร. แตเม� อผลการเลือกตั้งซอม กทม.ออกมา

แพแบบหลุดลุย อาจตองเริ่มมองพรรคการเมืองอ� นๆ หรือ

พรรคเกิดใหมที่รอสแตนดบาย และคาดวามีรัฐมนตรีสาย

ตึกไทยคูฟา อาทิ สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน นายชัยวุฒิ 

ธนาคมานุสรณ รมว.ดีอีเอส และ ส.ส.นกแล ที่ยังเช� อมั่นใน

ตัวนายกฯ เชน ส.ส.ภาคใต ยายตามไปดวย  

 ขณะที่ กลุมสามมิตร ขออยูใหครบวาระ 4 ป และ

ประเมินสถานการณการเมืองขางหนาอีกครั้ง เพราะมีธงชัด

คือ ตองอยูฝายผูชนะเทานั้น และเช� อวาตัวเองอยูจุดเลือกตั้ง 

ไมวาจะยายไปกับ “บิ๊กตู” เพราะยังมี ส.ว. 250 เสียงหนุน

หลัง หรือหากเห็นวาไปไมไหว ก็คงไปพรรคการเมืองอ� นๆ   

 เวนแต “บิ๊กตู” รูตัวเอง และ ขอพอแคครบเทอม 

นักการเมือง พปชร.สายนี้ก็ตัวใครตัวมัน.

ตองคิดหนา-คิดหลังใหถวนถี่
คงเปนที่รับรู รับทราบ กันไปเรียบรอย

แลว...สําหรับการเลือกตั้งซอม กทม. สวน

ใครจะคิด จะวิจารณไปในแนวไหนตอแนว

ไหน ก็คงตองแลวแต มุมมอง และ รสนิยม 

ของใคร-ของมันไปตามสภาพ แตที่แน�ๆ ก็คือ งาน

นี้...ฝายรัฐบาลน�าที่จะสะดุง หรือน�าที่จะผงะ อยูพอ

สมควรเหมือนกัน กับการนอนมาแบบไมตองมีพระ

สวดนําหนา ของฝายคาน อยางพรรคเผาไทย ที่ทิ้งหาง

กันชนิดแทบไมเห็นฝุน เห็นหาง...

คือจะดวยเหตุเพราะกรณี บิ๊กปอม กับ บิ๊กตู หรือ 

บิ๊กตู กับ ผูกองแปง จะมีสวนเขามาเกี่ยวของ พัวพัน 

โยงใย หรือไม? อยางไร? ก็แลวแต แตที่แน�ๆ ก็คือ...

ความเปนรัฐบาล หรือเปนฝายรัฐบาลนั้น มันน�าจะ

ขายยาก ขายลําบาก ยิ่งขึ้นเร� อยๆ แมผูคนอาจไมถึง

กับเห็นดี เห็นงาม กับฝายคาน หรือฝายที่คิดจะพลิก

ฟา-คว่ําดิน พลิกหนามือเปนหลังตีน มากมายซักเทา

ไหร แตดวยเหตุเพราะแรงกระตุน แรงจูงใจ ที่มันชัก

จะเส� อมโทรม ทรุดโทรม ลงไปทุกที ในหมูผูที่เคยเปน 

กองเชียร ใหกับการ เราจะทําตามสัญญา...ขอเวลา

อีกไมนาน ที่ยืดยาวอีเหลนเปนมาเกือบ 7 ป 8 ป หรือ

ไม? อยางไร? ก็แลวแตจะคิด ที่ทําใหเกิดอารมณ-

ความรูสึกประเภท ยังหาผูที่เหมาะสมไมได แผซานไป

ทั่วบาน-ทั่วเมือง หรือทําคะแนนนิยมทิ้งหางไปจาก บิ๊ก

ตู ไมรูกี่ชวงตัวตอกี่ชวงตัว ในแตละครั้งที่มีการสํารวจ

ความนิยมของบรรดาผูนําทั้งหลาย...

แตสรุปเอาเปนวา...ไมวาจะดวยเหตุผล กลใด ก็

แลวแต แตถาเกิดการ เลือกตั้งทั่วไป ขึ้นมาเม� อไหร 

โอกาสที่จะเสียววูบ เสียวตูด เสียวกน ชนิดยากซซซที่

จะหา สูตร ใดๆ มาคาดคํานวณ สมการทางการเมือง 

ใหมันเปนไปในรูปเดิม แบบเดิม หรือแบบไมถึงกับตอง

พลิกคว่ํา-พลิกหงายมากมายเกินไปนัก ออกจะเปนอะไร

ที่น�าจะลําบากยิ่งขึ้นเร� อยๆ หรือหนีไมพนตองหนักไปทาง 

สูตรเตี๋ยว นั่นแหละเปนหลัก ดวยเหตุเพราะแนวโนมของ

การแลนดสไลด และแอฟวะลานช ของบรรดาพวกพรรค

ฝายคานและฝายแคนทั้งหลาย ดูๆ มันชักจะมีความเปน

ไปไดไมมาก-ก็นอย ไมวาผูนํารัฐบาลตลอด 7 ป 8 ปที่ผาน

มา อยางทานนายกฯ บิ๊กตู ของหมูเฮา ทานจะยอมแพ-ไม

ยอมแพ หรือไม? เพียงใด? ก็ตามที...

อันนี้นี่แหละ...ที่เปนอะไรที่น�าคิด น�าสะกิดใจ ไป

จนกระทั่งน�าหวง น�ากังวล อยูพอสมควรเหมือนกัน โดย

เฉพาะสําหรับบรรดาผูรักบาน-รักเมืองทั้งหลาย คือถา

หากยังคิดจะอาศัยแรงกระตุน แรงจูงใจ จาก บิ๊กตู ลวนๆ 

โอกาสที่จะเกิดอาการพลิกคว่ํา-พลิกหงาย เพราะดวย

สาเหตุใดๆ ก็แลวแต ก็ใชวาจะเปนไปไมได หรือถึงจะ

พยายามสรางแรงกระตุน แรงจูงใจ ดวยการหันไปตั้ง

พรรค ขวาใหม หรือ ขวาชัดเจน ใดๆ ก็เถอะ ทาทางมันไม

น�าจะทันกับสถานการณ ที่ชักจะรูดมหาราชยิ่งเขาไปทุกที 

ยิ่งถาหากตองเจอกับการกระหน่ํา ซ้ําเติม ดวย สึนามิ                                                                                

ทางเศรษฐกิจ ในอีกไมนาน-ไมชานับจากนี้ โอกาสที่มัน

จะไปแลว-ไปเลย ไปไมกลับ-หลับไมต� น-ฟนไมมี ก็ใชวาจะ

เปนไปไมไดเอาเสียเลย...

ดวยเหตุเพราะกระแสความเปนไปของโลกทั้งโลก

ก็
นั่นแหละ...ที่มันออกไปทาง ดิสรัปทีฟ แบบชนิดพรอม

ที่จะ ถีบ อะไรตอมิอะไร ใหลงเหว ลงคลอง ยิ่งเขาไป

ทุกที โดยเฉพาะถาหากสิ่งนั้นๆยังไมคิดจะขยับเขยื้อน 

เคล� อนไหว หรือยังหนักไปทางเร� อยๆ เฉ� อยๆ แบบ

ประเภท... เราจะทําตามสัญญา-ขอเวลาอีกไมนาน 

จนปาเขาไป 7 ป 8 ปเขาไปแลว ก็ยังไมคิดจะไปไหน 

ยังคง ฮึ้มฮึม...ฮึ้มหึ่ม ตอไปเร� อยๆ โดยอาศัย คอรัส 

ที่จะชวยใหเกิดการประสานเสียง หรือชวยใหเกิด

การ รัดคอ ก็ยังไมถึงกับแน�ใจ เปนตัวประคับประคอง

สถานการณไปเปนวันๆ หรือเปนปๆ จนแทบไมมีอะไร

ใหมๆ หรือจนทําใหเกิดอารมณ-ความรูสึกประเภท ยัง

หาผูที่เหมาะสมไมได แผซานไปทั่วบาน-ทั่วเมือง อะไร

ทํานองนั้น...

ดังนั้น.. .เมื่อต้องอาศัยการชี้วัด ตัดสิน ของ

ประชาชน-โดยประชาชน-และเพื่อประชาชนหรือ

เพ� อใครๆ ก็แลวแต อยางมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธ

ได บรรดาประชาชนหรือปวงชนผูอยูในยุค ดิสรัป

ทีฟ ทั้งหลาย ทานจึงพรอมที่จะ ถีบ อะไรตอมิอะไร

ไดทุกเม� อ ถาหากสิ่งนั้นๆ มันเกิดไมตรงใจ ไมตรงกับ

ความปรารถนาและตองการของทานซะอยาง!!! หรือ

เนื่องจากมันเป็นอะไรที่ ยังหาผู้ที่ เหมาะสมไม่ ได้ 

สําหรับฉากสถานการณนั้นๆ นั่นเอง อันนี้นี่แหละ...

ที่คงตองคิดหนา-คิดหลัง คิดใหละเอียด ประณีตและ

ถวนถี่อยางเปนพิเศษ จะเอาแคหยาบๆ-งายๆ มิได โดย

เด็ดขาด...

ปดทายดวยวาทะวันนี้จาก Richard Corliss... 

“Nothing ages so quickly as yesterday’s vision 

of the future.- ไมมีอะไรลาสมัยเร็วเทาวิสัยทัศนแหง

อนาคต ที่ถูกกําหนดขึ้นมาแตวันวาน...”.
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3บทความ-ในประเทศ

‘ได้สลึงแต่ โม้เกินบาท’

มื่อวาน คุยผลเลือกตั้งซ่อม เขต ๙ “หลักสี่-จตุจักร” 

ตอนเปิดหีบ

ก็เหมือนคน “ปิดตาตีหม้อ” เปะปะไปหมด!

 ตอนนี้ เสร็จสรรพ “คว่ำาหีบ” ส่งคืนกลับ กกต.ไปหมด

แล้ว คือ “เพื่อไทย-ฝ่ายค้าน” ชนะ “พลังประชารัฐ-ฝ่าย

รัฐบาล” แพ้

 กะจะจาระไนวันนี้.....

 แต่สื่อออนไลน์บดย่อยจนเป็นฝุ่นไปหมดแล้ว ไม่

เหลือมวลสารให้ “สื่อกระดาษ” อย่างผมได้ทำามาหากินเลย

 ฉะนั้น ที่จะคุยกัน ก็ถือซะว่า เป็นการเก็บ “ฝุ่นอัฐิ” 

ก็แล้วกัน!

 เห็นอาการลิงโลดของพรรคเพื่อไทย ที่เลือกซ่อมมา 

ก็หลายครั้ง แต่ไม่เคยชนะเลยซักครั้่ง 

 เมื่อชนะซักครั้ง แม้ออกอาการ “เวอร์” เกินราคาไป

บ้าง ก็เห็นใจเขานะ

 เหมือนเด็กไม่เคยเจอ “ไอติมไม้แดง” ประมาณนั้น

 เมื่อเจอเข้าอัน......

 ตื่นเต้นดีใจ “พรรคกูได้ไม้แดงแล้วโว้ย” ก็เป็นธรรมดา!

 ปล่อยให้พวกเขาแบ่งกันเลียๆ ดูดๆ ดุ้นไม้แดงบ้าง 

อย่าต้องไปหมั่นไส้พวกเขา ซึ่งมีสภาพไม่ต่าง “น้องผู้

หิวโหย” มานาน ให้เขาได้ดีใจบ้างเหอะ

 เมื่อไม่เหลืออะไรให้คุย เพราะวิพากษ์-วิจารณ์กัน

ในออนไลน์ไปหมดแล้ว ขอเก็บตัวเลข “เชิงสถิติ” มาให้

คิด-วิเคราะห์กันเอาเองละกัน

 การเมืองเรื่อง “ตัวเลข” ไม่ใช่ตัวชี้ขาดในการเลือก

ตั้งก็จริง แต่ใช้เป็นฐาน “มองประเมิน” อนาคตภาพรวม

ได้อยู่

 จะดู “แพ้-ชนะ” เมื่อ ๓๐ ม.ค.๖๕ ให้ชัด ก็ต้องเอา

ตัวเลข “แพ้-ชนะ” เลือกตั้งทั่วไป เมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๒ มา

เปรียบเทียบ

 ผมจะนำามาให้ดู ดังนี้

 -เลือกตั้งใหญ่ ๒๔ มี.ค.๖๒ เขต ๙ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง

เลือกตั้ง ๑๗๑,๒๕๐ คน มาใช้สิทธิ์ ๑๒๗,๖๕๐ คิดเป็น 

๗๔.๕๔%

 -เลือกตั้งซ่อม ๓๐ ม.ค.๖๕ ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง 

๑๖๗,๒๘๗  คน มาใช้สิทธิ์แค่ ๘๘,๑๒๔ คน คือ ๕๒.๖๘%

 นั่นคือ แตกต่างกัน ๒๑.๘๖%

 แตกเป็นจำานวนคน ตีคร่าวๆ ก็ประมาณ ๓๕,๐๐๐ 

คนขึ้น ที่ขาดหายไป คือเคยมาแล้วไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เมื่อวันอาทิตย์

 แล้วมาดูคะแนนแพ้-ชนะ เขต ๙ “หลักสี่-จตุจัตร” 

 =เพิ่มขึ้น ๙,๗๗๙ คะแนน

 ...................................

 จะเห็นว่า ทั้ง “เพื่อไทย” และ “ก้าวไกล” คุยว่าชนะ 

แต่ เป็นชนะที่ “คะแนนลดลง” กว่าเดิม

 แต่ “ลดน้อย” จนไม่เป็นนัยสำาคัญในทางประเมินผล

เลือกตั้งในอนาคต

 ซึ่งต้องยอมรับ ว่าตัวเลขบ่งชัด “เพื่อไทย-ก้าวไกล-

ประชาธิปัตย์” ฐานคะแนนจัดตั้งในพื้นที่ ค่อนข้างเสถียร

 ครั้งนี้ เลือกซ่อม ไม่มีผลด้าน “เปลี่ยนแปลงสถานะ” 

ทางการเมือง  การที่แฟนประจำาระดับพันต้นๆ หายไป ถือว่าปกติ

 สรุป “เพื่อไทย” มีคะแนนฐานในพื้นที่ตุนในกระเป๋า

แน่ๆ ระดับ  ๒๕,๐๐๐-๓๐,๐๐๐ คน

 ก้าวไกล มีคะแนนฐานในระดับ ๒๐,๐๐๐-๒๕,๐๐๐ นับ

ว่า “เป็นต่อ” มาก มีโอกาสแซงเพื่อไทยได้ไม่ยาก

 สำาหรับประชาธิปัตย์ คะแนนฐานในพื้นที่ จะมีอยู่ใน

เกณฑ์ ๑๕,๐๐๐-๒๐,๐๐๐ คน

 แต่ไม่เสถียรเหมือนเพื่อไทยและก้าวไกล!

 “พลังประชารัฐ” ต้องยอมรับว่า ยังไม่มี “ฐานคะแนน” 

ที่แน่นอนเหมือนของเพื่อไทย-ก้าวไกล 

 ในความเป็นพรรคใหม่ ชนะครั้งที่แล้ว จึงไม่ได้มาจาก

ฐานคะแนนจัดตั้ง 

 ก็ชัดเจนว่า ๓ หมื่น ๔ คะแนนที่ชนะนั้น เป็นคะแนน

มาจากกระแส “เอาลุงตู่” เป็นนายกฯ!

 จาก ๓ หมื่น ๔ ฮวบเดียว รูดเหลือแค่ ๗ พัน 

 เป็น “สัญญาณอันตราย” ขั้นสูงสุดของพรรคพลัง

ประชารัฐเลยทีเดียว!

 แสดงว่า ในพื้นที่เขต ๙ ผ่านไป ๒ ปีกว่า ทางพรรคและ 

ส.ส.พื้นที่ ไม่ได้สร้างผลงานให้คน “หลักสี่-จตุจักร” ศรัทธา จน

สามารถยึดเป็นฐานคะแนนพรรคได้เลย

 ทั้งหมด + และ - ขึ้นอยู่ที่นายกฯ คนเดียว!

 ทั้งที่อนาคตพรรคฝากไว้ที่นายกฯ แต่พอได้ดี-มีวาสนากัน 

แทนที่จะรักษานายกฯ ไว้ กลับทุบทำาลายแบบไม่เห็นหัวนายกฯ 

 บางครั้ง ถึงขั้นเห็นนายกฯ “เป็นส่วนเกิน” ทวงบุญ-

ทวงคุณ ด้วยซ้ำา ถ้าพรรคไม่เอา นายกฯ ก็ตีนลอย ตกเก้าอี้ 

ประมาณนั้น

 ผลจึงเป็นอย่างที่เห็นวันนี้! 

 ก็อย่าลืมว่า ผลเลือกตั้งใน กทม.ยึดเป็น “ทิศทางหยั่ง

กระแส” การเมืองเรื่องเลือกตั้งในอนาคตได้ในภาพใหญ่

 นายกฯ น่ะ เสื่อม-ไม่เสื่อม ก็ว่ากันไป 

 แต่ที่ทุกคนเห็น ท่านทำางานแก้ปัญหาบ้านเมืองและ

สร้างอนาคตให้ประเทศชนิด “หัวไม่วาง-หางไม่เว้น”

  ท่ามกลาง “คนในพรรค-คนในรัฐบาล” บางส่วน เอา

ตีนราน้ำาบ้าง เจาะท้องเรือบ้าง เอาไม้พาดให้ โจรเข้าย่อง

เบาบ้าง กิน-ขี้-ปี้-นอน จมปลักอยู่ในลาภอันควรได้และไม่

ควรได้ สุขสำาราญกันบ้าง

 ไม่ใช่เวรกรรมของนายกฯ หรอก

 แต่มันเป็นความริยำาของบางคน-บางพวกที่หลงตัว-

ลืมตน ลงท้าย “หนอนก็บ่อนไส้” พรรคตัวเอง

 “ฝ่ายค้าน” จะโทษเขาได้ไง เพราะรู้อยู่-เห็นอยู่ ว่า

เขา “ค้านแบบแค้น” ฉะนั้น งานหลักเขาคือ “ล้มรัฐบาล-ไล่

ประยุทธ์”

 มองอีกด้าน การแพ้เลือกตั้่งซ่อมชนิดหมดราคา นั่น

มีค่าเพชรทอง  อย่างน้อย ในภาวะ “เรือผุ” จะได้ทดสอบ

ใจกันว่า มีใครมั้ย หันหน้าสามัคคี “ตัดผุ” กอบกู้กันใหม่

 หรือใคร ตูดไม่ติดท้องเรือ.....

 นั่งยองๆ จ้องซ้าย-จ้องขวา มองหาขอน “ที่หมาย

ใหม่” พร้อมโจนจากเรือผุ ว่ายน้ำาหนีไปขึ้นเรือใหม่ “เอา

ตัวรอด” ดีกว่า!?

 พลังประชารัฐ ไม่มีฐานคะแนนจัดตั้งในพื้นที่ก็จริง 

แต่อย่าลืมว่า “ขุมทอง” ยังมีอยู่

 ๒๑% ที่หายไป มากกว่าคะแนนที่เพื่อไทยชนะในครั้ง

นี้ด้วยซ้ำา ทึกทักส่วนหนึ่งได้เลยว่า คือ “คะแนนศรัทธาลุงตู่”

 เขาไม่ออกมาเลือกตั้ง ไม่ใช่เบื่อลุงตู่โดยตรง

 แต่เบื่อ-รังเกียจ พฤติกรรมคนพลังประชารัฐ ที่แฟน

คลับลุงตู่ตีราคาว่า “เหมือนคางคก” ยางหัวไม่ตก มันก็ไม่

สำานึก เขาจึงทำาให้สำานึก

 ลุงป้อม นับโดยวัย ก็ไม่เกินผม แต่โดยสังขาร ผมปึ๋ง

ปั๋งกว่าชนิดกินขาด ฉะนั้น ท่านต้องเข้าใจ อย่างน้อย หูก็

ต้องผ่านภาษิตไทย “กินอยู่กับปาก อยากอยู่กับท้อง” แน่ๆ

 ดังนั้น ในเวลา “ทดบาดเจ็บ”

 ท่านต้องแก้เกม หลักการทหารมีมิใช่หรือ “ใครทำา 

คนนั้นต้องรับผิดชอบ”

 ท่านต้องแก้ เพื่อเอา ๒๑.๘๖% กลับคืนมา การแก้นั้น 

แก้ที่พรรค หรือแก้ที่ตัวท่าน

 มีท่านคนเดียวรู้!

 ที่จริงแล้ว แค่ผลเลือกซ่อม จะทึกทักเป็นมั่น-เป็น

เหมาะว่า “คนไม่เอา-คนเอานายกฯ” กันวันนี้ ยังไม่ได้

หรอก 

 ที่ปาวๆ กัน ก็ประเภท “พวกมะพร้าวตื่นดก ยาจก

ตื่นมี” ได้ไม้แดงไปแท่ง แค่เขาให้เอาไปอมๆ ดูดๆ กัน ดัน

เอาไปเป็นไม้ติ้วเสี่ยงทาย 

 “โทนาฟ” จะได้กลับบ้านแน่ งั้นละซีท่า!?

วันอาทิตย์

 -เพื่อไทย-สุรชาติ เทียนทอง 

 เลือกซ่อม ๓๐ ม.ค.๖๕ ได้ ๒๙,๔๑๖ คะแนน

 เลือกตั้งใหญ่ ๒๔ มี.ค.๖๒ ได้ ๓๒,๑๑๕ คะแนน

 =หายไป ๒,๖๙๙ คะแนน

 --------------------

 -พลังประชารัฐ-สรัลรัศมิ์ เจนจาคะ 

 เลือกตั้งซ่อม ๓๐ ม.ค.๖๕ ได้ ๗,๙๐๖ คะแนน

 เลือกตั้งใหญ่ ๒๔ มี.ค.๖๒ ได้ ๓๔,๙๐๗ คะแนน

 =หายไป ๒๗,๐๐๑ คะแนน

 ...........................

 -ก้าวไกล (อนาคตใหม่)-กรุณพล เทียนสุวรรณ

 เลือกตั้งซ่อม ๓๐ ม.ค.๖๕ ได้ ๒๐,๓๖๑ คะแนน

 เลือกตั้งใหญ่ ๒๔ ม.ค.๖๒ ได้ ๒๕,๗๓๕ คะแนน

 =หายไป ๕,๓๗๔ คะแนน

 .............................

 ประชาธิปัตย์ ครั้งที่แล้ว ส่ง พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ 

ลงสมัคร ได้  ๑๖,๒๕๕ คะแนน

 แต่ครั้งนี้ “ไม่ส่งผู้สมัคร” แต่มีคนประชาธิปัตย์แยก

พรรคส่งคนลงสมัคร ๒ พรรค ดังนี้

 .........................

 พรรคกล้า “นายกรณ์ จาติกวณิช” หัวหน้าพรรค ส่ง 

“นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี” ส.ส.เก่าเขตจตุจักร ลงสมัคร

  ได้ ๒๐,๐๔๗ คะแนน

 พรรคไทยภักดี “นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม” หัวหน้าพรรค 

ส่ง “นายพันธุ์เทพ ฉัตรนะรัชต์” ลงสมัคร

  ได้ ๕,๙๘๗ คะแนน

 รวมคะแนน ๒ พรรค อิง “ฐานคะแนน” ประชาธิปัตย์ 

กับคะแนนพรรคใหม่ทั้งสอง จะเป็น ๒๖,๐๓๔ คะแนน

นวันที่ 1 ก.พ.นี้ ผู้ป่วยโรคไตที่ถือบัตรทองจะได้รับ

สิทธิ์เพิ่มขึ้น คือ “ฟอกเลือด/ฟอกไต” ผ่านเครื่อง 

ไตเทียม จากเดิมที่ ได้รับสิทธิ์ผ่านการล้างไตทาง 

ช่องท้อง  

“หมอหนู” นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.สาธารณสุข เล่าให้ฟังถึงโครงการฟอกไตฟรีว่า จะ

ทำาให้ผู้ถือสิทธิ์บัตรทองมีโอกาสเลือกรับการรักษาได้หลาก

หลายขึ้น จากในอดีตที่สิทธิ์บัตรทองจะให้รักษาคือ วิธี

ที่ 1 การล้างไตผ่านทางช่องท้อง วิธีที่ 2 การฟอกเลือดด้วย

เครื่องไตเทียม (ประชาชนมักจะเรียกว่า การฟอกไต/ฟอก

เลือด) วิธีที่ 3 การปลูกถ่ายไต (รับไตจากผู้อื่น)

โดยสิทธิ์หลักคือการ “ล้างไต” ยกเว้นว่าผู้ป่วยไม่

สามารถล้างไตผ่านช่องท้องได้ จึงจะให้ “ฟอกเลือด/ฟอก

ไต” ผ่านเครื่องไตเทียม 

กระนั้นการเกิดขึ้นของสิทธิ์ใหม่ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 

จะทำาให้ผู้ป่วยสามารถเลือก

ฟอกเลือดได้ฟรี โดยผ่านการ

พิจารณาความเหมาะสมกับ

ทีมแพทย์ 

“นี่ คื อทาง เลื อกด้ าน

สุขภาพที่ประชาชนจะได้รับ  

ขณะที่ผู้ ป่ วยที่ รับการฟอก

เลือดโดยไม่เข้าเงื่อนไข และที่

ผ่านมาต้องจ่ายค่าบริการเดือน

ละ 2-3 หมื่นบาทนั้น ก็จะได้

รับสิทธิ์การดูแลแบบไม่ต้อง

เสียค่าใช้จ่ายอีกต่อไป”  

สำาหรับเบื้องหลังของการ

เกิดโครงการนี้ “อนุทิน” เล่าว่า 

ได้มีโอกาสลงพื้นที่ ได้รับฟังปัญหาของผู้ป่วยฟอกไตที่ถือ

บัตรทอง ขอย้ำาว่าหลายคนจะได้สิทธิ์รักษาผ่านการล้างไต 

ทางช่องท้อง ขณะที่บางคนได้ฟอกเลือดผ่านเครื่อง 

ไตเทียม กรณีที่เข้าเงื่อนไขการรักษา ตรงนั้นไม่มีปัญหา

แต่มีผู้ป่วยจำานวนมากไม่ต้องการเจาะท้อง แล้ว

เลือกวิธีฟอกเลือด หรือที่เรียกว่าฟอกไต และต้องจ่ายค่า

บริการ 1.5 พันบาทต่อครั้ง สัปดาห์หนึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย

ไม่ต่ำากว่า 5 พันบาท ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีภาระค่าใช้จ่ายจำานวน

มาก และถือว่าสาหัสมาก

“ผมต้องขอบคุณทีมงานและบอร์ด สปสช.ทุกท่านที่

เห็นชอบเรื่องนี้ ซึ่งจะทำาภาพชีวิตผู้ป่วยกลุ่มนี้และครอบครัว

ดีขึ้น” นายอนุทินกล่าวปิดท้าย 

โครงการนี้นอกจากจะกอบกู้ชีวิตคนไทยแล้ว ยังลด

ความเสี่ยงล้มละลายจากค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย. 

ช่างสงสัย

‘ฟอกไตฟรี’

ใ

อนุทิน ชาญวีรกูล

เ

โต้เปิดเหมืองแลกถอนฟ้อง
จวกบึ้มยะลา

ขวางสันติสุข

บั่นทอนเชื่อมั่น

อ้างกฎหมายอ่อนทำาหวยแพง

ยะลา • นายพงษ์ศักดิ์  ยิ่ง

ชนม์ เจริญ นายกเทศมนตรี

นครยะลา ออกแถลงการณ์

เหตุการณ์ความไม่สงบในเขต

เทศบาลนครยะลาเมื่อวันที่ 28-

29 ม.ค.65 มีเนื้อหาตอนหนึ่ง

ว่า เทศบาลนครยะลารู้สึกเสียใจ

เป็นอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์วาง

ระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลา 

เนื่องจากตลอดระยะเวลา 2 ปีที่

ผ่านมา สถานการณ์การระบาด

ของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลให้พี่

น้องประชาชนดำาเนินชีวิตอย่าง

ลำาบากยากเข็ญ ประสบกับปัญหา

เศรษฐกิจที่รุมเร้า ก่อให้เกิดความ

เดือดร้อนต่อพี่น้องประชาชน

อย่างแสนสาหัส เทศบาลนคร

ยะลาพยายามอย่างยิ่งในการใช้

มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันและ

แก้ไขฟื้นฟูกิจกรรมต่างๆ ให้กลับ

มา เพื่อต้องการให้ประชาชนมี

คุณภาพชีวิตที่เหมือนเดิม

เมื่อมีกลุ่มบุคคลหรือขบวน 

การที่ ไม่อาจทราบได้ ทำาการวาง

ระเบิดในเขตเทศบาลนครยะลา

จำานวนมากกว่า 20 จุด สิ่งเหล่า

นี้ ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียทาง

เศรษฐกิจและบั่นทอนความเชื่อ

มั่นที่ ไม่อาจประเมินค่าได้ ส่งผล

ต่อการพัฒนาฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

ของพี่น้องประชาชนดังที่เทศบาล

ได้ตั้งใจไว้ ให้กลับไปสู่ภาวะตั้ง

ต้นและติดลบอีกครั้งหนึ่ง สิ่ง

ต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นไม่อาจอ้างได้ว่า

เป็นการกระทำาเพียงเพื่อตอบโต้

กลุ่มบุคคลหรือด้วยเหตุผลใดๆ 

แต่ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบทาง

ลบต่อประชาชนที่ทุกฝ่ายอ้างว่า

เป็นที่รักและต้องการให้มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีทั้งสิ้น จึงขอเรียกร้องให้

ยุติการกระทำาเช่นนี้ และหันมา

พูดคุยหาทางออกอย่างสันติโดย

ไม่ใช้ความรุนแรง เพราะปัจจุบัน

การใช้ความรุนแรงเป็นวิธีการ

ที่สังคมโลกไม่สามารถยอมรับ

ได้อีกต่อไป อีกทั้งไม่สามารถนำา

สันติสุขกลับคืนสู่แผ่นดินเกิดของ

เราได้ และสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือ เพื่อ

ให้ประชาชนที่ต่างฝ่ายต่างอ้างกัน

ว่าเป็นที่รักจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

และมีความสุขอย่างยั่งยืน.

กทม. • นายอนุชา นาคาศัย รัฐมน

ตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ใน

ฐานะประธานคณะกรรมการแก้ไข

ปัญหาผู้ที่ ได้รับความเดือดร้อน

จากการเสนอขายหรือขายสลาก

กินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่า

ที่กำาหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ให้สั มภาษณ์ก่ อนการประชุม

คณะกรรมการครั้งแรกว่า กรอบ

และกฎเกณฑ์การทำางานตามข้อ

ห่วงใยของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์

โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม 

ที่ไม่อยากเห็นปัญหาสลากกินแบ่ง

รัฐบาลเกินราคา ส่วนที่ถามว่า

ปัจจัยหลักของปัญหาสลากราคา

แพง เป็นเพราะผู้มีอิทธิพลใช่หรือ

ไม่นั้น ผู้มีอิทธิพลก็มีส่วนเกี่ยวข้อง

ในส่วนหนึ่งในการรวบรวมสลาก

กินแบ่งที่อยู่กับผู้ค้ารายย่อยๆ หรือ

โควตาจากส่วนไหนส่วนหนึ่งได้

แล้วนำามาหาผลประโยชน์ในส่วน

ที่สามารถทำาได้ ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่

เราต้องบริหารจัดการ โดยต้นทุน

สลากของรัฐอยู่ที่กว่า 70 บาท จึง

ตั้งราคาขายไว้ที่ 80 บาท เมื่อมี

การกระจายไปเป็นทอดๆ และมี

โควตาขึ้นมา เราต้องไปศึกษาใน

รายละเอียดว่าเป็นไปได้หรือไม่ 

จะมีการตั้งอนุกรรมาธิการศึกษา

ปัญหาต่างๆ อาทิ ศึกษาในเรื่อง

ของข้อกฎหมายที่ถือเป็นเรื่อง

สำาคัญ ว่ากฎหมายที่มีอยู่อ่อนไป

หรือไม่อย่างไร สงสัยอยู่ ทำาไมไม่

แก้กฎหมายในเรื่องนี้สักที เพราะ

ถ้ากฎหมายอ่อนไปแล้วแก้ปัญหา

ไม่ได้ ต้องแก้กฎหมายให้เข้มแข็ง

ขึ้น เพราะบางครั้งเราไม่สามารถ

ไปกำาหนดเรื่องผลประโยชน์ของ

บุคคลหรือผู้ค้ารายย่อยที่ ได้สลาก

ไป เมื่อมีคนมาซื้อให้ราคาแพงเขา

ก็ขายหมด เป็นเรื่องที่เราต้องแก้

ปัญหาให้ถึงต้นสายปลายเหตุ

นายอนุชาให้สัมภาษณ์

ภายหลังการประชุมว่า การแก้

กฎหมายคงต้องใช้เวลา แต่สิ่งที่

ทำาได้ทันทีในที่ประชุมมีข้อเสนอ

แนะว่า จะมีการกำาหนดเงื่อนไข

การทำาสัญญา กำาหนดมาตรการ

ทางแพ่งในการตัดสิทธิ์หรือปรับกับ

ผู้ทำาสัญญาเป็นผู้ค้ากับกองสลาก 

ซึ่งเป็นมาตรการในการแก้ปัญหา

ขายสลากเกินราคา ที่ประชุม

เห็นชอบให้ตั้งคณะอนุกรรมการ  

3 ชุด ประกอบด้วย อนุกรรมการ

ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา คณะ

อนุกรรมการศึกษาแนวทางมาตร 

การทางด้านกฎหมายและสัญญา

ของผู้ค้าสลากที่เกี่ยวข้อง และ

คณะอนุกรรมการสร้างการรับรู้ 

ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชน

รับรู้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่รัฐบาล

พยายามแก้ไขปัญหา นอกจากนี้

ยังชุดเฉพาะกิจขึ้นมาให้นายเสก

สกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี

ประจำานายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า

ชุดดำ า เนินการกับผู้ กระทำาผิด

กฎหมาย ซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน 

ส่วนในระยะยาว หากคณะกรรม 

การดำาเนินการแล้วคงมีการแก้ไข

ปัญหาระยะยาวต่อไป.

ไทยโพสต์ • มหากาพย์เหมืองอัคราฯ ส่อยืดเยื้ออีก ต่างฝ่ายต่าง

ต้องการเวลาเพิ่ม ส่งผลอนุญาโตตุลาการเลื่อนอ่านคำาวินิจฉัย เผย

คณะกรรมการแร่ต่อประทานบัตรให้อีก 10 ปี ฝ่ายกฎหมายรัฐบาล

โต้ทันควัน ปัดใช้สัมปทานเหมืองแร่เข้าแลก 

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. แหล่ง

ข่าวจากกรมพื้นฐานอุตสาหกรรม

และการเหมืองแร่ (กพร.) กล่าว

ถึงความคืบหน้ากรณีข้อพิพาท

ระหว่างประเทศไทยกับบริษัท  

คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด ประเทศ

ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบริษัทแม่

ของบริษัท อัครา รีซอร์สเซส 

จำากัด (มหาชน) ที่อยู่ในระหว่าง

การพิจารณาของคณะอนุญาโต 

ตุลาการ คู่ขนานไปกับกระบวนการ

เจรจาของ 2 ฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อยุติ

ก่อนมีการตัดสินคดี กำาหนดเจรจา

สิ้นสุดวันที่ 31 ม.ค.2565 ว่า ขณะ

นี้ ได้ข้อสรุปเบื้องต้นทั้ง 2 ฝ่ายต่าง

ต้องการเวลาเจรจาเพิ่ม ดังนั้นจะ

เลื่อนออกไปอย่างน้อย 6 เดือน 

หรือมากกว่านั้น อยู่ระหว่างสรุป

รายละเอียดร่วมกัน จากข้อตกลง

ดังกล่าวส่งผลให้อนุญาโตตุลาการ

เลื่อนอ่านคำาวินิจฉัยออกไป ส่วน

ข้อตกลงการขยายเวลาเจรจา

ระหว่างประเทศไทยกับคิงส์เกตฯ 

มีหลายประเด็นที่ต้องเจรจา และ

ต้องรอทั้ง 2 ฝ่ายตกลงร่วมกัน แต่

จะถอนฟ้องหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการ

เจรจา เบื้องต้นถือว่าการเจรจา

คืบหน้าด้วยดี หลังคณะกรรมการ

แร่ต่ออายุประทานบัตรเพื่อการทำา

เหมืองแร่ทองคำาและเงิน จำานวน 

4 แปลง ออกไปอีก 10 ปี มีผล

ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค.64 ถึง 29  

ธ.ค.2574 และต่ออายุใบอนุญาต

ประกอบโลหกรรมออกไป 5 ปี มี

ผลตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค.2565 ถึงวัน

ที่ 18 ม.ค.2570 

นายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณีที่บริษัท คิงส์เกต คอนโซ

ลิเดเต็ด ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ง

เป็นบริษัทแม่ของบริษัท อัครา  

รีซอร์สเซส จำากัด (มหาชน) ยื่น

อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

ประเด็นรัฐบาลไทยมีคำาสั่งห้าม

ประกอบกิจการเหมืองทองคำา

ชาตรี จ.พิจิตร และ จ.พิษณุโลก 

ด้วยข้อกฎหมายที่ไม่เป็นที่ยอมรับ

ในระดับสากล แต่ล่าสุดคณะ

อนุญาโตตุลาการเลื่อนการอ่าน

คำาพิพากษาไปไม่มีกำาหนด ว่า ไม่

ทราบ ข่าวดังกล่าวเท่าที่ทราบ

คือ เรื่องที่ เขาจะกลับมาเปิด

เหมืองแร่ในประเทศไทย เพราะ

มีการดีลกันอยู่แล้วกับกระทรวง

อุตสาหกรรม และยินยอมที่จะ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแร่ 

พ.ศ.2560 ทุกประการ ตรงนั้น

ไม่มีปัญหา เพราะไม่ว่าจะเป็น

บริษัทใด หากมีคุณสมบัติครบถ้วน

สามารถยื่นคำาขอเข้ามาได้ โดย

คณะกรรมการจะอนุญาตหรือไม่

นั้น ต้องดูหลายข้อประกอบกัน 

เช่น สิ่งแวดล้อม มวลชน ที่ดิน 

และทรัพยากรธรรมชาติ หาก

ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเหล่านั้นได้

ก็มีสิทธิ์ยื่นขอ

เมื่อถามถึงกระแสข่าว

ว่า ประเทศไทยนำาเรื่องการเปิด

เหมืองแร่ไปแลกกับการถอนเรื่อง

จากอนุญาโตตุลาการ นายวิษณุ

กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่องการต่อรอง

เจรจาอะไรกัน เพราะเป็นเรื่อง

ของกระทรวงอุตสาหกรรมรับไป

ดำาเนินการ แต่การเจรจาเรื่องขอ

เปิดเหมืองนั้นมีมาตั้งแต่ต้น เพราะ

เราไม่ได้ปิดเหมืองแร่ อนุญาตให้

เขา เพียงแต่ยังไม่ได้ต่อใบอนุญาต

ให้ เพื่อที่จะได้รับทุกอย่างเอาไว้

เพื่อรอ พ.ร.บ.แร่ให้มีออกมา เมื่อมี 

พ.ร.บ.ออกมาแล้ว ก็จะได้เชิญเขา

กลับมาแล้วดำาเนินการตามขั้นตอน 

ถ้าใครเข้าก็เข้า แต่ถ้าใครไม่เข้าก็

ตกไป เรื่องการขอประทานบัตร

หรือไม่นั้น แสดงว่าต้องปฏิบัติตาม

ข้อกฎหมายของไทยทุกประการ 

เมื่อไปถึงจุดที่ยุติแล้ว ทุกฝ่ายต้อง

ชี้แจงได้ วันนี้ยังไม่มีการรายงาน

ใดๆ ให้คณะรัฐมนตรีทราบ แต่อาจ

จะมีการรายงานเรื่องดังกล่าวในที่

ประชุม ครม.ในวันที่ 1 ก.พ.

เมื่อถามว่า มีกระแสการ

วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการสอดไส้

แลกประโยชน์ต่อกัน นายวิษณุ

กล่าวว่า ไม่ทราบ แต่ถ้ามีจริง

อย่างนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม

ก็ต้องชี้แจง ในที่สุดก็ต้องตรวจ

สอบได้อยู่ดี.

ช่วงเช้าวันที่ 31 ม.ค. นายสุรชาติ เทียนทอง ว่าที่ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย นพ.ชลน่าน ศรี

แก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ขึ้นรถแห่ขอบคุณประชาชนเขตเลือกตั้งที่ 9 หลักสี่-จตุจักร กทม. ที่

ให้การสนับสนุนจนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งซ่อมในเขตดังกล่าว. 



Developing High-Level Computer Technology, Feb. 27, 2018)

รัฐบาลจีนตระหนักวา ความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม

ตองดูแลเร� องความรับผิดชอบทางสังคมควบคูไปดวยเสมอ ดังจะ                                                                             

เห็นไดจากจีนเดินหนาคุมอัลกอริทึม ยกระดับเซ็นเซอรเนื้อหา (สํา 

นักขาว South China Morning Post, Sept. 30, 2021)

จีนเดินหนาปราบปรามธุรกิจอินเทอรเน็ตไมหยุด ลาสุด

เตรียมควบคุมการใชอัลกอริทึม (ชุดคําสั่งทางคอมพิวเตอรสําหรับ

แก โจทยคณิตศาสตร) สํานักขาว South China Morning Post 

รายงานวา รัฐบาลจีนเผยแผนระยะยาว 3 ปในการควบคุมการใช

อัลกอริทึม ซึ่งถือเปนความพยายามลาสุดของรัฐบาลในการทําให

อุตสาหกรรมอินเทอรเน็ตเขามาอยูภายใตการควบคุมของรัฐ

ประกาศของทางการจีนซ่ึงออกรวมกันระหวาง 9 หน�วยงานที่

เกี่ยวของ อาทิ หน�วยงานกํากับดูแล ไซเบอรสเปซ ของจีน (CAC) 

กรมโฆษณาชวนเช� อของพรรคคอมมิวนิสต กระทรวงอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศจีนระบุวา ภายใต แนวทางใหม นี้ 

รัฐบาลทองถิ่นตองเขมงวดเร� องกฎระเบียบเกี่ยวกับ อัลกอริทึม 

สวนบริษัทเอกชนตองรับผิดชอบตอการนําเทคโนโลยีนี้ ไปใช ใน

ทางที่ผิด

“ในชวงไมกี่ปที่ผานมา อัลกอริทึมในจีนมีบทบาทสําคัญใน

การแพรกระจายขอมูล สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และสนับสนุนการ

พัฒนาสังคม ในขณะเดียวกันการใชอัลกอริทึมไมเหมาะสมก็ทําให

การแพรกระจายขอมูลสะดุด เชนเดียวกับความสงบเรียบรอยของ

ตลาดและสังคม ทาทายการปกปองอุดมการณ ความยุติธรรมทาง

สังคม และสิทธ์ิของผูใชอินเทอรเน็ต” ประกาศของทางการจีนระบุ

อัลกอริทึม กลายเปนหน่ึงในสินทรัพยท่ีสําคัญท่ีสุดของบริษัท

เทคโนโลยีของจีน แอปพลิเคชัน TikTok หรือ Bilibili แพลตฟอรม

สตรีมมิงอนิเมะยอดฮิต ตางก็พึ่งพาอัลกอริทึมเพ� อเรียนรูเกี่ยวกับ                                                                      

ความสนใจสวนบุคคลของผูใช  แลวแนะนําเนื้อหาที่ผูใชคนนั้นๆ                                                                      

สนใจ นโยบายเกี่ยวกับอัลกอริทึมลาสุดของจีนมีขึ้นหลังจาก CAC 

เผยแพรรางระเบียบเม� อเดือนสิงหาคม 2021 โดยมีจุดประสงค

ที่จะใหผู ใชมีสิทธิ์ในการปฏิเสธการแจงเตือนจากแอปพลิเคชัน

หรือแพลตฟอรม กฎเกณฑใหมนี้ยังเพิ่มความรับผิดชอบของเจา                                                                                  

ของอัลกอริทึมที่นํามาใชกับขาว การคนหาในเว็บไซต เกม  อีคอม 

เมิรซ และการเผยแพรคลิปวิดีโอสั้น

ท้ังน้ี ท่ีผานมารัฐบาลจีนพยายามจัดระเบียบการใชอัลกอริทึม

เพื่อควบคุมสิ่งที่ชาวจีนจะได้อ่านและดูความเคลื่อนไหวนี้เป็น

สวนหนึ่งของความพยายามในการขยายวงการควบคุมคอนเทนต

ในโลกออนไลนของรัฐบาลจีน โดยเม� อตนเดือนสิงหาคม 2021 

พรรคคอมมิวนิสตและคณะมนตรีแหงรัฐของจีนรวมกันออกแนว 

ทาง อารยธรรมไซเบอรสเปซ ซึ่งผูเชี่ยวชาญมองวาเปนการสง

สัญญาณวาทางการจีนจะปราบปรามและความพยายามในการ

โฆษณาชวนเช� อในโลกออนไลนมากขึ้นกอนเหตุการณสําคัญในป 

2022 รวมทั้งโอลิมปกฤดูหนาวที่กรุงปกกิ่ง

สวนในดาน การวิจัยควอนตัม บรรดาประเทศขั้วสหรัฐ–

ยุโรป–ญี่ปุน ไดทํางานเปนทีมรวมกันเพ� อตอบโต/โตกลับการผงาด   

ข้ึนมาของจีนอยางน�าเกรงขามไมก่ีปมาน้ี (“Japan, US and Europe 

Team up to counter China’s quantum rise”, NIKEI, Asia, Akira 

Orkawa, Dec. 18, 2019)

สําหรับอินเดียก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีนโยบายควอนตัมมุง

แขงขันกับสหรัฐอเมริกาและจีน สู Quantum Supremacy โดย

ลงทุนใน R And D และระดมมันสมองของนักวิทยาศาสตรควอน

ตัมชาวอินเดียเต็มที่ (Smriti Srivastava, February 15, 2020, 

“INDIA To Complete with the US and China soon in Quantum 

Supremacy) แตอยางไรก็ตาม ก็มีขอวิจารณวานโยบายควอน

ตัมของอินเดียดูสวยหรูยอดเยี่ยมในตัวหนังสือซึ่งเปนแคแผนใน

กระดาษ แตในทางปฏิบัติที่เปนจริงตองทําอะไรอีกมากมายในการ

ใหเกิดผลเปนรูปธรรมได  (Prachi Mishra, December 6, 2021,  

“India’s race to quantum supremacy”, Observer Research 

Foundation (ORF))

นักวิเคราะหยุทธศาสตรการทหารของ Moor Insights and 

strategy’s Analyst ดาน Quantum Computing อยาง Paual 

Smith-Goodson ในบทวิเคราะหเร� อง “Quantum USA Vs. 

Quantum China : The World’s Most Important Technology 

Race” (Oct. 10, 2019) ไดเขียนบทวิเคราะหน�าสนใจ โดยชี้วา                                                                               

การแขงขันดาน Quantum ระหวางสหรัฐอเมริกากับจีน เปนการ

แขงขันทางเทคโนโลยีสําคัญท่ีสุดในโลก ซ่ึงนักวิเคราะหยุทธศาสตร

ผูนี้ระบุวา เขาก็เช� ออยางนักวิเคราะห นักวิจัย นักการเมือง และ

ผูนําการทหารท้ังหลาย ท่ีวาสหรัฐอเมริกายอมใหจีนนําลํ้าหนาสหรัฐฯ 

ในหลายแขนงของการวิจัยควอนตัม ซึ่งผลการคิดคนดังกลาวจะ

สงผลอยางลึกซึ้งแทบทุกแงมุมของชีวิตมนุษย

0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

4 บทความ

ine ID : @thaipost ติดตามขาวสารบานเมือง รวดเร็ว

ฉับไว ทันเหตุการณ ผลการเลือกตั้งซอม ส.ส.กทม.

เขต 9 หลักสี่-จตุจักร สุรชาติ เทียนทอง ผูสมัครจาก

พรรคเพ� อไทย ควาชัยชนะ 29,416 คะแนน หลังจบ

ศึกเลือกตั้งมีเร� องราวใหพูดถึงกันตอหลายมุม ซีกประชาธิปไตย

ดี๊ดา ผลคะแนนที่เปนการสั่งสอน

ผูมีอํานาจ ‘นพ.ชลน�าน ศรีแกว’ 

หัวหนาพรรคเพ� อไทย ฟาดมายัง

ฝงรัฐบาลทันที ซีกประชาธิปไตย

ส่ังสอนเผด็จการ เปนบันไดกาวแรก     

สรางความมั่นใจใหพรรคเพ� อไทย                                          

ที่จะแลนดสไลด (ชนะอยางทวม 

ทน) ในการเลือกต้ังคร้ังหนา พรอม                                             

กับแนะนํา พล.อ.ประยุทธ จันทร                                                   

โอชา นายกรัฐมนตรี หาทางกาว                                                         

ลงจากตําแหน�ง สวน พล.อ.ประ 

วิตร วงษสุวรรณ หัวหนาพรรค

พลังประชารัฐ ควรจะทบทวนตัวเอง กอนที่จะเหลือเสียงไมถึง 

50 ที่นั่ง ในทางการเมืองก็วากันไป คนชนะตอนนี้พูดอะไรก็ได 

ชนะไปแลว แตก็พอหอมปากหอมคอ ระวังกระแสแหงความ

หมั่นไสจะตีกลับ

หันมามองฝายปราชัยก็น�าเห็นใจ นางสรัลรัศม์ิ เจนจาคะ                                                  

ผูสมัครพรรคพลังประชารัฐ เหมือนตอสูเพียงลําพัง มีเพียง สิระ 

เจนจาคะ สามี ในฐานะ ส.ส.เจาของพ้ืนท่ีเดิม กอดคอสองผัว

เมียรวมทุกขรวมสุขกันลําพัง สวนแกนนํา สมาชิกพลังประชารัฐ                                                  

ท่ีมาชวยแทบจะนับหัวได เกมบน

ดิน-ใตดิน เปนรองคูแขงต้ังแตออก                                               

ตัว ผลเลยเปนอยางท่ีเห็น ผูสมัคร                                             

พรรคพลังประชารัฐพายหมดรูป 

ผลคะแนนไดเพียงอันดับส่ี 7,906                                                      

คะแนน ทําเอา บ๊ิกปอม-พล.อ.ประ 

วิตร วงษสุวรรณ หัวหนาพรรคพลัง

ประชารัฐ ยกเลิกกําหนดการเขา

ทําเนียบรัฐบาล เลยถูกมองวาคง

กลัวนักขาวจ้ีถามแทงใจดํา สนาม 

กทม.เดิมคิดวาจะสูกันอยางสูสีกับ

เพ� อไทย แตผลออกมาไมเปนไปตามคาด และไมรูวาจะสงผลกระ                                                                              

ทบมาถึงขวัญกําลังใจ ส.ส. วาท่ีผูสมัคร ส.ก. และแคนดิเดตผู

สมัครผูวาฯ กทม.พลังประชารัฐดวยหรือเปลา ผลจากเขต 9 กทม. 

เอฟเฟกตมีเร� องใหพลังประชารัฐตองคิด อาน วิเคราะหอีกเยอะ 

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา อดีตเลขาธิการพรรคพลังประ 

ชารัฐ หลังหอบหิ้ว ส.ส.รวม 20 ชีวิต เตรียมไปรวมงานพรรค

เศรษฐกิจไทย แมวันนี้เปนเพียงกองเชียรนอกสนามการเมือง 

ทันทีท่ีรูผลการเลือกต้ังซอม กทม. 

โพสตเฟซบุก “ผมดีใจมากครับที่                                                  

เห็นพี่นองประชาชนออกมาใช                                             

สิทธิ์ใชเสียงเลือกตั้ง นี่คือประชา 

ธิปไตยครับ the enemy of my 

enemy is my friend” ถอยคําเพียง

ไมกี่คํา แตมันบงบอกอะไรหลาย

อยาง ถูกตีความ ศัตรูของศัตรูคือ

มิตร โดยมิตรที่วานั้นคือเพ� อไทย 

ที่เปนบานเกา และจะกลับมารวม

งานกันสําหรับการเลือกตั้งครั้ง

หนาหรือไม แตหนึ่งในสิ่งที่ผูคน

อยากใหจับตาคือ การเลือกตั้งซอมเขต 4 ลําปาง นอกจากเพ� อ

ไทยย้ําชัดสงผูสมัครทวงพื้นที่คืนแน�แลว พลังประชารัฐก็อยาก

จะรักษาหนาสูเต็มที่ ขณะที่เศรษฐกิจไทย ภายใตการนําของ

ธรรมนัส อาจประเดิมสนามแรก ประกาศศักดาตุน 1 คะแนน 

หรือจะเลือกแนวทางรักษาไมตรี หลบหรือสูไมเต็มกําลัง สนาม

เลือกตั้งซอมลําปาง เปนอะไรที่น�าจับตาไมนอย

ศึกเลือกตั้งผูวาฯ กทม.ใกลเขามา บิ๊กปอก-พล.อ.อนุพงษ 

เผาจินดา รมว.มหาดไทย ชี้แจงตอที่ประชุมสมาชิกวุฒิสภา 

(ส.ว.) วา ‘หลังวันที่ 21 ก.พ. กระทรวงมหาดไทยและ กกต.จะ

หารือรวมกัน เพ� อนําเขา ครม. ใน

ชวงตน มี.ค. จากนั้น ครม.จะมีมติ

อยางไร สัปดาหถัดไปจะแจง กกต.

ใหประกาศ สวนจะเปนการเลือก

ต้ังผูวาฯ กทม. พรอมกับนายกเมือง

พัทยา หรือแยกกันนั้น ตองขึ้นอยู

กับมติ ครม. ตอบแทนไมได จากที่

มีมติ ครม. ตองประกาศ และหลัง

จากประกาศเลือกตั้งตองจัดเลือก

ตั้งภายใน 60 วัน เบื้องตนคาด

การณวาในเดือน พ.ค. การทํางาน

มีขั้นมีตอน ไมไดนิ่งเฉย ไมไดยื้อ 

หรือดึงการเลือกตั้ง เพ� อประโยชนกับพรรคการเมืองใด ทั้งนี้ 

การเลือกตั้งผูวาฯ กทม. และ ส.ก. คาดวาจะจัดการเลือกตั้งไป

ในคราวเดียวกัน สวน กทม.และพัทยา ไมมีปญหาซ้ําซอน หรือ

ปญหาทับซอนพื้นที่ ดังนั้น การหารือจะเสนอใหจัดการเลือกตั้ง

ไปพรอมกัน” ผูสมัครทั้งสังกัดพรรค อิสระ รูไทมไลนคราวๆ จะ

ไดเรงวางแผนขอคะแนนเสียงชาวกรุง.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผา 

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

สิระ เจนจาคะ 

ณะที่พัฒนาการเทคโนโลยีของโลกกาวล้ํานํายุคไป

อยางคาดไมถึง เชน มหาเศรษฐีระดับโลกไปทัวรดาว

อังคารเปนวาเลน แตหลายมุมหลายสวนของโลกใบเดียว 

กันนี้ยังเต็มไปดวยคนอดอยาก ยากไร ไมมีจะกิน โลก

เต็มไปดวยการแยงชิง พรอมๆ กับรอนระอุไปดวยภัยสงคราม

จุดเดือดลุนระทึกสอเกิดสงครามใหญจะรบกันที่ประเทศ

ยูเครนหรือไม ระหวางรัสเซียสูกับนาโต-บรรดายุโรปและโลกตะวัน

ตกอันมีสหรัฐอเมริกาเปนฝายนํา รวมถึงอีกคูขัดแยงหลักระหวาง

จีนกับสหรัฐฯ จะเสียดทานแรงยิ่งขึ้นเปนลําดับชนิดมองขามไมได                          

เลย ทามกลางวิทยาการกาวรุดหนาดวยการแขงขันวิจัยดุเดือดดาน                                                                                   

อาวุธ (ARMS RACE) ระหวางมหาอํานาจจีน–สหรัฐฯ ซึ่งตอง                                                                                    

จับตาเปนพิเศษ อาจเปนจุดปะทุเดือดในอนาคตอันใกล พัฒนา 

การเทคโนโลยีแหงอนาคต QUANTUM TECHNOLOGY จะ

พัฒนาขีปนาวุธและระเบิดนิวเคลียรที่ทรงอานุภาพทําลายลางฝาย

ศัตรูในชั่วพริบตาใหสูญสิ้นก็มีความเปนไปได

อันที่จริงในเชิงจินตนาการกอนหนานี้ คําวา QUANTUM 

ไดปรากฏบนจอภาพยนตรหลายปมาแลว เชน ภาพยนตรบูมันสๆ 

เร� อง QUANTUM  OF SOLACE/007 พยัคฆรายทวงแคนระห่ํา

โลก โดยเน้ือหาภาพยนตรเร� องน้ีออกแนวบูลางผลาญแบบโมๆ  หน�อย

ตามสไตล 007 

บทความของผมคราวนี้ขอคุยเร� องจริง SUPER  HIGHTECH 

สูอนาคตที่คนไมนอยยังคิดวาเปนเร� องแสนไกลตัว แตเอาเขาจริง

กลับจะกลายเปนเร� องที่มีการพูดถึงและแขงขันกันทําวิจัยในระดับ

โลกกันแลว จากการแปลงสภาพ (TRANSFORM) เทคโนโลยียุค 

DIGITAL/IT สูยุค QUANTUM ซึ่งจะมาแรง พลิกเปลี่ยนโลกใน

ทศวรรษหนา อยางเกินจินตนาการของคนในโลกรุนน้ีจนคาดไมถึง                                                                                              

โดยเฉพาะอยางย่ิงดานการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณจาก QUANTUM  

TECHNOLOGY ขึ้นมาสูรบกันในศึกสงคราม

QUANTUM SUPREMACY คือจุดที่ควอนตัมคอมพิวเตอร

เหนือกวาซูเปอรคอมพิวเตอรทั้งมวลในโลก 2021 ทั้งนี้ เพราะ     

ควอนตัมคอมพิวเตอรอนาคตสามารถแก โจทย ปญหา ซึ่งปกติแลว                                                                                   

ไมสามารถแกไดโดยคอมพิวเตอรท่ัวไป หรือแมกระท่ัง Supercomputer 

ที่ใหญที่สุด มีสมรรถนะสูงในปจจุบันก็ตามในชวงเวลาที่มีขอบเขต 

อธิบายงายๆ คือ ปกติแลว คอมพิวเตอรทั่วไปก็แกปญหาทั้งหมด

ไดถาไมไดมีการกําหนดระยะเวลาใดๆ ในชวงยาวนานมากๆ แต

เม� อพิจารณาในความเปนจริงแลว เราไมสามารถรอคําตอบยาว 

นานเปน 1,000 ปได ดังนั้น จุด SUPREMACY จึงสําคัญในเร� อง 

เวลา ที่กําหนดไดรวดเร็วขึ้น และ ความน�าเช� อถือ ของควอนตัม

คอมพิวเตอร ที่เกงกวาคอมพิวเตอรปกติเอามากๆ นี้เอง  (https://

thegrowthmaster.com>trends) 

ความรวดเร็วชั่วพริบตา ที่สามารถคํานวณขอมูลดิบหลาย

ลานลานตัวแปรได โดยประมวลผล หาขอสรุปไดรวดเร็วอยาง

น�าทึ่งนั้น ตองมีการคิดคนการเขียนพัฒนา โปรแกรมคํานวณ 

(QUANTUM COMPUTING) ขึ้น แลวนําไปใสในเคร� องจักรกล                             

QUANTUM COMPUTER ที่พัฒนาสรางขึ้นในอนาคต เพ� อ

ถอดรหัส (DECODING) และการตีความ (INTERPRETATION) ให                                                                                  

ไดขอคนพบสําหรับการใชงานบริหารจัดการขององคกรและประ 

เทศ  เร� องเหลานี้อยูในระหวางการแขงขันการทําวิจัยและพัฒนา 

R And D/(Research and Development) ในหมูบริษัทใหญ - Big 

TECH ของหลายชาติมหาอํานาจในปจจุบันไดอยางไร

ชวงปนี้ (2022) สูปหนา (2023) ประเทศใหญทั้งภาครัฐ ภาค

เอกชน ภาควิจัย มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอยางยิ่ง BIG TECH 

ระดับโลก ตางแขงขัน R and D อยางเอาจริงเอาจัง ทุมเงินวิจัย

กอนโต เพ� อหวัง ความเปนเลิศและความเยี่ยมยุทธสุดยอดดาน  

ควอนตัม (Quantum Supremacy) เพ� อปกธงระดับแถวหนาของ

โลกสูอนาคตที่น�าพิศวง สหรัฐอเมริกา จีน อินเดีย  และญี่ปุน ทุม

งบประมาณมหาศาลแขงขันวิจัยเต็มพิกัด

หลัง Google ประกาศบรรลุ QUANTUM SUPREMACY 

จะสงผลสูฉากทัศนใหมทางเทคโนโลยีสมัยใหมไปสูโลกเทคโนโลยี

ยุคใหมในอนาคตอันใกลนี้

จับตาบริษัทใหญทางเทคโนโลยี – BIG TECH  ในบรรดา

ชาติใหญอยางสหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย อินเดีย ญี่ปุน รวมทั้ง

นโยบายรัฐตางวางแนวทางและเปาหมาย  ตลอดจนงบประมาณ

ทุมสุดตัวเพ� อพัฒนาสู  QUANTUM SUPREMACY 

ในทางการเมือง การทหาร ระหวางประเทศ 2 ขั้วอํานาจ 

ระหวาง ขั้วสหรัฐอเมริกา/ญี่ปุน กับ ขั้วจีน/รัสเซีย สวนอินเดีย

ขัดแยงกระทบกระทั่งกับจีนตรงชายแดนแคชเมียร แตอินเดียก็ยัง

คบหากับรัสเซียดวย ตองจับตาความรอนระอุระหวางรัสเซียกับนา

โตชวงตนป 2022 รัสเซียเคล� อนพลนับแสนนายประชิดชายแดน

ยูเครนสรางความขุนเคืองใจใหยุโรปตะวันตก (นาโต) และรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา ลาสุดรัสเซียรวมกับอิหรานซอมรบ อีกซีกโลกเอเชีย

แปซิฟกนั้น สหรัฐฯ จะนําทหารอเมริกันนับหม� นนาย (มากที่สุดไม

เคยมีมากอน) จะมาทําการซอมรบ คอบราโกลด ในเมืองไทยเพ� อ

แสดงแสนยานุภาพโดยเอาไทยเปนพวกสูจีน  ตองระวังนโยบาย

รัฐไทยผิดพลาดอาจชักศึกเขาบานหรือไม  

ในการพัฒนา QUANTUM TECHNOLOGY สหรัฐฯ/ญ่ีปุน 

อาศัยผูเลนบริษัทเอกชน บรรดาทุนผูกขาด บรรดา BIG TECH 

ตามแนวทางนโยบายแบบทุนนิยมท่ีภาคบรรษัทมีอํานาจเหนือรัฐ                                                                                     

สําหรับจีน/รัสเซียน้ัน ตองพัฒนาตามกรอบแนวทางนโยบายรัฐแบบ

สังคมนิยม ชี้นําโดย ผูนําและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต–

โปลิตบูโร รวมศูนยวินิจฉัยสั่งการทันที    จึงไดเปรียบสหรัฐฯ และ

โลกตะวันตกซึ่งถูกคัดคานตรวจสอบโดยส� อ และสาธารณชนผูคัด 

คานตอตานสงคราม

บรรดาผูเชี่ยวชาญลวนพูดเปนเสียงเดียวกันวา จีนกําลัง

พัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรขั้นสูงอยางเอาการเอางานในทุก

ภาคสวนท้ังในภาครัฐและภาคเอกชนในเครือขายรัฐจีน บริษัทเทคโน                                                                                          

โลยีใหญของจีนกําลังคนหาส่ิงใหมกาวรุดหนา (Experts Say China 

รายงานตอวุฒิสภาสหรัฐฯ Worldwide Threat Assessment 

Report ยอมรับวาสหรัฐฯ ในฐานะผูนําทางวิทยาศาสตรและเทคโน 

โลยีถูกรุกไลจี้มาติดๆ จากจีน ดังที่คาใชจายการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี (รูป) โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงตั้งแตป 2017 เปนตน

มา หลังจากในป 2016 ที่ผูนําจีน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เริ่ม

วางยุทธศาสตรชาติของจีนมุงพึ่งตนเองทางเทคโนโลยี เปาหมาย

สําคัญประการหน่ึงประกาศชัดจะแซงสหรัฐอเมริกา โดยจีนมุงกาว

ไปเปนผูนําทางเทคโนโลยีเบอร 1 แทน ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

ลงทุนหลายพันลานดอลลารในโครงการขนาดยักษดาน Quantum 

Computing โดยคาดหวังจะถึงจุดฟนฝาบรรลุชัยในป 2030 อีก

ทั้งจะใชเงินหลายพันลานดอลลารเพ� อจัดตั้ง “Chinese National 

Laboratory for Quantum Information Sciences” ศูนยสําคัญ

นี้อาจเปน ศูนยกลางโลก (Global Hub) สําหรับการวิจัยควอนตัม 

และจะเปนศูนยดึงดูดความสามารถพิเศษดานวิจัยควอนตัมจาก

ทั่วโลก ผลงานวิจัย (2017–2018) ยืนยันวา แนวทางและนโยบาย

ของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ประสบความสําเร็จสูงตามเปาหมาย

ของจีน

สวนสหรัฐอเมริกานั้นพิจารณาบริษัทยักษใหญดานเทคโน 

โลยี (Tech Giants) อยาง IBM,  Google และ Microsoft สหรัฐฯ 

ยังนําดาน Quantum Computing อยูในปจจุบันอยาง IBM ป 2018 

ไดรับสิทธิบัตรนําหนาบริษัทอ� นในสหรัฐอเมริกา เชน ดานปญญา

ประดิษฐ (AI) ดาน Blockchain และดาน Quantum Computing 

สวน Google ไดทําสําเร็จในเปาหมาย Quantum Supremacy 

โดยที่สามารถคิดคนคํานวณโจทยปญหาหนึ่งดวยความเร็วเพียง

แค 200 วินาที ซึ่งอาจถูกคํานวณโดยคอมพิวเตอรแบบดั้งเดิมนาน

นับ 10,000 ปเลยทีเดียว

ศาสตราจารยชาวอเมริกัน คณะวิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

แหง University of Texas at Austin ซึ่งเปนผูอํานวยการ Quantum 

Information Center คือ ศาสตราจารย David J. Bruton ระบุ

วา บัดนี้จีนนําหนาสหรัฐฯ ดาน Quantum Communications 

เรียบรอยแลว

เม� อสหรัฐฯ รูเปนรองจีน ในเดือนธันวาคม 2008 อดีต

ประธานาธิบดี โดนัลด ทรัมป ลงนามใน กฎหมาย “National 

Quantum Initiative Act (NQI)” กฎหมายฉบับนี้ใหใชงบประ 

มาณ 1.2 พันลานดอลลาร ลงทุนใน Quantum Information Science 

ชวง 5 ป (2009–2013) ซึ่งเม็ดเงินจะกระจายจัดสรรไปหน�วยงาน

ศึกษาวิจัย Quantum ที่เกี่ยวของ แมกระนั้นก็ตามยังถือวารัฐบาล

สหรัฐฯ สนับสนุนงบประมาณดาน Quantum Research เพียงนอย

นิด เม� อเทียบกับการทุมงบและสงเสริมจริงจังของรัฐบาลจีน

ดังที่เปนที่ยอมรับโดย กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ  จาก

เอกสารที่เสนอตอรัฐสภาในป 2019 วา จีนมีคุณภาพ ทางทหาร

สูงในการพัฒนาความทันสมัยดานการทหารในทุกดาน

เชน Military Telecommunications to the Quantum 

Networks, Quantum Radar ซึ่งจะเปนภัยคุกคามตอเคร� องบิน

รบสหรัฐอยาง B-2 Spirit, F-22 Raptor, F-35 Lightning ซึ่ง 

Quantum Radar สามารถระบุประเภทของเคร� องบินรบและอาวุธ

ที่อยูในเคร� องบินรบลํานั้นได เปนตน

โดยสรุปการพัฒนา Quantum Technology ดานการทหาร

ของจีนน�าจะแซงสหรัฐฯ ไดในที่สุดในอีกไมกี่ปขางหนา

การศึกษาวิเคราะหจีน–สหรัฐอเมริกาในการแขงขันการผลิต

อาวุธยุทโธปกรณจาก เทคโนโลยีควอนตัม จะแปลงสภาพการทํา                                                                       

ศึกสงครามสูรบกันแบบใหมในอนาคตอันใกลอยางมีนัยสําคัญย่ิง                                                                                   

ดังท่ีช้ีไวในขอเขียนในวารสาร MIT Technology Review บทวิเคราะห

เร� อง “The US and China are in a Quantum arms race that 

will transform warfare” (January 3, 2019) โดย Martin  Giles 

อนึ่ง ในวารสาร NATO Review เสนอบทวิเคราะหที่น�า

สนใจ ช� อบทความคือ “Quantum technologies in defense 

and security”, (3 June, 2021) โดย Michiel van Amerongen 

นักวิชาการซ่ึงเปน นักยุทธศาสตรการทหาร ของหน�วยงานสําคัญ–

NATO’s Emerging Security Challenges Division ไดชี้ ไวชัดเจน

วา NATO ยอมรับ ควอนตัม มีพลังดานการทหาร จะกลายเปน

เทคโนโลยีปวนสงคราม ควรแสวงหาการประยุกตในอนาคตของ 

ควอนตัมเทคโนโลยี สําหรับการปองกันและความม่ันคงไวลวงหนา

ในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพการสูรบ

จากขอเท็จจริงดังอภิปรายถึงการแขงขันวิจัยเดือดดานอาวุธ

ของสองมหาอํานาจ จีน–สหรัฐฯ อาจสรางความตระหนกไมนอย 

อนาคตสงครามใหญในโลกจะฆาแกงกันโดยวิทยาศาสตรล้ํายุค 

Quantum ทางการทหารลางโลกหรือไม ไมอาจรูแน�

หากเกิดขึ้นจริง ก็คงไมมีฝายไหนชนะ โลกอาจแหลกเปน

จุณ นั่นคือทุกคนแพหมด ใน ระบอบทรราชสงคราม หรือไม?.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

L
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พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา

วันตรุษจีนปนี้ตรงกับวันที่ 1 กุมภาพันธ 2565 เปน

วันขึ้นปใหมทางจันทรคดิ เปนวันหยุดตามประเพณีของจีน 

มีอีกช� อหนึ่งวา “เทศกาลฤดูใบไมผลิ” เปนงานเฉลิมฉลองที่

ยาวที่สุดและสําคัญที่สุดในปฏิทินจีน จุดกําเนิดของตรุษจีน 

มีประวัติหลายศตวรรษและมีความสําคัญ เทศกาลตรุษจีนมี

การเฉลิมฉลองกันในหลายประเทศและดินแดน ที่มีประชา 

กรจีนอาศัยอยูมาก. 

วันตรุษจีน

ที่มา OECD SCIENCE, TECHNOLOGY and R & D STASISTICS อางใน P. Smith (2019)

QUANTUM SUPREMACY

จีน–สหรัฐฯ แขงวิจัยอาวุธเดือดสูสงคราม
รูปคาใชจายการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาและจีน (ลานดอลลาร)



บไปแล้วสำ�หรับศึกชิงแชมป์ส�ยของศึก “คนชนคน”                                                                    

หรืออเมริกันฟุตบอล NFL ซึ่งซูเปอร์ โบว์ลครั้งที่ 56                                                                     

ที่จะลงแข่งขันในวันแห่งความรัก จันทร์ที่ 14 กุมภา 

พันธ์ เวลา 06.30 น. ตามเวลาในประเทศไทย จะ

เป็นการเจอกันของแชมป์ AFC คือ “ซินซินเนติ  เบงกอลส์” 

เจ้าเสือลายพาดกลอนที่เอาชนะ “แคนซัส ซิตี ชีฟส์” หัวหน้า

เผ่าแบบพลิกล็อกไปได้ 27-24 คะแนนในการต่อเวลา โดยจะไป

ชนกับแชมป์ NFC อย่าง “แอลเอ แรมส์” เจ้าแกะเขาเหล็กที่

พลิกเอาชนะ “ซ�นฟร�นซิสโก โฟร์ตี ไนเนอร์ส” ทีมคนตื่นทอง

หวุดหวิด 20-17 คะแนนแบบสางแค้นสำาเร็จเสียด้วย หลังจาก

ที่ 6 ครั้งที่ผ่านมา “แรมส์” แพ้รวด แต่การกลับมาชนะครั้งเดียว

กลับยิ่งใหญ่ เพราะได้เข้าไปชิงถ้วยและแหวนซูเปอร์ โบว์ลกันเลย

และเนื่องจากโควิด-19 ที่ยังอาละวาดหนักนี่เอง ที่ปกติ

การชิงแชมป์มักจะเป็นสัปดาห์

สุดท้ายของเดือนมกราคม

หรือสัปดาห์แรกของเดือน

กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะช่วง

หลังมักจัดในวันที่ 2 ก.พ. แต่                                     

ปีนี้กลับไปจัดเอา “วันว�เลน 

ไทน์” กันเลย ซึ่งการแสดง

ช่วงพักครึ่ง หรือ  Half Time 

Show ที่ค่าโฆษณาแพงที่สุด

ในโลกปีนี้นั้น จะเป็นการรวม

ตัวของสตาร์ฮิปฮอประดับตำา                

นานกันเลยทีเดียว โดยมีทั้ง                            

Dr.Dre, Snoop Dogg, Eminem, 

Mary J.  Blige และ Kendrick 

Lamar

สำาหรับการชิงซูเปอร์โบว์ลปีน้ีต้องบอกว่า “เจ้�แกะเข�เหล็ก”  

ได้เปรียบอย่างมาก เพราะเป็นเจ้าบ้านเนื่องจากชิงชัยท่ีสนามโซไฟ 

สเตเดียมในแคลิฟอร์เนีย โดยบรรดากูรูให้แต้มต่อถึง 4 คะแนนเลย

ทีเดียว แต่ท้ัง “เบงกอลส์” และ “แรมส์” ต้องบอกว่ามีความเก่ียว

พันกับคนไทยอยู่บ้างไม่มากก็น้อย โดยเบงกอลส์น้ันเคยมีนักกีฬาลูก

คร่ึงไทย-อเมริกันลงแข่งมาแล้ว คือ “เควิน เกษวิห�ร” ในขณะท่ี  

“แรมส์” น้ันก็อยู่ในเมืองท่ีมีคนไทยมากท่ีสุดในดินแดนมะกัน

แต่เนื่องจากปีนี้เป็นปีเสือดุ เลยต้องโฟกัสไปที่เจ้าเสือลาย

พาดกลอนเสียหน่อย ด้วยเพราะสาเหตุหนึ่งนั้นทีมดังกล่าวยังไม่

เคยได้แชมป์ซูเปอร์ โบว์ลเลย เพราะถูกมองเป็นทีมรองบ่อนมา

โดยตลอด และการเข้าชิงครั้งนี้ก็เป็นการปิดฉาก 33 ปีที่รอคอย

ด้วย โดยผู้ที่จะนำาทัพเสือลุยครั้งนี้ก็คือ “โจ เบอร์ โรว์” หรือชื่อ

เต็มๆ ว่า “โจเซฟ ลี เบอร์ โรว์” ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 

2539 ในเมืองเอมส์ รัฐไอโอวา ซึ่งต้องบอกว่าเชื้อไม่ทิ้งแถวของ

จริงเพราะพ่อของ “เบอร์ โรว์” ก็เป็นนักกีฬาและโค้ช ในขณะที่ 

“ปู่และย่�” ของเขาก็เคยเป็นนักกีฬาของรัฐมิสซิสซิปปีมาแล้ว

ที่สำาคัญ “เบอร์ โรว์” นั้นก็คือควอร์เตอร์แบ็กเจ้าของราง                                                                                    

วัล “ไฮส์แมน โทรฟี 2019” ที่ถูกเลือกเข้าสู่วงการอเมริกัน

ฟุตบอล NFL คนแรกของปี 2563 หรือ “นัมเบอร์วันดร�ฟต์

ชอยส์” จากการดราฟต์ตัวครั้งประวัติศาสตร์ เพราะเป็นครั้งแรก                                                                               

ที่ดราฟต์แบบออนไลน์เต็มรูปแบบจากพิษโควิด-19 โดย “เบอร์

โรว์” ควอร์เตอร์แบ็กฟอร์มสดจาก “ลุยเซียน� สเตท” ถูกดราฟต์

เป็นคนแรกตามความคาดหมายจากเจ้าเสือลายพาดกลอน

“เบอร์ โรว์” นั้นมีส่วนสูงถึง 191 เซนติเมตร เก่งทั้งศึก

ชนคน และบาสเกตบอล แต่เขาก็เลือกที่จะมาเส้นทางนี้ เป็น

ที่รู้กันว่าก่อนลงสนาม “เบอร์ โรวส์” จะต้องกินอมยิ้มคาราเมล 

แอปเปิล และใส่ถุงเท้าสองข้างไม่เหมือนกัน เรียกว่าเป็น “กิม

มิก” ประจำาตัวก็ว่าได้ งานนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันว่าในวันแห่งความ

รักเสือจะขย้ำาแกะ หรือแกะจะขวิดเสือให้ท้องแตกตาย เริ่มนับ

ถอยหลังกันเลยอีกไม่นานเกินรอได้รู้แน่.

สุมหัวกันพนันไก่ชน ฯ                 

      มิสเตอร์ โนแวค 

ตามที่ WHO ระบุไว้ วัคซีนไม่ได้ป้องกันการระบาดได้ โดย 

ตรง  แต่คนที่ได้รับวัคซีนเมื่อติดเชื้อโควิดแล้ว อาการจะไม่หนัก 

ไม่ถึงตาย เมื่ออาการไม่หนัก มีเชื้อในร่างกายต่ำา อัตราการแพร่

เชื้อไปยังผู้อื่นก็จะต่ำาไปด้วย ฉะนั้นการฉีดวัคซีนจึงสามารถหยุด

ยั้งโควิดได้ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ส่วนวัคซีนแพงก็ต้องยอมรับครับ

ว่ามันคือธุรกิจ ตอนนี้ก็ต้องเฝ้ารอวัคซีนสัญชาติไทยที่น่าจะออก

มากลางปี เราจะได้วัคซีนในราคาต่ำากว่าที่ฝรั่งผลิตเยอะครับ 

ส่วนกฎหมายบังคับฉีดวัคซีนอาจทำาไม่ได้ครับ เพราะแต่ละ

คนมีสิทธิในร่างกายของตนเอง เพียงแต่ทุกคนก็ต้องรับผิดชอบ

ต่อการตัดสินใจของตนเองเช่นกันครับ.

มติขับไล่ก๊วนแป้งเป็นป�หี่วงใหญ่ของ ป.ใหญ่

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

มิชชันขับ ๒๑ ส.ส.ก๊วน ป.แป้งออกจากพรรค พปชร.นั้น 

เวลาผ่านไปเพียงวันเดียวความก็แตก เพราะแท้จริงแล้วเป็นเพียง

ปาหี่วงใหญ่ของ ป.ใหญ่ มีที่ไหน ส.ส.จะลงมติขับตัวเองออก

จากพรรค ดังนั้นต้องมีโผกำากับการแสดงอย่างแน่นอน มิชชัน

นี้มีวัตถุประสงค์อะไร ถ้าประเมินจากพรรคที่ก๊วน ป.แป้งจะเข้า

สังกัด เป็นพรรคของเพื่อนซี้ ป.ใหญ่ ก็จะต้องร้อง “ยูเรก้า” ทันที 

เพราะนี่เป็นสงครามระหว่าง ป.ใหญ่กับ ป.เล็กที่ยังไม่จบ

กบฏภาคแรกของ ป.แป้งไม่ประสบความสำาเร็จ เพราะไม่

สามารถล้ม ป.เล็กกลางสภาได้ เมื่อมีปฏิวัติแล้วไม่สำาเร็จ  เครื่อง

ประหารหัวสุนัขก็เปิดสำาหรับกบฏ ๒ คน เพราะ ป.เล็กไม่ยอมเสีย

หน้า แล้วยังมีดาบอาญาสิทธ์ิในมือซ่ึงถึงจะไม่คมเท่าดาบเอกคาลิ

เบอร์หมายเลข ๔๔ ก็ตาม ดังนั้นมาตรา ๑๕๗ จึงถูก ป.เล็กนำา

มาใช้เก็ตริด สองนอ.ออกจาก ครม.ทันที แต่ดูเหมือนว่า ป.น.น.ก็

ไม่ยอมแพ้ยังขอรีแมตช์ด้วยการรัฐประหารภาค ๒ ด้วยการแสดง

ปาหี่ครั้งใหญ่ โดยให้ ป.ใหญ่ใช้อำานาจหัวหน้าพรรคเรียกประชุม

ด่วน ตามมาด้วยมติขับไล่ตัวเองของ ส.ส.ก๊วน ป.แป้ง

เรื่องนี้ ป.แป้งต้องรู้แล้วว่าพรรคต่อไปของตนคือพรรคใด  

แต่ก็ยังใช้ลีลานักการเมืองน้ำาเน่าว่า “ต้องถามประชาชนว่าจะให้

เข้าพรรคไหนดี” วันเดียวคำาตอบก็ปรากฏ ก็พรรคของเพื่อนซี้ 

ป.ใหญ่ วันแรกก็ต่อรองว่า ป.เล็กต้องปรับ ครม.เพิ่มพรรคเพื่อน

ซี้ของ ป.ใหญ่ ตามมาด้วยมอบเก้าอี้ รมต. ไม่ใช่ รมช.ให้กับก๊วน 

ป.แป้ง คร้ังแยกหินโยนไปท่ีลูกชายหลงจู๊ ต่อมาหินเปล่ียนเป้าหมาย 

5บทความ

�มค�ด...

เพื่อไทยส่งเสียง ให้รัฐบาล ยุบสภา-ลาออก 

“ชลน่าน ศรีแก้ว” หัวหน้าพรรคเพื่อไทย บอก

ว่า   

“พลเอกประยุทธ์ ยุบสภา จะไปกราบขอบคุณเป็นคน

แรก เพราะถือเป็นการทำาเพื่อชาติบ้านเมือง หรือประกาศเลย

ว่าจะไม่อยู่เกินวาระ ๘ ปี ขออย่าเห็นแก่ตัว เห็นแก่อำานาจหรือ

ประโยชน์พวกพ้อง” 

เลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ เป็นการสั่งสอนรัฐบาล แต่อาจ

ไม่ถึงขั้นให้ยุบสภา ฉะนั้นเพื่อไทยไม่ควรตีขลุมว่าคนกรุงเทพฯ 

ไม่ต้องการรัฐบาลประยุทธ์แล้ว 

ผลเลือกตั้ง “สุรชาติ เทียนทอง” ผู้สมัครจากพรรคเพื่อ

ไทย ได้คะแนน ๒๙,๔๑๖ คะแนน แม้ทุกคะแนนของประชาชน

มีความสำาคัญเสมอ แต่ยังไม่อาจสรุปได้ว่านี่คือเสียงไล่รัฐบาล

ล้วนๆ ไม่มีเสียงอื่นปะปน

อย่าลืมว่า การเลือกตั้งซ่อม สงขลา และ ชุมพร ประชา 

ธิปัตย์นำาโด่ง เพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัคร ส่วนก้าวไกลเรี่ยติดดิน 

ชุมพร “อิสรพงษ์ มากอำาไพ” พรรคประชาธิปัตย์ ได้

คะแนน  ๔๙,๐๑๔ คะแนน

สงขลา “สุภาพร กำาเนิดผล” พรรคประชาธิปัตย์ ได้

คะแนน  ๔๕,๕๗๖ คะแนน

ทุกเขตเลือกตั้งมีศักดิ์มีศรีเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นเมือง

หลวง หรือต่างจังหวัด 

เพราะ ส.ส. ๑ คน มี ๑ เสียงในสภาเท่ากัน 

ฉะนั้นการเหมารวมว่า รัฐบาลหมดสภาพนั้น เป็นการ

ด่วนสรุปไปหน่อย 

แต่ถ้าบอกว่า พลังประชารัฐ ขาลง ประเด็นนี้มีเค้าความ

จริง เพราะแพ้เลือกตั้ง ๓ เขตเลือกตั้งติดกันในรอบ ๑ เดือน 

ยกเว้นเพื่อไทยจะสรุปเอาเองว่า กรุงเทพฯ คือ ประเทศ 

ไทย เมื่อพรรครัฐบาลแพ้เลือกต้ังในเมืองหลวง ก็สมควรยุบสภา 

หรือ ลาออก ซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจ 

ถ้าใช้ตรรกะ กรุงเทพฯ คือ ประเทศไทย ลองเปรียบ

เทียบสนามเลือกตั้งที่ใหญ่กว่าเลือกตั้งซ่อม ส.ส. นั่นคือเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม.  

ช่วงรัฐบาลสมชาย วงศ์สวัสดิ์ มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

เพื่อไทยอย�กกลับม�

๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๑ “อภิรักษ์ โกษะโยธิน” จากพรรค

ประชาธิปัตย์ ชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนน ๙๙๑,๐๑๘ เสียง คิด

เป็น ๔๕.๙๓%  

“ประภัสร์ จงสงวน” พรรคพลังประชาชน ได้ ๕๔๓,๔๘๘ 

คะแนน  คิดเป็น ๒๕.๑๙%

ถัดมา ๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๑ รัฐบาลสมชายพังพาบ เพราะ

นายกฯ ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ๕ ปี  

การจากไปของรัฐบาลสมชาย ไม่ได้เกี่ยวข้องกับชัยชนะของ

พรรคประชาธิปัตย์ในสนามเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ซึ่งใหญ่กว่า การ

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตเดียวอย่างมาก

ช่วงรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

วันที่ ๑๑  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๒  

พรรคประชาธิปัตย์ส่ง “หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร” 

ลงสมัคร และชนะเลือกตั้งด้วยคะแนน ๙๓๔,๖๐๒ เสียง 

ส่วนพรรคเพื่อไทย ส่ง “ยุรนันท์ ภมรมนตรี” แพ้อีกตามเคย 

ได้ ๖๑๑,๖๖๙ คะแนน 

ชัยชนะของ คุณชายสุขุมพันธุ์ ก็ไม่ได้การันตีว่ารัฐบาลอภิ 

สิทธิ์จะอยู่ยาว หนำาซ้ำาเจอม็อบเสื้อแดง ปิดกรุงเทพฯ เผาบ้าน  

เผาเมือง 

นายกฯ อภิสิทธิ์ ไม่ได้อยู่ครบเทอม แต่ยุบสภาในวันที่ ๕ 

สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔ ให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ 

ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. วันที่ 

๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ 

พรรคประชาธิปัตย์ ส่ง คุณชายสุขุมพันธุ์ เข้าวินอีกครั้ง ได้

ถึง  ๑,๒๕๖,๓๔๙ คะแนน 

ส่วนเพื่อไทย ส่ง พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ไล่กวดมาที่  

๑,๐๗๗,๘๙๙ คะแนน 

จบการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. “ยิ่งลักษณ์” ยังอยู่ต่อจนถึงต้นปี  

๒๕๕๗ ก่อนถูก ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้พ้นจากตำาแหน่งขณะ

รักษาการ หลังจากยุบสภาผู้แทนราษฎร 

และเกิดการรัฐประหารในที่สุด 

ฉะนั้นหากพรรคเพื่อไทยสรุปว่า เพราะ “สุรชาติ เทียนทอง” 

ชนะการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่ ด้วยคะแนน ๒๙,๔๑๖ คะแนน ดัง

นั้นรัฐบาลต้องยุบสภา หรือลาออก ก็ให้พรรคเพื่อไทยย้อนกลับไป

ดู การเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ที่ผู้สมัครจากพรรคฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งคะแนนเรือนล้าน 

แต่รัฐบาลสมชาย รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ไม่ได้แสดงสปิริตด้วย

การลาออก เพราะคนกรุงเทพฯ นิยมฝ่ายค้านมากกว่ารัฐบาล 

แม้แต่ครั้งเดียว 

จะอ้างว่าสนามเลือกต้ังต่างกันความนิยมต่างกันไม่ได้ เพราะ

ผู้สมัครรับเลือกตั้งล้วนสังกัดพรรคการเมืองด้วยกันทั้งนั้น 

วานนี้ (๓๑ มกราคม) บิ๊กป๊อก-พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามในวุฒิสภา เรื่อง

การกำาหนดวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

“....เรื่องงบประมาณเตรียมพร้อมแล้ว คาดว่าหลังวันที่ ๒๑  

กุมภาพันธ์เป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทย และ กกต.จะหารือร่วม

กัน เพื่อนำาเข้า ครม.ในช่วงต้นมีนาคม  

จากนั้น ครม.จะมีมติอย่างไร สัปดาห์ถัดไปจะแจ้ง กกต.ให้

ประกาศ 

เบื้องต้นที่คาดการณ์ได้คือ ปลายเดือนมีนาคมที่จะทราบว่า 

กกต.จะประกาศให้มีการเลือกตั้งในวันใด

จากที่มีมติ ครม. ต้องประกาศ และหลังจากประกาศเลือก

ตั้งต้องจัดเลือกตั้งภายใน ๖๐ วัน เบื้องต้นคาดการณ์ว่าในเดือน

พฤษภาคมจะเหมาะสม...” 

เดือนพฤษภาคมนี้ มีแนวโน้มสูงว่า เพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครผู้

ว่าฯ กทม. เพราะหาตัวเจ๋งๆ ไม่ได้ 

แต่จะโหมหาเสียงให้ “ชัชชาติ สิทธิพันธุ์”  

ส่วนประชาธิปัตย์ส่ง “พี่เอ้-สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์” 

ก้าวไกล ส่ง “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร”

พลังประชารัฐมีข่าวแว่วๆ จะส่ง “อนุสรี ทับสุวรรณ” 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประชาชาติไทย (รปช.) เคย

ดำารงตำาแหน่งเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. สมัยคุณชายสุขุมพันธุ์

ถ้า “ชัชชาติ” ชนะเลือกตั้ง ได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. จะมีเสียง

เรียกร้องจากเพื่อไทยให้ “ลุงตู่” ลาออกหรือไม่ อ้างเหตุผลว่า 

คนกรุงไม่เอารัฐบาลแล้ว 

แล้ว เพื่อไทย จะตอบคำาถามอย่างไรหาก มีคนตั้งคำาถาม

ว่า แล้วทำาไม “ยิ่งลักษณ์” ไม่ลาออก ตอนที่ “คุณชายสุขุม

พันธุ์” ชนะเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 

ในแง่ข้อเท็จจริงทางการเมือง ยุบสภา ลาออก ณ ตอนนี้

จะเกิดอะไรขึ้น 

จะมีการเปลี่ยนแปลงแค่ไหน 

ด้วยศักยภาพของพรรคเพื่อไทย และก้าวไกล มีเพียงพอ 

ที่จะพาประเทศให้ดีกว่าขณะนี้ ได้หรือไม่ 

ถ้าไปถามแฟนคลับแต่ละฝั่ง ก็จะได้คำาตอบที่รู้ๆ กันอยู่

แล้ว 

แต่ความเป็นจริงนั้น...ต่างออกไป 

เพื่อไทย และ ก้าวไกล ไม่ได้มีความพร้อมที่จะเป็นรัฐบาล 

รัฐบาลยิ่งลักษณ์สร้างความเสียหายเอาไว้มาก และประ 

ชาชนยังจดจำาอยู่ 

แม้กระท่ังการส่งผู้สมัครเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม. เพื่อไทย และ

ก้าวไกล ก็ยังมีปัญหาในการเฟ้นหาคนที่ใช่ที่สุด 

เพื่อไทยหวังเกาะกระแส “ชัชชาติ” อดีตคนของพรรค 

เพราะหาคนของตัวเองลงสมัครไม่ได้ 

ส่วนก้าวไกล อยู่ในสภาวะ “ไม่มีตัวเลือก” จึงกัดฟันส่ง 

“วิโรจน์  ลักขณาอดิศร” 

ถ้าพูดถึงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีล่ะ ๒ พรรคนี้หาคนที่

เหมาะสมได้หรือไม่ 

อย่าบอกว่า “อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร” เป็นอันขาด ถ้าทำาเช่น

นั้นจะซ้ำารอย “ยิ่งลักษณ์”

เอาง่ายๆ ขนาดเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยังเคาะไปที่ 

“ชลน่าน  ศรีแก้ว”  

นี่คือความไม่พร้อม แต่กลับอยากได้อำานาจ.

บอกเอ�บุญ

แพทย์จีนแนะนำ�เหม�ะเหม็ง

ย�ป้องกันมะเร็งคือเดินบ่อย

อ�ยุยืนหมั่นหัวเร�ะเอนจอย

นอนหลับ ลบริ้วรอย แก่ชร�

ย�ชูกำ�ลังแช่เท้�ด้วยน้ำ�อุ่น

ดื่มบ่อยด้วยช่วยคุณเสริมค่�

บำ�รุงท้องประจำ�กล้วยน้ำ�ว้�

เสริมแคลเซียมสุริย�เช้�และเย็น

คุณเห็นด้วยกับกฎหม�ยบังคับฉีดวัคซีนหรือไม่อย่�งไร

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

มีข่าวว่าบางประเทศกำาลังจะออกกฎหมายบังคับฉีดวัคซีน 

ทั้งๆ ที่วัคซีนถูกนำามาใช้กว่าสองปีแล้ว แต่ไม่สามารถยับยั้งการ

แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ได้ แต่ทำาไมไม่คิดหาวิธีการอื่น

ปราบไวรัส หรือยังเชื่อว่ามีแต่วัคซีนเท่านั้นที่สามารถหยุดการ

แพร่ระบาดของไวรัสได้ ซึ่งผมจะขออุปมาเปรียบเทียบกับคนที่

ยังเชื่อว่า “โลกแบน” สถิติบ่งบอกแล้วว่าการแพร่ระบาดของ

ไวรัสยังไม่หยุดยั้ง สมมุติฐานของแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่                                                                                

คาดคะเนว่าเมื่อฉีดวัคซีนมากเท่าใดก็จะสามารถหยุดย้ังการแพร่

ระบาดได้นั้นไม่เป็นความจริง แต่ทำาไมยังคิดจะบังคับประชาชน

ให้ต้องรับวัคซีนที่ยังเป็นเพียงวัคซีนทดลองทุกยี่ห้อ หรือรายได้

ของบริษัทผลิตวัคซีนจะมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้บริหาร ทุกวัน

นี้เชื่อว่าทุกประเทศจะต้องมีนอกมีในกับรายได้ของบริษัทผลิต

วัคซีนทั้งสิ้น นอกจากวัคซีนแล้วยังมียาต้านไวรัสที่ผลิตออกมา

ขายในราคาแพง  ประกาศขายทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับอนุมัติ หลายๆ 

ยี่ห้อก็แท้งก่อนคลอดเพราะเป็นเพียงสารเคมีไร้คุณค่า

ข่าวหนังสือพิมพ์ออนไลน์วันนี้ (๒๒ ม.ค) นักเรียนหญิง

อายุ ๑๓ ปี ที่ลำาพูนได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ๒ เข็ม หลังจากนั้นป่วย

ด้วยโรคไตวาย ต้องฟอกไตอาทิตย์ละสองครั้ง ผมก็ขอตั้งคำาถาม

ว่า “คุ้มค่าแล้วหรือสำาหรับการป้องกันไวรัสด้วยวัคซีน” เพราะ

ถ้าไม่ฉีดวัคซีนแล้วติดเชื้อก็ยังสามารถรักษาหายได้ แต่ฉีดวัคซีน

แล้วทำาให้เกิดผลข้างเคียงจนทำาให้ไตวาย ต้องฟอกไตตลอดชีวิต                   

เสียค่าใช้จ่ายมากมาย คุณภาพชีวิตเสียหายใครรับผิดชอบ กรณี                   

ฉีดวัคซีนเด็กน้ันผมเคยต้ังข้อสังเกตไว้ว่าทำาไมต้องเลือกไฟเซอร์ 

เพราะไฟเซอร์เป็นวัคซีนท่ีค่อนข้างจะมีพิษมาก เพราะผู้ผลิตหวัง

ว่าจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้มากกว่าวัคซีนยี่ห้ออื่น นอกจาก

นั้นวัคซีนที่ผลิตออกมาใช้นั้นสำาหรับผู้ใหญ่ ซึ่งก็ยังก่อให้เกิดผล

ข้างเคียงที่มีปัญหามากมาย การนำามาใช้กับเด็กโดยลดปริมาณ

ที่ฉีดตามน้ำาหนักนั้นเป็นการกระทำาที่ผิดพลาด อ้างอิงสูงวัยนอร์ 

เวย์ ๓๓ คนที่ได้รับวัคซีนไฟเซอร์เป็นกลุ่มแรกเสียชีวิตทั้งหมด 

ซ่ึงผมเชื่อว่าเป็นเพราะใช้ปริมาณวัคซีนมากเกินไไป เพราะสภาพ

ร่างกายของเด็กและผู้ใหญ่แตกต่างกัน เซลล์ของเด็กยังอยู่ในช่วง

เจริญเติบโต แต่เซลล์ของผู้ใหญ่หยุดการเจริญเติบโต Growth 

Hormone น่าจะมีผลต่อวัคซีน แต่เชื่อว่ายังไม่มีการวิจัยในเรื่อง                                                                              

นี้อย่างแน่นอน เพราะวัคซีนก็ยังไม่ผ่านการวิจัยครบทั้งกระบวน 

การ แต่เป็นเพียงวัคซีนทดลองเท่านั้น

ดังน้ันขอให้เรื่องน้ีเป็นสิทธิของแต่ละคนท่ีจะเลือกอะไร  การ

ใช้กฎหมายบังคับของประเทศเสรีประชาธิปไตยนั้นเป็นการใช้

กฎหมายเผด็จการ โดยเฉพาะประเทศไทยที่ละเอียดอ่อนมากใน

เรื่องเผด็จการและประชาธิปไตย นอกจากนั้นคนไทยส่วนใหญ่

ก็ไม่ดื้อดึง ปฏิบัติตัวตามคำาแนะนำาของ ศบค.อย่างเคร่งครัด รัฐ 

บาลเองที่ประพฤติตัวเป็นแม่ปู เปิดให้กินเหล้าได้ถึง ๕ ทุ่ม อ้าง

ว่าต้องเสี่ยง แล้วยังปล่อยปละละเลยคนที่ดื้อดึง ปาร์ตี้ยันสว่าง 

ปีของเสือจริงๆ

เพราะ ป.แป้งต้องการเก้าอี้ รมต.เกษตร

มิชชันนี้เป็นมิชชันอิมพอสซิเบิลแน่นอน เพราะ ป.เล็กคง

ไม่ยอมเสียหน้าอย่างแน่นอน นอกจากนี้มิชชันนี้ยังแสดงให้เห็น

รอยร้าวระหว่าง ป.ใหญ่และ ป.เล็ก ว่าแตกออกจากกันชัดเจน

แล้ว เพราะ ป.ใหญ่ก็ใช้ยุทธวิธีลับลวงพรางเป็นเหมือนกัน ถึง

แม้ว่าจะไม่เนียนเท่า ป.เล็กก็ตาม ทางออกของ ป.เล็กที่ ป.แป้ง

แอนด์ ป.ใหญ่ยื่นมาให้เลือกก็คือ ๑.ปรับ ครม. ๒.ยุบสภา

ปรับ ครม.เชื่อว่า ป.เล็กไม่ยอมทำาตามอย่างแน่นอน  เพราะ

ถ้ายอมทำาตามก็ต้องเป็นทฤษฎีสมคบคิด ท่ีย่ิงทำาให้ ป.เล็กเสียสุนัข 

เกียรติภูมิรั้วแดงกำาแพงเหลืองสูญสิ้น สำาหรับยุบสภาก็ไม่ใช่ว่า                   

จะไม่มีปัญหา เพราะเนติบริกรบอกว่าต้องให้กฎหมายลูก ๒ ฉบับ

ผ่านก่อน จึงจะทำาให้สามารถจัดการเลือกตั้งได้ อีกทางออกหนึ่ง

ซึ่งผม ป.เป็ดเคยเสนอก็คือ “นายกฯ ลาออกตามมาด้วยยุบสภา” 

ท่ีจะทำาให้เกิดสภาวะสุญญากาศทางการเมือง ซ่ึงคร้ังน้ีไม่ต้องพ่ึง

กองทัพ แต่ให้ใช้อำานาจของวุฒิสภาหาทางออกเอาเอง.

ป.เป็ด 

 

นายกฯ ลาออกแล้วจะยุบสภาไม่ได้ครับ ยกเว้นว่าคนที่มา

เป็นนายกฯ ต่อจะเป็นคนประกาศยุบสภา แต่จะไปทำาให้มันซับ

ซ้อนทำาไมล่ะครับ ยุบสภาไปเสียเลยทีเดียวก็สิ้นเรื่อง 

เรื่องในพลังประชารัฐเป็นปาห่ีตามท่ีคุณ ป.เป็ดว่ามาน่ันแหละ

ครับ เป็นการบริหารจัดการสไตล์ “ลุงป้อม” กัดกันเสียงดังก็เอาน้ำา

สาดจับแยก สรุปแล้วต้องรอดูการเลือกต้ังใหญ่ครับ พลังประชารัฐ

สาขา ๑ กับพลังประชารัฐสาขา ๒ ใครจะใหญ่กว่ากัน แต่ท่ีแน่ๆ 

ท้ัง ๒ สาขาจะเปิดศึกเสนอชื่อคนเป็นนายกฯ รับรองมันยกร่อง.

พนัน

 * ขนาดอายุสิบสี่สิบห้า

เคยบ้าพนันอย่างหนัก

ใครจะแทงใครจะยัก

คึกคักก็เรื่องของใคร

 * เราเจ้ามือไฮโล

เขย่าเต๋าไชโยทุกสมัย

ขอได้เบี้ยมากมากรวยไว

ได้เบี้ยทุกอาทิตย์เพิ่มพูน

 * กินเงินลูกค้าทั้งวง

ยืนยงอยู่ได้ไม่สูญ

เจ้ามือกินสบายจำารูญ

บวกลบคูณหารได้ลูกเดียว

 * ภายหลังรู้เย็นในจิต

เปรียบเทียบกับพิษพนันเสียว

หลงพนันใจลึกร้อนเชียว

แค่หนูเล็กเหี่ยวร้อนไฟน่ากลัวฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธ�คนี

......................................

โจ เบอร์ โรว์

ต

จ



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

6

ปิดปีใหม่มาได้หนึ่งเดือน แต่ทั้งเศรษฐกิจและสังคมก็                                                                       

ยังต้องเป็นกังวลอยู่กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่

ยังไม่คล่ีคลาย ซ่ึงก็ยังเป็นปัจจัยหลักท่ีจะส่งผลให้การเติบ                                                                                     

โตในด้านต่างๆ ชะลอตัวลง รวมถึงภาคเศรษฐกิจอุตสาห 

กรรมที่หลายๆ กลุ่มการผลิตจะต้องปรับตัว หรืออาจจะหยุด

ชะงักไปบ้าง ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำาคัญ

ที่บริษัทสามารถใช้ โอกาสในครั้งนี้มาปรับปรุงพัฒนาระบบ

ต่างๆ ของกิจการที่ดำาเนินการอยู่ให้ดีขึ้น โดยอาศัยเครื่องมือ

ต่างๆ ที่หลายหน่วยงานหยิบยื่นให้ 

รวมถึงมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพของสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ด้วย ซึ่งถือว่าเป็น

หนึ่งในมาตรการพิเศษที่ออกมาเพื่อยกระดับกระบวนการ

ทำางานต่างๆ ในภาคการผลิตและภาคบริการ รวมถึงการ

สร้างความพร้อมในการนำาระบบดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรม

และบริการ เช่น การนำาระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ 

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต การดำาเนินการให้ได้

มาซ่ึงมาตรฐานการรับรองต่างๆ เพื่อความย่ังยืนในระดับสากล 

เช่น ISO, GMP, FSC เป็นต้น

และนับเป็นมาตรการพิ เศษที่ช่วยเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ โดยทางบีโอไอเอง

ก็ชู 5 มาตรการย่อยขึ้นมา ได้แก่ มาตรการที่ 1 ด้านการ

ประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผล 

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อ

ผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงาน มาตรการที่ 2 ด้านการปรับเปลี่ยน

เครื่องจักร เช่น การนำาเครื่องจักร ระบบอัตโนมัติ หรือหุ่น

ยนต์มาใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนเครื่องจักร

ที่นำาระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตเดิม มาตรการที่ 3 

ด้านการวิจัยและพัฒนา หรือออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อปรับ 

ปรุงประสิทธิภาพ 

เช่น การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงคุณภาพของผลิต 

ภัณฑ์ หรือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ทั้งในด้านการ

ประหยัดการใช้วัตถุดิบ และพนักงาน ด้วยการออกแบบทาง

วิศวกรรม มาตรการที่ 4 ด้านการยกระดับไปสู่มาตรฐานเพื่อ

ความยั่งยืนในระดับสากล เช่น การจัดการความปลอดภัย

ด้านอาหาร (ISO 22000) ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบการ

จัดการป่าไม้แบบยั่งยืน (ISO 14061) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตร 

การสำาคัญในการสร้างมาตรฐานในระดับสากล เพื่อช่วยให้

สินค้าสามารถจำาหน่ายในตลาดโลกได้ บีโอไอจึงอยากส่งเสริม 

ให้ผู้ประกอบการไทยขอรับการส่งเสริมฯ ในมาตรการดังกล่าว 

ให้มากขึ้น  

และมาตรการที่ 5 ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การนำา

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ยกระดับกระบวนการทำางาน โดยไม่

จำาเป็นต้องมีการลงทุนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ เช่น การนำา

ซอฟต์แวร์เข้ามาบริหารจัดการทรัพยากรของกิจการ ยกเว้น

ประเภทกิจการที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอยู่แล้ว เช่น กิจการ

พัฒนาซอฟต์แวร์ Cloud Service และ Data Center เป็นต้น 

ทั้งนี้ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเป็นมาตรการ

ที่เปิดกว้างสำาหรับกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและ

ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เพียงเป็นประเภท

กิจการในกว่า 400 ประเภทที่บีโอไอให้การส่งเสริมฯ ก็

สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมได้ ท้ังน้ีบีโอไอกำาหนดขนาดการ                                                         

ลงทุนในการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท/โครงการ หรือ 

500,000 บาท/โครงการ สำาหรับเอสเอ็มอี (ไม่รวมค่าที่ดิน

และทุนหมุนเวียน) โดยผู้ท่ีได้รับการส่งเสริมฯ จะได้รับรับสิทธิ 

ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สัดส่วน 50% ของ

เงินลงทุนในการปรับปรุงและยกเว้นอากรนำาเข้าเครื่องจักร 

นอกจากนี้มาตรการนี้สามารถยื่นขอซ้ำามาตรการย่อย 5 ด้าน

ได้ และยื่นขอรับการส่งเสริมได้ถึงวันทำาการสุดท้ายเดือน ธ.ค. 

2565 

เชื่อว่า มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพจะเป็นอีกหน่ึง

มาตรการสำาคัญในช่วงวิกฤตโควิด-19 ที่ช่วยให้ผู้ประกอบ

การสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการบริการให้

กับกิจการของตัวเองในช่วงที่การผลิตลดลงหรือหยุดชะงัก

ได้ และยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบี

โอไอ ทำาให้ผู้ประกอบการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ยกระดับมาตรฐานสินค้าท่ีผลิตสู่สากล เพื่อความได้เปรียบใน                                                                                

การแข่งขัน เป็นอีกหน่ึงเครื่องมือท่ีจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ไทยในปัจจุบันให้ไปต่อได้.

ถึงเวลาอัปเกรดกิจการ

เศรษฐกิจ

เ

อเป็นหน่วยงานเพื่อผู้ประกอบการน้ำาดีอีกหนึ่งแห่งที่ ไม่                                                       

ว่าจะใครซึ่งต้องการทำาธุรกิจ โดยเฉพาะในตลาดต่าง

ประเทศ ก็สามารถเข้าไปสอบถามหาข้อมูลได้ทันที และ

ล่าสุด ภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธ์ิ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ก็ได้เปิดตัวเพจใหม่!

ใช้ชื่อว่า “ชี้ช่องการค้า (Think Trade Think DITP)” 

บน Blockdit (บล็อกดิต) เพื่อเพิ่ม

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้าน

การค้าเชิงลึก กฎระเบียบการค้า 

แนวโน้มตลาดให้กับผู้ประกอบการ 

+ POTCAST

แน่นอนว่าแบบนี้คงเพิ่ม

โอกาสการเข้าถึงข้อมูลการค้าให้

กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆ และตอบ

โจทย์การทำาธุรกิจในยุคดิจิทัลได้

อย่างครบถ้วนเลยก็ว่าได้. 

ถื

ชี้ช่องการค้า

ภูสิต 

รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

บสย.ดึงดิจิทัลเสริมแกร่งSME

รับรางวัล 3 ปีซ้อน • นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลการ

บริหารจัดการองค์กรดีเด่น เกียรติยศ 3 ปีซ้อนแก่นายวิทัย รัตนากร ผู้อำานวยการธนาคารออมสิน 

และรางวัลบริการดีเด่นแก่นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำานวยการธนาคารออมสิน ในงานมอบรางวัลรัฐ 

วิสาหกิจดีเด่นประจำาปี 2564 ซึ่งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดขึ้น เพื่อเป็นการสร้าง

ขวัญและกำาลังใจในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจมีความมุ่งมั่นในการ

ดำาเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ. 

สังคมเศรษฐกิจวันนี้ประเดิมด้วยเรื่องดีๆ บมจ.ไพโอ

เนียร์ มอเตอร์ หรือ PIMO งานชุก!! ตั้งแต่ต้นปี ออเดอร์เต็ม

ไปล่วงหน้า 8 เดือน โดยเฉพาะ BLDC ไหลเข้าต่อเนื่อง หัวเรือ

ใหญ่ PIMO-ไพโม่ “วสันต์ อิทธิโรจนกุล” ไม่รอช้า รีบเพิ่มเติม

อาคาร BLDC ด้วยงบลงทุน 8.3 ล้านบาท และลงทุนหุ่นยนต์ 

Automation จำานวน 3 ตัว ...•

ด้าน อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานใน

พิธีมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำาปี 2564 แก่ ศ.ดร.ทศพร 

ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้

บริหารของ บมจ.ปตท. โดยในปีน้ี ปตท.ได้รับท้ังส้ิน 7 รางวัล 

ประกอบด้วย รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเย่ียมประจำาปี 2564 รางวัล

คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (ประเภทเกียรติยศ) รางวัล

การบริหารจัดการองค์กรดีเด่น รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและ

ความโปร่งใสดีเด่น รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและส่ิงแวด                                                                                   

ล้อมดีเด่น รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น และรางวัลนวัต 

กรรมดีเด่น ยินดีด้วยค่าาา ...•

ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉลอง

ก้าวสู่ปีที่ 60 จัดงาน “นมเกษตรทำาดี ปีที่ 60” พบกับกิจกรรม

มากมาย พร้อมด้วยผลงานนิสิตในโครงการประกวดนวัตกรรม

นมเกษตร KU Milk Design Contest/การประกวด Dairy and 

KU Milk Model/การประกวด KU Milk and Circular Idea 

ตอกย้ำาความเป็นผู้นำาด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม ในวัน 15 

ก.พ.2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพฯ ...•

ปิดท้ายด้วย กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ รุกตลาดบัตรเครดิต

และสินเชื่อ เร่งเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ เปิดตัว ‘มาริโอ้-แพท

ตี้’ พรีเซนเตอร์คู่แรกของแบรนด์ พร้อมส่งแบรนด์แคมเปญ

ใหม่ ชูแนวคิด ‘เฟิร์สช้อยส์ บัตรของคนยุคใหม่ สไตล์ไหนก็

ปัง’ พร้อมครองความเป็นผู้นำาในตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อ

ส่วนบุคคลต่อเนื่อง ตั้งเป้ายอดสมัครบัตรใหม่ 180,000 บัญชี 

เติบโต 40% ยอดสินเชื่อใหม่และยอดใช้จ่ายผ่านบัตร 78,300 

ล้านบาท เติบโต 11% ภายในปี 2565 ...•

ธปท.ห่วงเศรษฐกิจม.ค.แผ่ว
พิษโอมิครอนปะทุ/‘สุริยะ’ฟุ้งจีดีพีอุตฯ65แข็งแรง

ไทยโพสต์ • “ธปท.” ชี้เศรษฐกิจ ม.ค.65 ส่งสัญญาณโตแผ่ว หลัง

โอมิครอนปะทุ แจงภาพรวมไตรมาส 4/64 ดีขึ้น หลังคลายมาตร 

การคุมโควิด พ่วงแรงส่งโครงการรัฐกระตุ้นใช้จ่าย ท่องเที่ยว

ฟื้น ส่งออกยังแกร่ง “สุริยะ” คาดปีนี้จีดีพีอุตสาหกรรมโตกระฉูด 

3.5% วาง 6 แนวทางยกระดับอุตสาหกรรมไทย

นางสาวชญาวดี ชัย

อนันต์ ผู้อำานวยการอาวุโส ฝ่าย                                               

บริหารการสื่อสารองค์กร ธนา                                                     

คารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

กล่าวว่า ประเมินว่ากิจกรรมทาง                           

เศรษฐกิจในเดือน ม.ค.2565 อาจ

จะชะลอตัวลงบ้างจากผลกระทบ 

ของโควิด-19 สายพันธ์ุโอมิครอน                                    

ขณะเดียวกันต้องติดตามสถาน 

การณ์เงินเฟ้อในประเทศ ปัญหา 

ในภาคการผลิต รวมถึงการแพร่

ระบาดของสายพันธุ์ทั่วไปและ

การกลายพันธุ์ด้วย

สำาหรับภาพรวมเศรษฐกิจ

ไทยในไตรมาสท่ี 4/2564 มีแนว                               

โน้มการฟ้ืนตัวดีข้ึนจากไตรมาส

ก่อนหน้า จากการผ่อนคลาย

มาตรการควบคุมการแพร่ระบาด 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ

ภาครัฐ ตัวเลขนักท่องเท่ียวต่าง                                     

ชาติท่ีปรับตัวเพ่ิมข้ึนหลังมีการ

เปิดรับนักท่องเท่ียวจากต่างประ 

เทศ ขณะท่ีการส่งออกสินค้าเพ่ิม

ข้ึนจากท้ังอุปสงค์ในประเทศคู่

ค้าท่ีฟ้ืนตัว และปัญหาซัพพลาย

ดิสรัปชันท่ีทยอยคล่ีคลายลง 

ซ่ึงมีส่วนทำาใ ห้การผลิตภาค

อุตสาหกรรมปรับดีข้ึน

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ                               

รมว.อุตสาหกรรม กล่าวในงาน                         

สัมมนา สู่ศักยภาพใหม่: Thai 

land 2022 พร้อมปาฐกถา

พิเศษในหัวข้อ “สู่ศักยภาพใหม่:                              

Thailand 2022” ว่า จากคาด                             

การณ์ภาวะเศรษฐกิจอุตสาห 

กรรม ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค                       

อุตสาหกรรม (จีดีพีภาคอุตสาห 

กรรม) จะขยายตัว 2.5-3.5% 

สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางการ

ฟื้นตัวและการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้นเพื่อสนับสนุนการปรับตัว

ของภาคเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

อย่างประสิทธิภาพ กระทรวง

อุตสาหกรรมจึงจะบูรณาการ 

การทำางานร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง ผ่าน 6 ด้าน ได้แก่ 

1.ส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรม โดย

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้าง

มูลค่าเพ่ิม 2.พัฒนาอุตสาหกรรม 

เป้าหมายท่ีมีศักยภาพ (เอส-เคิร์ฟ)

3.พัฒนาผู้ประกอบการและ 

ภาคการผลิตไปสู่ 4.0 และ 4.พัฒนา                                   

อุตสาหกรรมอย่างย่ังยืนและเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม 5.การจัดต้ัง 

และ ส่ง เส ริมการลง ทุน นิคม

อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ เพื่อส่งเสริมการลงทุน 6.ยก

ระดับการให้บริการด้วยเทคโนโล

ยีดิจิทัล เพื่อเพ่ิมโอกาสการเข้าถึง

บริการท่ีสะดวกรวดเร็ว.

สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

เร่งขยาย10เลนแก้รถติดราชบุรี 

ไทยโพสต์ • “บสย.” หนุนดึง

เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างศักยภาพ

ประเทศไทย อุ้มเอสเอ็มอีอีก 

80% ตกขบวนเข้าถึงสินเชื่อใน

ระบบ เสริมแกร่งกลุ่มไมโคร

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร                                            

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป                                               

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาห 

กรรมขนาดย่อม (บสย.) กล่าว

บรรยายพิเศษในงานสัมมนา “สู่

ศักยภาพใหม่: Thailand 2022” 

หัวข้อ “ศักยภาพใหม่ เพื่อธุรกิจ                                       

ใหม่” ว่าศักยภาพใหม่มี 4 มิติ                                        

โดยมิติที่ 1 คือจำานวนผู้ประ 

กอบการเอสเอ็มอี โดยจากประ                                       

มาณการในฐานข้อมูลของ บสย. 

พบว่ามีเอสเอ็มอีราว 6 ล้าน

ราย แบ่งเป็น 3 ล้านรายแรก

อยู่ในระบบ และอีก 3 ล้าน

รายที่เหลืออยู่นอกระบบ ซึ่งปี

ที่ผ่านมา บสย.ร่วมกับสถาบัน

การเงิน เข้าไปช่วยผู้ประกอบ

การเอสเอ็มอีในระบบ 3 ล้าน

รายแรกให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน

ได้ 22.35% ส่วนอีกเกือบ 80% 

ยังเข้าไม่ถึง

ดังนั้น ศักยภาพแรกเป็น 

การทำาให้ผู้ประกอบการเข้าถึง

แหล่งทุนจากสถาบันการเงิน 

ด้วยดิจิทัลเครดิต accelcer แต่

อีก 3 ล้านรายที่อยู่นอกระบบ

ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน

ทุนจากสถาบันการเงินได้ มี

ปัญหาคล้ายกันในทุกกลุ่ม โดย

เฉพาะรายย่อยหรือกลุ่มไมโคร 

อาทิ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มที่

มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง 

พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ เนื่องจาก

มีปัญหาเรื่องของหลักประกัน

ในการขอสินเชื่อกับสถาบัน

การเงิน

“บสย.คิดว่าการใช้เทค                                  

โนโลยีดิจิทัลเป็นตัวขับเคลื่อน                            

ที่เรียกว่า 3ดี คือ ดิจิทัล วอล 

เล็ต,  ดิจิทัล เลนดิ้ง และดิจิทัล                                      

เครดิต การันตี เป็นส่วนเติม

เต็มให้กลุ่มที่ ไม่สามารถเข้าถึง                             

สถาบันการเงินได้ด้วยปัญหา

เดิมๆ คือเรื่องหลักประกัน 

เพราะกลุ่ม เหล่านี้ มีปัญหา

คล้ายกันคือ บ้านติดจำานอง รถ 

ยนต์ยังผ่อนไม่หมด ธนาคารก็

จะมองว่าเป็นอุปสรรคในการ

ให้สินเชื่อ ดังนั้น 3ดี นี้จะเป็น

ตัวขับเคลื่อนศักยภาพใหม่ให้

กับผู้ประกอบเอสเอ็มอี” นาย

สิทธิกร. 

ณัฐวัฒน์ หาญกล้า

เป็นปกติของตลาดหุ้นที่ ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจะมี

การชะลอตัวลง เพราะนักลงทุนที่มีเชื้อสายจีนจะหยุด เฉลิม

ฉลองเทศกาลตรุษจีนกันค่อนข้างมาก ซึ่งจะทำาให้การซื้อขาย

ในตลาดจะเบาบางลง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าตลาดจะมีการ

เปลี่ยนแนวโน้มและทิศทางแต่อย่างใด เป็นแค่การชะลอตัวใน

ช่วงระยะสั้นๆ เท่านั้น จึงไม่ควรวิตกและกังวลอะไร ในทาง

กลับกันกลับพบว่าในประเทศมีสัญญาณที่ดีกับการเติบโตของ

เศรษฐกิจและธุรกิจมากขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกของไทยที่

เป็นเครื่องจักรสำาคัญอย่างมากกับการเติบโตของเศรษฐกิจ พบ

ว่าปี 2564 ที่ผ่านมามีการส่งออกที่สูงเกินคาดไปมาก ทำาให้

สามารถมั่นใจได้ว่าเศรษฐกิจจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

นั่นหมายถึงธุรกิจต่างๆ ในประเทศจะกลับมามีกำาไรที่สูงได้อีก

ครั้ง โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาแม้จะมีกำาไรที่ดีขึ้นบ้างก็ตาม แต่

นั่นเป็นผลดีในช่วงปลายปีเท่านั้น มาปี 2565 นี้ธุรกิจจะดีได้ตลอด

ปี ทำาให้จะมีกำาไรสูงกว่าปีกลายได้มาก

ดังนั้นน่าจะสามารถคาดหวังได้ว่าธุรกิจปี 2565 นี้จะดีกว่า

ปีก่อน มีกำาไรสูงกว่าปีก่อน และจะจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าปีก่อน 

ในขณะที่ราคาหุ้นยังผันผวนอยู่ในระดับต่ำา ทำาให้ได้ประโยชน์สูง

มากในการเข้าลงทุน ที่มีการมองว่าราคาหุ้นในตลาดยังสูงหรือแพง 

คงต้องกลับไปพิจารณาเป็นรายตัว เพราะผลจากการเก็งกำาไรใน

หุ้นที่มีพื้นฐานอ่อนแอทำาให้ค่าพีอีของหุ้นเหล่านั้นสูงมาก มีผลให้

ค่าเฉลี่ยพีอีของตลาดพลอยสูงไปด้วย จึงคิดว่าหุ้นในตลาดทุกตัวมี

ค่าพีอีสูงหรือมองเป็นหุ้นที่มีราคาสูง แต่ความเป็นจริงพิจารณา

กันให้ละเอียดกลับพบว่ายังมีหุ้นจำานวนที่ยังมีราคาต่ำาเกินจริง

มาก คือ มีค่าพีอีต่ำาและราคายังต่ำากว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชีค่อน

ข้างมาก ซึ่งหุ้นในลักษณะนี้แม้ราคาจะมีการขยับขึ้นมาบ้างแล้ว                                                                                 

ก็ตาม แต่เมื่อผลออกมายังต่ำากว่าที่กล่าวมาข้างต้น แสดงว่า

ราคายังต่ำา ไม่ควรมองแค่ราคาขยับขึ้นแล้วจะต้องเป็นหุ้นที่มี

ราคาแพงอย่างนักเก็งกำาไรคิดกัน นั่นเพราะที่ผ่านมาราคาหุ้น

ถูกบิดเบือนกดจนต่ำาเกินจริงไปมาก จึงยังสามารถเลือกลงทุนได้ 

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มพลังงานในเมื่อราคาน้ำามัน

ยังหนุนมากธุรกิจจะมีกำาไรดีต่อไป จึงน่า

มองที่ BGRIM, TOP และ TCC กลุ่มธนา 

คารราคายังขยับขึ้นไม่มาก ทำาให้ราคายัง

ไม่สมดุลกับพื้นฐานจริงในปัจจุบัน มองปี 

2565 ธนาคารจะมีกำาไรสูงขึ้น จึงน่ามองที่ 

BBL, SCB และ KKP กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

ธุรกิจมีการฟื้นตัวขึ้นมาก จึงคาดหวังกำาไรที่

ดีได้ น่ามองที่ LALIN, PSH และ SPALI 

กลุ่มอาหารยังมั่นใจได้มากว่าธุรกิจจะโต

สูง จึงน่ามองที่ ASIAN, CBG และ LST 

หุ้นรายตัวที่น่ามองมี PTTGC, FSS และ 

TEAMG เป็นต้น

ตลาดชะลอตัว ให้มองเป็นจังหวะที่ดี

กับการเข้าเลือกลงทุน.

ชะลอตัวในช่วงเทศกาลตรุษจีน

68,340.82

31/1/65

1,648.81
+9.30

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

 5,201.60 5,578.91 -377.31
 6,661.88 5,967.49 694.39
 31,737.39 31,074.34 663.05
 24,739.95 25,720.08 -980.14

 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.80 33.52
ยูโร 36.47 37.45
ปอนดสเตอรลิง 43.78 44.97
เยน (100 เยน) 28.20 29.03
หยวนจีน 4.90 5.30
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 28,200 28,300
ทองรูปพรรณ 27,697 28,800
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

วันออริจิ้นผนึก

บิ๊กอสังหาญี่ปุ่น

ผุดสนง.ให้เช่า

ไทยโพสต์ • นายปิติพงษ์ ไตร

นุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท วัน ออริจ้ิน จำากัด ผู้ดำา 

เนินธุรกิจท่ีสร้างรายได้ประจำา 

ในเครือบริษัท ออริจ้ิน พร็อพ  

เพอร์ต้ี จำากัด (มหาชน) หรือ 

ORI เปิดเผยว่า ล่าสุดได้บรรลุข้อ

ตกลงความร่วมมือกับบริษัท โต

คิว แลนด์ เอเชีย จำากัด พันธมิตร

ยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์

จากประเทศญ่ีปุ่น เพื่อร่วมทุน

กันพัฒนาโครงการ “วัน ออริจ้ิน                                

สนามเป้า” อาคารสำานักงานเกรด 

เอแห่งแรกภายใต้การพัฒนา

ของเครือออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี                                              

มูลค่า REIT 4,400 ล้านบาท 

หลังจากก่อนหน้าน้ีได้ร่วมทุนกัน

คร้ังแรกเมื่อกลางปี 2564 เพื่อ                                           

พัฒนาโครงการ “วัน ออริจ้ิน                              

พญาไท” โครงการมิกซ์ยูส โรงแรม                                                   

และพ้ืนท่ีค้าปลีก มูลค่า REIT 

3,600 ล้านบาท

“ความร่วมมือในครั้งนี้

สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่น

และไว้วางใจจากโตคิว แลนด์ 

เอเชีย ที่มีต่อวัน ออริจิ้น ใน

การเดินหน้าลงทุนธุรกิจที่สร้าง

รายได้ประจำาในประเทศไทย 

และศักยภาพความต้องการ

อาคารสำานักงานในทำาเลใกล้

รถไฟฟ้าในเมืองซึ่งยังคงเติบโต

อย่างต่อเนื่อง โครงการวัน ออ

ริจิ้น สนามเป้า จะเป็นอีกหนึ่ง

โครงการที่ช่วยตอกย้ำาแนวคิด

ที่มีร่วมกันคือ ต้องการพัฒนา

อสังหาริมทรัพย์ครบวงจร เพื่อ                       

สร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่สม 

บูรณ์แบบให้แก่ผู้บริโภค” นาย

ปิติพงษ์กล่าว.

พญาไท • “กรมทางหลวง” ซาว

เสียงชาว จ.ราชบุรี เดินหน้า

ขยาย 10 เลน ถนนเพชรเกษม 

ช่วงหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ พร้อม

แนวทางปรับปรุงจุดตัด-ทางแยก 

เคาะแบบ 10 เม.ย.นี้ หวังแก้รถ

ติดวิ่งผ่านตัวเมือง

นายอัศนีย์ สุภานัย ผู้อำา                                  

นวยการแขวงทางหลวงราชบุรี 

กรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธาน

เปิ ดการประชุ มสรุ ปผลการ

พิจารณารูปแบบทางเลือกท่ีเหมาะ                                  

สมของโครงการ (สัมมนาคร้ังท่ี 2)                                                  

โครงการสำารวจและออกแบบ

ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร

บนทางหลวงหมายเลข 4 หรือ

ถนนเพชรเกษมช่วง ต.หลุมดิน-                                           

ต.ห้วยชินสีห์ จุดเร่ิมต้นบริเวณทาง                                              

หลวงหมายเลข 4 ในพ้ืนท่ี ต.หน้า                                                       

เมือง ช่วง กม.101+000 ถึง ต.อ่าง                                                                 

ทอง ช่วง กม.111+000 อ.เมืองราช                                                                

บุรี จ.ราชบุรี ระยะทาง 10 กิโลเมตร 

(กม.) ท้ังน้ีช่วงเดือน เม.ย.2565 ซ่ึงจะ                                                      

ระบุรูปแบบ งบประมาณในการก่อ 

สร้างและแผนดำาเนินโครงการให้ชัดเจน

ท้ังน้ีท่ีปรึกษาโครงการฯ                                      

ได้นำาเสนอแนวคิดการออกแบบ                               

และปรับปรุงเส้นทางโครงการ                                 

มีรายละเอียดดังน้ี 1.ทางหลวง 

หมายเลข 4 ตลอดเส้นทางโครง 

การจะขยายเป็น 10 ช่องจราจร 

เป็นทางหลัก 6 ช่อง (ไป-กลับ) 

2.บริเวณแยกเจดีย์หัก ปรับปรุง

รอบสัญญาณไฟบริเวณทางแยก 

และเพ่ิมช่องจราจรเข้าทางแยก 

3.บริเวณแยกห้วยไผ่และแยกแขวง 

ทางหลวงเพ่ิมช่องจราจรเข้าทาง

แยก และปรับปรุงรอบสัญญาณไฟ 

ให้ 4.บริเวณแยกนิรันดร์ ปรับปรุง

การเช่ือมต่อระหว่างทางหลวง

หมายเลข 4 กับทางหลวงหมายเลข 

376 (เล่ียงเมืองราชบุรี).  
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ดีเดย์ยืนยันสิทธิคนละครึ่ง4
รับรัฐช่วยจ่าย1,200บาท! 

‘คลัง’แนะโอนเงินล่วงหน้า

อาคเนย์เสนอคืนเบี้ยโควิดเต็มจำานวน 

รายงานข่าวจาก บมจ.อาคเนย์ประกันภัย เปิดเผยว่า 

ขณะนี้บริษัทขอเสนอแนวทางให้แก่ลูกค้าประกันภัยโควิด-19 

ที่ยังไม่เคยแจ้งเคลม โดยลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อ

ขอรับเบี้ยประกันภัยคืนเต็มจำานวน ผ่านช่องทางออนไลน์ของ

บริษัทได้ ตั้งแต่วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. 

จนถึงวันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 23.59 น. ทั้งนี้ กรณี

ที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะรับคืนเบี้ยประกันภัยโควิด-19 กรมธรรม์

ของท่านจะยังคงมีผลบังคับ ตราบเท่าที่บริษัทยังคงประกอบ

ธุรกิจประกันภัยอยู่ สำาหรับลูกค้าที่ประสงค์จะรับคืนเบี้ยประกัน

ภัยโควิด-19 สามารถแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ แบ่งเป็น อาคเนย์ 

ประกันภัย ได้แก่ เว็บไซต์ : www.southeastinsurance.co.th                                                                             

เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/Segsoutheastpage และไลน์                                                                             

@Southeast.th ขณะที่ลูกค้าไทยประกันภัย ได้แก่ เว็บไซต์ :                                                                      

www.thaiins.com  เฟซบุ๊ก : www.facebook.com/pchangthai 

insurance และไลน์ @pchang

รฟท.ลุยปิดทางลักผ่านจุดตัดรถไฟ

นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ ผู้อำานวยการศูนย์ประชา 

สัมพันธ์ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า  รฟท.

ให้ความสำาคัญต่อการแก้ปัญหาอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดเสมอ

ระดับทางรถไฟ-รถยนต์ และบริเวณจุดตัดทางรถไฟที่ไม่ได้รับ

อนุญาตหรือทางลักผ่านอย่างเข้มข้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

มีความก้าวหน้าในการแก้ปัญหาไปแล้วในหลายพื้นที่ โดยมีนโย

บายปิดจุดตัดเสมอระดับทางที่ผิดกฎหมาย หรือทางลักผ่านมา

อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ปัจจุบัน รฟท.ปิดจุดตัดเสมอ

ระดับทางและทางลักผ่าน เพื่อความปลอดภัยทั่วประเทศไป

แล้ว 122 แห่ง จากปัจจุบันมีจุดตัดเสมอระดับทางทั่วประเทศ

มากถึง 2,630 แห่ง แบ่งเป็น จุดตัดเสมอระดับทางที่มีเครื่องกั้น

ถนน 1,409 แห่ง ป้ายจราจร 186 แห่ง คานยกของเอกชน 5 

แห่ง Overpass 195 แห่ง Underpass 215 แห่ง และทางลัก

ผ่าน 620 แห่ง

เตรียมจัด 7 กิจกรรม ขยายตลาดซาอุฯ

นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว. 

พาณิชย์ เปิดเผยว่า จากการฟื้นความสัมพันธ์ข้างต้นกับซาอุดี 

อาระเบีย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่าง

ประเทศ ได้จัดทำาแผนงานและกิจกรรมตามนโยบายของนาย                                

จุรินทร์ ที่จะดำาเนินการเร่งด่วนรวม 7 กิจกรรม อาทิ งาน

สัมมนาให้ความรู้ โอกาสด้านตลาด จัดคณะผู้แทนการค้าไป

เยือน ส่งเสริมการขายสินค้าข้าว อาหารฮาลาล ผลไม้ เข้าร่วม

งานแสดงสินค้า ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย จัดเจรจา

จับคู่ธุรกิจออนไลน์ และเชิญผู้นำาเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน

ไทย อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นโอกาสเข้าไปลงทุน และดึงดูดการ

ลงทุนตามยุทธศาสตร์ Saudi Vision 2030.

พรชัย ฐีระเวช

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำา    

นวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

การคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษก

กระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า 

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 4 

จะเร่ิมให้ประชาชนผู้ได้รับสิทธิ

โครงการคนละคร่ึง ระยะท่ี 3 ซ่ึง

ส้ินสุดไปเมื่อส้ินเดือน ธ.ค.2564 

จำานวน 27.98 ล้านคน ยืนยัน

สิทธิเข้าร่วมโครงการวันแรกใน

วันอังคารท่ี 1 ก.พ.2565 เป็นต้น

ไป ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ                                        

สามารถเร่ิมใช้จ่ายได้ทันทีหลัง

การกดยืนยันสิทธิเรียบร้อยแล้ว

ซึ่ ง จะ ได้ รั บสนั บสนุน

วงเงินค่าสินค้าหรือบริการที่

กำาหนดในอัตรา 50% ทั้งนี้ ไม่

เกิน 150 บาทต่อคนต่อวัน และ

ไม่เกิน 1,200 บาทต่อคน ตลอด

ระยะเวลาโครงการคนละครึ่ง 

ไทยโพสต์ • “คลัง” ดีเดย์ยืนยันสิทธิเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง 

เฟส 4 พร้อมแนะโอนเงินเข้าเป๋าตังล่วงหน้าก่อนเริ่มใช้จ่าย หวั่น

ธุรกรรมแออัด

ระยะที่ 4 ช่วงระหว่างวันที่ 1 

ก.พ.–30 เม.ย.2565 

“วันท่ี 1 ก.พ.2565 ซ่ึงจะ

เป็นวันแรกของการกดรับยืนยัน

และการใช้จ่ายสิทธิโครงการ

คนละคร่ึง ระยะท่ี 4 ทางธนาคาร

กรุงไทย จำากัด (มหาชน) ผู้ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ

สมาคมสถาบันการเงินของรัฐให้

จัดทำาโครงการดังกล่าว ได้เตรียม

ความพร้อมสำาหรับระบบการ

โอนเงินต่างธนาคารเพื่อโอนเข้า 

g-Wallet แล้ว และเพื่อเป็นการ

หลีกเล่ียงหรือลดความแออัดใน

ช่วงเวลาการใช้สิทธิผ่านแอป

พลิเคชันเป๋าตังพร้อมกันในวัน

แรก ผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละ

คร่ึง ระยะท่ี 3 ท่ีพร้อมจะเข้า

ร่วมโครงการคนละคร่ึงระยะท่ี 

4 สามารถโอนเงินเข้า g-Wallet 

ล่วงหน้าก่อนเร่ิมการใช้จ่าย” 

นายพรชัยกล่าว

นายพรชัยกล่าวอีกว่า ใน

ส่วนของประชาชนท่ัวไปท่ีไม่ได้

เข้าร่วมโครงการคนละคร่ึงระยะท่ี 

3 จะสามารถลงทะเบียนผ่านแอป

พลิเคชันเป๋าตัง หรือผ่านเว็บไซต์ 

www.คนละคร่ึง.com ได้ต้ังแต่วันท่ี                   

10 ก.พ.2565 จนกว่าจะครบ

จำานวนประมาณ 1 ล้านสิทธิ โดย

สามารถเร่ิมใช้จ่ายวันแรกในวันท่ี 

17 ก.พ.2565 ส่วนร้านค้าสามารถ

ลงทะเบียนได้ในวันท่ี 1 ก.พ.2565 

เป็นต้นไป ต้ังแต่เวลา 06.00-

22.00 น. จนกว่ากระทรวงการคลัง                                                     

จะประกาศปิดรับสมัครผ่าน www. 

คนละคร่ึง.com

อย่างไรก็ดี ในส่วนของ

ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตาม

โครงการเพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้

มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐระยะ

ที่  4 และผู้ได้รับสิทธิโครงการ

เพิ่มกำาลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษระยะ

ที่ 2 จะได้รับเงินช่วยเหลือวง 

เงิน 200 บาทต่อคน สำาหรับ

เดือน ก.พ.2565 ในวันอังคารที่ 

1 ก.พ.นี้เช่นเดียวกัน.

ฤกษ์ดีลงเสาเอก • นายชายน้อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประ 

เทศไทย) นายโสภณ ราชรักษา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ต้ี อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) จำากัด พร้อมด้วย นายมาเธียส เกรเกอร์ Vice President, Performance Materials - 

Thailand, Myanmar, Laos &amp;Cambodia, นายนีล แม็คเคน  Vice President, Supply Chain 

Management  และคณะผู้บริหารจากดีเคเอสเอช ประเทศไทย ร่วมพิธีลงเสาเอกศูนย์กระจายสินค้า

แห่งใหม่ ซึ่งมีพื้นที่รวมกว่า 11,000 ตร.ม. 

สศอ.ลั่นMPIปี64กระฉูด

โวต่างด้าวลงทุนทะลัก

ลกใบนี้ ...ไม่เหมือนเดิม ...ใช่ หลายคนรู้แล้ว แต่อีก

หลายคนไม่.. และอีกหลายๆๆ คน ปรับตัวยาก/ปรับไม่ได้ 

ที่จะกระโดดไปกับโลกใบนี้....... 

เชื่อกันแบบไม่ต้องพีอาร์ว่า เกษตรจะกู้ โลกได้ รวมทั้งจะ

ช่วยต่ออายุโลกใบนี้ให้ยั่งยืน ดูอย่างพลเมืองโลกต้องกินอาหาร 

หากไม่มีเป็นอันอดตาย กินวันละสามมื้อนะ จริงไหม....

เกษตรครองโลก

โ

ดังนั้น ธุรกิจอาหารจึงเป็นการทำามาหากินกับมนุษย์

ได้  อย่างไม่จบสิ้น เพราะมนุษย์ยังกิน ยังนอน วัฏสงสาร ก็ว่า                                                                           

ตามนั้น  

พิสูจน์พบว่า คนรวยที่สุดในประเทศคือ คนทำาธุรกิจ

การเกษตร และเข้าใจปรัชญาชีวิตแบบพื้นๆ ที่เข้าใจความ

เป็นมนุษย์ได้ถึงแก่น คนทำางานบริหารในธุรกิจนี้ จึงย่อมไม่               

ธรรมดา

 คุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ CEO บมจ.เจริญโภคภัณฑ์ 

เขาเป็นเบอร์หนึ่งในการบริหารองค์กรนี้ แม้ไม่ใช่ลูกหม้อที่ทำางาน

มาแต่อ้อนแต่ออก แต่ก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ ย่อมไม่ธรรมดา 

ยิ่งเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างองค์กรที่สลับซับซ้อน ยิ่งควรเหมาะกับ

คนบางคนเท่านั้น

ร่วมงานกับองค์กรนี้นาน 12 ปี ด้วยฐานวิชาชีพเดิม 

เป็น CFO ก็ทำางานตามตำาแหน่งนั้น เขาใช้เวลาทำางาน  เรียน

รู้ โครงสร้าง กระแสเงิน และมีบุคลิกบางอย่างที่ “ถูกเลือก” ใน   

เวลาต่อมา

พูดถึงโครงสร้าง

งานธุรกิจนับหลายร้อย

บริษัท พนักงานมากกว่า

สองแสนคน กระจายอยู่

ทั่วโลก การบริหารงานจึง

ไม่ธรรมดาจริงๆ 

ธุรกิจนี้เป็นงานที่

ตอ้งใชแ้รงงานคนเปน็หลกั 

และต้องเผชิญความเสี่ยง

กับภัยธรรมชาติอยู่ตลอด

เวลา สินค้าเกือบทุกตัว

เป็นคอมมอดิตี้ ราคาขึ้น-

ลง ตามราคาตลาดโลก 

แผ่นดินไทย แผ่นดินทอง 

• เพื่อนพ้องยินดี กับท่านนายก คนใหม่...ยัง..ยังไม่เลือกตั้ง 

ยังไม่ได้ยุบสภา โปรดขานเต็มๆ ด้วยว่า นายกสมาคมนักเรียนเก่า

เทพศิรินทร์ ลงชื่อ สิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ....555...•

• คนเก่งตัวเล็ก นาตยา สุขุม สาวแบงก์สีม่วง ดูแลสาย

งานประกันภัย-ประกันชีวิต ผ่านเรื่องยุ่งๆ ของธุรกิจ ผลงานดี จึง

ได้รับการโปรโมตอีกสเต็ป แม้ยาม WFH เจ้านายยังส่งกระเช้า

ดอกไม้สดสีม่วง ตามไปให้ที่บ้าน แบบนี้สู้ตาย..ค่า...•

• เรื่องน่ายินดีและเป็นปล้ืมกับหัวเรือใหญ่ ของ อสมท ผอ. 

หนุ่ม รศ.พ.ต.ท.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธ์ุ กรรมการผู้อำานวย

การใหญ่ บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน) คว้ารางวัล “เกียรติยศจักร

ดาว” ประจำาปี 2565 สาขาการเมืองและการบริหารรัฐกิจ ซ่ึงเป็น

รางวัลเชิดชูเกียรติและยกย่องศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารท่ีมีความ

รู้ความสามารถและทำาคุณประโยชน์ให้สังคม โดย ผอ.หนุ่ม เป็นศิษย์

เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นท่ี 28 น่ันเอง...•

• อภิเชษฐ์ ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย

ปฏิบัติการและรักษาการรองกรรมการผู้อำานวยการสายงานการตลาด 

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ฉลองต้อนรับตรุษจีนกับแคมเปญ “HAPPY 

CHINESE NEW YEAR ช็อปมั่งคั่ง โชคมั่งมี สุขสันต์ปีขาล” แจกอั่ง

เปาส่วนลด 800 บาท 3 ใบ ใช้เป็นส่วนลดเมื่อช็อปตั้งแต่ 3,000 

บาทขึ้นไป มีไฟลต์บินหรือไม่มีไฟลต์บินก็ช็อปได้ ที่ คิง เพาเวอร์ 

รางน้ำา, พัทยา, ภูเก็ต และ ศรีวารี (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) และช่อง

ทาง KING POWER CALL TO SHOP 0-2338-7870 หรือ LINE @

KP_ChatToShop และลุ้นร่วมทริปมงคลเสริมโชคลาภ เมื่อช็อป

ตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ เฉพาะวันที่ 1-6 กุมภาพันธ์ 

2565 ร่วมชมการแสดงเชิดสิงโตแบบดั้งเดิมผสานดนตรีสมัยใหม่ที่ 

คิง เพาเวอร์ รางน้ำา และศรีวารี (เฉพาะเสาร์–อาทิตย์)...• •  

ณัฐ  วรา 

ลังเทศกาลตรุษจีนผ่านพ้นไป การดูแลสุขภาพหลัง

รับประทานอาหารไหว้เจ้าอย่างหมู เห็ด เป็ด ไก่ เพื่อ

ความเป็นสิริมงคลแล้ว ก็เป็นสิ่งสำาคัญที่ควรตระหนัก 

เนื่องจากในอาหารเหล่านี้ ล้วนขึ้นชื่อเรื่องการมีไขมันสูง อาทิ 

หัวหมูนึ่ง หรือแม้แต่ไก่ต้ม ขนมเข่ง หรืออาหารวันปีใหม่จีน

ชนิดอื่นๆ ที่ปรุงด้วยน้ำามันเป็นส่วนประกอบหลัก เพราะหาก

ร่างกายได้รับไขมันจากอาหารที่รับประทานมากเกินไป จะส่งผล

ต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ หรือกระตุ้นให้ผู้ที่ป่วยด้วย

โรคดังกล่าวอาการกำาเริบมากขึ้นไปอีก 

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำานาญการ 

หัวหน้าศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์

แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

กล่าวถึงการเรียกคืนสุขภาพให้ดีกลับมาเหมือนเดิม 

หลังอร่อยปากช่วงฉลองเทศกาลตรุษจีนว่า เรา

มีสมุนไพรมากมายที่ให้เลือกรับประทานเพื่อ

ช่วยกู้สุขภาพ อาทิ สมุนไพรตัวแรกที่เรา

นิยมกินเป็นอาหาร ได้แก่ “กระเทียม” ที่มี

สรรพคุณในการเก็บกวาดเศษคาบไขมัน

ในเลือดได้ ดังนั้น การบริโภคกระเทียม

จึงเป็นสิ่งที่สามารถทำาได้ เพราะมีความ

เกี่ยวข้องกับการขจัดไขมันในร่างกาย รวม

ถึงผู้ที่มีพฤติกรรมการบริโภค หรือมีแนวโน้ม

เสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด เพราะ

มีการวิจัยกันอย่างกว้างขวางว่า การที่

ประชาชนกินกระเทียมสดครั้งละ 1-2 ช้อน

ชาหลังมื้ออาหาร โดยเฉพาะกระเทียม

ไทยที่มีกลิ่นฉุน จะมีสารสำาคัญอยู่ในนั้น

ปลูก/เลี้ยง อาหารเลี้ยงชาวโลกได้สบายๆ  

แม้ไม่ได้เฉลยว่าเขาถูกเลือกเพราะอะไร แต่พอเลาๆ 

เดาๆ ได้ว่า งานยุคนี้จำาเป็นต้องใช้กำาลังเงินเป็นตัวตั้ง ช่วยจุด

ชนวนไปยังมิติต่างๆ ผู้บริหารจึงควรมีความรู้ด้านสายการเงิน 

ซึ่งสายงานอื่นก็สำาคัญ แต่อาจเป็นรองในยุคนี้  

นอกจากนี้แล้ว อีกสิ่งที่สำาคัญ คือ “โหงวเฮ้ง” คิ้วเข้ม 

ปากบาง จมูกได้รูป  นิ้วเรียว ค่ายนี้เขามองลึก ข้อนี้จึงผ่าน

ห้วงเวลาที่หมูแพงจึงเป็นจำาเลยของสังคม ไม่ตอบโต้ใดๆ 

นิ่ง เงียบ ทำางานก้าวต่อไปแบบตั้งใจ สไตล์ค่ายนี้ ไม่ชอบตอบโต้ 

ค้าความใด เพราะมีคำาพังเพยว่า ค้าความไปกินขี้หมาดีกว่า.... 

ค่ายนี้เขารักษาลุคส์ภาพลักษณ์ของผู้บริหาร เราจึงเห็น

เขาสวมสูทจนชินตา เมื่อนักการเงินมาทำาการเกษตร จึงสนุก ถึง

สนุกมาก.....

       

  ดาวเต็มฟ้า

จำานวนมาก แต่ก็มีข้อจำากัดว่า สำาหรับผู้ที่เป็นโรครื้อรัง และ

ต้องกินยาละลายลิ่มเลือด ซึ่งเป็นการหยุดการแข็งตัวของ

เลือด ตรงนี้ให้ปรึกษาแพทย์ประจำาตัวก่อนรับประทาน รวม

ถึงผู้ที่มีความดันโลหิตสูงก็ไม่ควรรับประทานเช่นเดียวกัน 

แต่ถ้าเป็นกลุ่มคนที่ปกติไม่ได้มี

อาการดังกล่าว ก็สามารถรับ

ประทานกระเทียมสดสับละเอียดได้ 

เพราะไม่มีอันตรายต่อสุขภาพ

นอกจากน้ี “ดอกคำาฝอย” ก็ได้

รับการศึกษาวิจัยแล้วว่า สามารถใช้

ควบคู่กันได้ โดยเฉพาะในส่วนของ

น้ำามันสีเหลือง ท่ีอยู่ในดอกคำาฝอยตาก

แห้ง โดยนำามาชงเป็นชาดอกคำาฝอย ก็จะช่วยลดระดับ

ไขมันในเลือดได้ (ดอกคำาฝอยส่วนใหญ่มักจะมีการดึง

เอาไขมันออกไปแล้ว เหลือแต่สีในดอกคำาฝอยตากแห้ง)           

ดังน้ัน จึงแนะนำาให้เลือกดอกฝอยตากแห้ง ท่ียังไม่ได้

ผ่านการหีบน้ำามันออก (มีท้ังน้ำามันสีเหลืองและสีแดงอยู่

รวมกัน) โดยเลือกจากร้านท่ีไว้ใจได้ หรือผลิตภัณฑ์จากดอก

คำาฝอย

ตากแห้ง

สำาเร็จรูปท่ีได้รับ อย. 

จึงจะปลอดภัย เพราะการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวท่ีไม่ได้มาตรฐาน 

จะเส่ียงต่อการปนเป้ือนของสารเคมีท่ีอยู่ในดอกคำาฝอยตากแห้ง ซ่ึงบาง

ร้านนิยมใส่สารป้องกันท่ีเป็นสารเคมี เพื่อไล่แมลงท่ีจะเข้าไปกัดกินดอก

คำาฝอย ทำาให้ผู้บริโภคได้รับสารเคมีมากกว่าประโยชน์ในดอกคำาฝอย 

และแนะนำาให้ดื่มชาดอกคำาฝอยหลังม้ืออาหาร เช้า กลางวัน เย็น หลัง

จากท่ีผ่านพ้นเทศกาลตรุษจีนไหว้เจ้า 2-3 วัน 

ไล่มาที่ “ดอกกระเจี๊ยบตากแห้ง” ที่นิยมชงหรือต้มดื่มเป็นน้ำา

กระเจี๊ยบ (ใส่น้ำาตาลน้อยหรือไม่ใส่น้ำาตาล) ก็มีสรรพคุณในการลด

ไขมัน และยังมีการวิจัยว่า ช่วยลดความดันโลหิตได้เช่นเดียวกัน ทั้ง

การบริโภคเป็นน้ำากระเจี๊ยบตากแห้งต้มดื่ม หรือการนำาดอกกระเจี๊ยบ

สดมาทำาแยมกระเจี๊ยบ กินกับขนมปังโฮลวีตที่

ไม่ผ่านการขัดขาว หรือแปรรูปเป็นกระเจี๊ยบ

กวน เพื่อเป็นของว่างระหว่างมื้ออาหาร หรือรับ

ประทานระหว่างจิบชาสมุนไพรต่างๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ “อาหารที่ปรุงจากน้ำามันรำา

ข้าว” ก็สามารถช่วยลดไขมันได้ เพียงแค่เรา

นำามาปรุงอาหาร เช่น เวลาที่ทำาอาหารที่เกี่ยว

กับทอด เช่น ผักทอด หมูทอด ไก่ทอด ฯลฯ ก็

เปลี่ยนมาใช้น้ำามันรำาข้าว ที่ช่วยควบคุมไขมันในเลือดได้ โดยเฉพาะ

เวลาที่น้ำามันรำาข้าวโดนความร้อนสูง ก็จะไม่กลายเป็นไขมันที่ไปทำา 

ร้ายสุขภาพแต่อย่างใด แต่ถ้าถามการบริโภคน้ำามันรำาข้าวจะดีกว่าการ

บริโภคกระเทียมสด 100% เลยหรือไม่ ก็คงต้องบอกว่ากระเทียมสด

จะดีกว่า ขึ้นอยู่กับการเลือกปรับใช้ให้เหมาะกับการดูแลสุขภาพของ

แต่ละคนค่ะ โดยพิจารณาจากโรคประจำาตัวของแต่ละท่านที่เป็นอยู่”.

ห

จุรินทร์ปลื้ม  

‘ทุเรียน’ไทย 

สุดฮิตในจีน

พระราม 6 • สศอ.ปลื้มเอ็มพี

ไอปี 64 โตทะลุเป้า 5.93% รับ

อานิสงส์อุตสาหกรรมหลักขยาย

ตัวต่อเนื่อง คาดทั้งปี 65 ยังขยาย

ตัว “พาณิชย์” เผยปี 64 ธุรกิจของ

คนต่างด้าวรวม 570 ราย นำาเงิน

เข้า 82,501 ล้านบาท จ้างงานคน

ไทย 5,450 คน

นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้

อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (เอ็มพีไอ)                                                    

เดือน ธ.ค. อยู่ท่ีระดับ 102.59 ขยาย

ตัว 6.83% จากช่วงเดียวกันของ

ปีก่อนอยู่ที่ระดับ 96.03 เป็นการ

ขยายตัวที่สูงขึ้นกว่าเดือน ธ.ค.

2562 อัตราการใช้กำาลังการผลิต

อยู่ที่ 66.30% เป็นผลให้เศรษฐกิจ

ภาคอุตสาหกรรมไทยขยายตัวใกล้

เคียงกับช่วงก่อนหน้าสถานการณ์

แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เห็น

ได้จากภาพรวมเอ็มพีไอทั้งปี 2564 

ขยายตัว 5.93% อัตราการใช้กำาลัง

การผลิตทั้งปี 2564 อยู่ที่ 63.73% 

ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ สศอ.

ประมาณการว่าจะขยายตัว 4-5%

“เศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม

ส่งสัญญาณกลับมาขยายตัว และ

มีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ืองในปี 

2565 หลังแนวโน้มเศรษฐกิจโลก

ดีข้ึน รวมถึงตลาดในประเทศเร่ิม

ฟ้ืนตัวหลังการผ่อนคลายมาตรการ

ควบคุมการแพร่ระบาดและได้รับ

การสนับสนุนผ่านมาตรการกระตุ้น

เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องของภาครัฐ” 

นายทองชัยกล่าว

ด้านนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐ                                                   

มนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

เปิดเผยว่า ในปี 2564 คณะกรรม                                                      

การการประกอบธุรกิจของคน

ต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างชาติ                                                   

เข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประ 

เทศไทย จำานวน 570 ราย เงิน

ลงทุนรวม 82,501 ล้านบาท เกิด

การจ้างงานคนไทย 5,450 คน โดย

ธุรกิจท่ีได้รับอนุญาตส่วนใหญ่ เป็น

ธุรกิจท่ีสอดคล้องกับนโยบายส่ง

เสริมการลงทุนของภาครัฐ และ

สนับสนุนธุรกิจท่ีเ ก่ียวเ น่ืองกับ

อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่. 

ไทยโพสต์ • นางมัลลิกา บุญ

มีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐ 

มนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 

เปิดเผยว่า ล่าสุดได้รับรายงาน

จากสำานักงานส่งเสริมการค้าใน

ต่างประเทศ ที่ได้วิเคราะห์ โอ 

กาสสำาคัญทางการค้าสำาหรับ

ผู้ประกอบการสินค้าผลไม้ และ

โปรตีนจากพืช โดยเฉพาะทุเรียน

สด ซึ่งเป็นผลไม้ที่จีนนำาเข้าสูง                                                  

สุดนับตั้งแต่ปี 2563 โดยมี

ปริมาณการนำาเข้า 0.575 ล้าน

ตัน รวมเป็นมูลค่า 2,300 ล้าน

เหรียญสหรัฐ เติบโต 44% เมื่อ

เทียบกับปี 2562 โดยคิดเป็นสัด 

ส่วน 22.4% ของมูลค่าการนำา

เข้าผลไม้ทั้งหมดของจีน

ปัจจุบันจีนอนุญาตให้มี                                                 

การนำาเข้าทุเรียนสดจากประ 

เทศไทยเท่าน้ัน โดยเฉพาะทุเรียน

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

พันธ์ุหมอนทองจากไทย และ

อนุญาตนำาเข้าทุเรียนแช่แข็ง

ท้ังลูกจากประเทศมาเลเซีย แต่

ปริมาณของทุเรียนมาเลเซียใน

ตลาดจีนยังน้อย โดยคิดเป็นสัด 

ส่วนน้อยกว่า 10% ของปริมาณ

ท้ังหมดในตลาด ในขณะท่ีนำาเข้า

จากไทยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 

90% ผู้บริโภคหลักเป็นเพศหญิง 

คิดเป็นสัดส่วน 88% และเป็น 

กลุ่มผู้ท่ีมีกำาลังซ้ือสูง โดยเฉพาะ

คนท่ีมีอายุระหว่าง 24-30 ปี 

ผ่านช่องทางร้านขายผลไม้ และ

แพลตฟอร์ม E-commerce

ดังนั้น สำาหรับผู้ประกอบ

การไทยที่จะส่งออกทุเรียนไทย

เข้าตลาดจีน อาจต้องวิเคราะห์

ปัจจัยที่เกี่ยวกับความต้องการ

จากกลุ่มผู้บริโภคหลักดังกล่าว 

เพื่อได้ส่งเสริมการจำาหน่ายอย่าง 

มีประสิทธิภาพ.

สมุนไพร‘ตัวช่วย’ลดไขมันในเลือด

กู้คืนสุขภาพหลังกินฉลองตรุษจีน

ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้

โปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญพระพุทธรูปที่มีเพียง
พระเศียร พระหัตถ์ และพระบาท จากเมือง

ศรีสัชนาลัย มาปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์งดงาม 
พระราชทานนามว่า “พระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีอิน
ทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชปูชนีย
บพิตร” ประดิษฐาน ณ ซุ้มประตูด้านเหนือ

องค์พระปฐมเจดีย์

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มี
งานพระราชนิพนธ์มากที่สุด 
ถึง ๑,๒๓๖ เรื่อง ด้วยทรง
ใฝ่พระราชหฤทัยในการ
ประพันธ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ 
ทรงเชี่ยวชาญทั้งร้อยแก้ว

และร้อยกรองทุกประเภท ทั้ง
โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน

บทพระราชนิพนธ์ทั้งวรรณคดี กวีนิพนธ์ บท
ละครร้อง บทละครรำา บางส่วนคือ พระนล

คำาหลวง นารายณ์สิบปาง มัทนะพาธา หัวใจ
นักรบ เวนิสวาณิช เทศนาเสือป่า นิทานทอง

อิน กฎหมายทะเล กันป่วย ทรงตั้งวรรณคดีสโมสร 
เพื่อยกย่องงานที่มี

คุณค่าของชาติ ส่งเสริม
สนับสนุนด้านวรรณกรรม
อย่างเสรี เกิดกวี นัก    
ประพันธ์สำาคัญๆ หลาย

ท่าน

โปรดเกล้าฯ ให้ออกหนังสือพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์
ทวีปัญญา และ ดุสิตสมิต เป็นหนังสือพิมพ์เฉพาะกลุ่ม 

ซึ่งแพร่หลายมากในขณะนั้น

ทรงพระราชนิพนธ์บทความลงในหนังสือพิมพ์เป็นประจำา 
พระบรมนามาภิไธยที่ทรงใช้ในการประพันธ์นั้น มีทั้ง

พระนามจริง และพระนามแฝง เช่น อัศวพาหุ ศรีอยุธยา 
รามจิตติ พันแหลม นายแก้วนายขวัญ น้อยลา                

และสุครีพ

โปรดให้ตั้งกรมมหรสพ เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยให้
มั่นคงยิ่งขึ้น ทรงตั้งโรงละครหลวงจัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรี

ไทย ให้เจริญวัฒนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

ในรัชสมัย การละคร โขนนาฏศิลป์ และการ
ดนตรี รุ่งเรืองสูงสุด



0

6

3

9

14

17

1

7

12

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

9กีฬา

ทีมสกีอัลไพน์รับสนามโอลิมปิกยาก

ปักกิ่ง • ความเคลื่อนไหวของ 4 นักกีฬาไทยในโอลิมปิกฤดู

หนาว ระหว่างวันที่ 4-20 ก.พ.2565 ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา “โค้ชเบิร์ด” หรินารถ ศิริวรรณ 

หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมสกีอัลไพน์ นำา นิโคลา ซานอน กับ “น้อง

ฟ้า” มิดา ใจมั่น เดินทางไปสนามแข่งขันลานสกีอัลไพน์เสี่ยว

ไห่โถว เพื่อลงทำาการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกท่ามกลางอากาศ

อุณหภูมิ-16 องศา หลังซ้อมเสร็จ หรินารถ ศิริวรรณ ได้ออกมา

เปิดเผยว่า นี่เป็นสนามที่ยากสมกับเป็นการแข่งขันระดับโลกเลย

ทีเดียว เนื่องจากพื้นสนามค่อนข้างแข็ง เพราะเป็นการใช้หิมะ

เทียม 100% ทำาให้รู้สึกถึงความแตกต่างของสนามที่มีหิมะจริง

ผสม และนักกีฬาจากชาติอื่นๆ ก็ให้ความเห็นทำานองเดียวกัน

ว่าลักษณะพื้นสนามแตกต่างจากที่เคยฝึกซ้อม ฉะนั้นการลงมา

แต่ละรันต้องอาศัยเทคนิคขั้นสูงเพื่อประคองตัวเองไม่ให้ลื่นไถล

ออกนอกสนาม โดยประเภทสกีอัลไพน์เป็นการเล่นสกีที่ลงจาก

เขาและจะมีการซิกแซ็กตามเกต พื้นสนามที่เป็นหิมะเทียมจะ

ค่อนข้างเป็นน้ำาแข็ง มีความลื่นเป็นอย่างมาก ทำาให้นักกีฬาเรา

ต้องปรับตัวและสปีดมากพอสมควร สำาหรับการแข่งขันจริงเรา

ตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องจบรันให้ได้ทั้งคู่ และต้องจบในแบบโปร คือ

การลงด้วยความเร็วและเข้าเส้นชัย 

กมลวรรณแชมป์เทนนิส PTT-NSDF มาสเตอร์

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชน รายการ PTT-NSDF 

ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ รอบมาสเตอร์ ประจำาปี 2564 ณ ศูนย์

พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 31 ม.ค.

2565 เป็นการแข่งขันวันสุดท้าย โดยมี นายธานี แสนยาอุโฆษ 

กรรมการอำานวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย 

และประธานฝ่ายพัฒนาเยาวชน พร้อมด้วย พันเอกวัฒนา 

จันทร์ไพจิตต์ กรรมการอำานวยการสมาคม ร่วมเป็นประธาน 

ไฮไลต์ที่รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะ

เลิศ “บัว” กมลวรรณ ยอดเพ็ชร จากพระนครศรีอยุธยา ชนะ 

“เจมม่า” กัญจน์ชญา จูงวัฒนา จากกรุงเทพฯ 2-1 เซต 0-6, 

6-2 และ 6-1 ได้แชมป์หญิงเดี่ยวไปครอง ทางด้านประเภทชาย

เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบชิงชนะเลิศ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิ

สมบูรณ์ นักหวดลำาปาง มืออันดับ 1 เยาวชนไทยในรุ่นอายุไม่

เกิน 16 ปี ชนะ นิธิวัต สกุลวงศ์ธนา นักหวด กทม. มืออันดับ 

2 เยาวชนไทยได้ 2 เซตรวด 6-4 และ 6-3 ได้แชมป์ไปครอง 

สำาหรับแชมป์รุ่นอื่นๆ มีดังนี้ รุ่น 8 ปี ชายเดี่ยว พิชญ์พงษ์ จีนา

พันธุ์ (ปทุมธานี), หญิงเดี่ยว ศิริกร พูลผล (พิษณุโลก), รุ่น 12 ปี 

ชายเดี่ยว ธรรม์ พันธราธร (ปทุมธานี), หญิงเดี่ยว ธฤตา หงษ์

หยก (ภูเก็ต), รุ่น 16 ปี ชายเดี่ยว ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ 

(ลำาปาง), หญิงเดี่ยว กมลวรรณ ยอดเพ็ชร (พระนครศรีอยุธยา)  

แชมป์เก่าร่วมไทยแลนด์มิกซ์ที่สปริงฟิลด์

เพชรบุรี • ศึกกอล์ฟผสมชาย-หญิง “ไทยแลนด์ มิกซ์ โฮสต์

บาย ทรัสต์กอล์ฟ” นัดเปิดสนามของปี 2022 ชิงเงินรางวัล

รวม 3 ล้านบาท แชมป์รับ 450,000 บาท แข่งขันระหว่าง

วันที่ 10-13 ก.พ.นี้ ณ สนามสปริงฟิลด์ รอยัล คันทรี คลับ 

อ.ชะอำา จ.เพชรบุรี รายการนี้จัดการแข่งขันโดยทรัสต์กอล์ฟ 

มีนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้ทั้งสิ้น 132 ราย โดย

ลำาดับสิทธิ์นักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วย อดีต

แชมป์ ไทยแลนด์มิกซ์ ในปี 2021, ผู้เล่นท็อป 70 ในอันดับ

คะแนนสะสมของไทยแลนด์มิกซ์ 2021, อดีตแชมป์สมัครเล่น

ของศึก ไทยแลนด์มิกซ์ 2021 และนักกอล์ฟรับเชิญจากทัวร์

ต่างๆ ล่าสุดจากการเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน 4 

แชมป์เก่าในศึกไทยแลนด์มิกซ์ ประกอบไปด้วย สดมภ์ แก้ว

กาญจนา (แชมป์สนามที่ 5 อะเควลลา กอล์ฟ แอนด์ คันทรี 

คลับ จ.พังงา), พรหม มีสวัสดิ์ (แชมป์สนาม 2 อัลไพน์ และ

สนาม 4 แบล็กเมาเทน), รามิล แซ่ลิ้ม (แชมป์สนาม 3 เลควิว) 

และอาภิชญา ยุบล (แชมป์สนาม 1 แบล็กเมาเทน) ต่างตอบรับ

ร่วมลงแข่งขันแมตช์เปิดสนามของปี 2022.

‘อิรวดี’ยันชบาแก้วขอสู้ต่อเพื่อไปบอลโลก

อินเดีย • อิรวดี มาครีส กองกลางลูกครึ่งไทย-อเมริกา เชื่อว่า 

ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะกลับมาและทำาผลงานได้ดีขึ้น ในการลง

สนามเล่นในรอบ repechage play-offs พร้อมยืนยันว่าทุกคนมี

ขวัญกำาลังใจที่ดีและพร้อมที่จะสู้เพื่อไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

โลกให้ได้ ส่วนนัตซึ โกะ โทโดโรกิ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ยืนยัน

ว่าทุกคนในทีมยังพร้อมที่จะสู้ต่อไป 

ความเคลื่อนไหวของนักเตะ “ชบาแก้ว” ฟุตบอลหญิงทีมชาติ                                                                                    

ไทย ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2022 ที่

ประเทศอินเดีย เพื่อชิงโควตาไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

โลก 2023 โดยก่อนจะลงแข่งขันรอบ 8 เพียง 2 วัน นัก

เตะทีมชาติไทยและสตาฟฟ์โค้ชติดเชื้อโควิดหลาย

ราย เหลือผู้เล่น 14 คน ก่อนจะพ่ายต่อญี่ปุนไป 0-7 

ประตู ทำาให้ตกรอบ 8 ทีม 

จากการพ่ายแพ้ในรอบ 8 ทีม ทำาให้ไทย

จะได้ไปเล่นในรอบแก้ตัว เพื่อชิงตั๋วไปเล่นฟุตบอล

หญิงชิงแชมป์โลก 2023 พบกับทีมชาติเวียดนาม

และและทีมไต้หวัน แข่งขันแบบพบกันหมด เพื่อ

หาทีมที่ทำาผลงานได้ดีที่สุดไปเล่นฟุตบอล

โลก 2023 ส่วนอีก 2 ทีมต้องไปเล่นเพลย์

ออฟกับชาติในทวีปอื่นอีกครั้ง 

โดย นัตซึโกะ โทโดโรกิ ผู้

ช่วยผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติ

ไทย ยืนยันว่าทุกคนในทีมยัง

พร้อมที่จะสู้ต่อไป เพื่อไปฟุตบอล

หญิงชิงแชมป์โลก ในปี 2023 

ให้ได้

“การที่มีตัวผู้เล่นจำากัดก็

เป็นเรื่องที่ยากในการเลือกตัวผู้

เล่น แต่นักกีฬาทุกคนก็ทำาเต็มที่ 

เต็มความสามารถกัน” นัตสึโกะ

กล่าว

“เรายังมีแมตช์ที่สำาคัญรออยู่                                                         

อีก 2 แมตช์ เพราะฉะนั้นเราจะ

เตรียมตัวให้ดีเพื่อกลับมาเล่นอีก 2 

แมตช์นั้น”

“ขอบคุณแฟนบอลที่เป็นกำาลัง

ใจให้พวกเรา และขอให้สนับสนุนพวก

เราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ร่วมส่งกำาลังใจ

เชียร์ทัพชบาแก้วคว้าตั๋วลุยฟุตบอลโลก

รอบสุดท้าย สมัยที่ 3 ติดต่อกันให้ได้” 

ทางด้านอิรวดี มาครีส กองกลางลูกครึ่งไทย-อเมริกา เชื่อ

ว่าฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะกลับมาและทำาผลงานได้ดีขึ้น ในการ

ลงสนามเล่นในรอบ repechage play-offs พร้อมยืนยันว่าทุกคนมี

ขวัญกำาลังใจที่ดีและพร้อมที่จะสู้เพื่อไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์

โลกให้ได้ การเจอกับญี่ปุ่นในนัดที่ผ่านมาถือเป็นเกมที่ท้าทายเกม

หนึ่ง เรารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่ามันเป็นเกมที่ยาก แต่เราก็หวังว่าเรา

จะทำาผลงานออกมาให้ดีที่สุด” อิรวดีกล่าว

“ครึ่งแรกคิดว่าเราทำาได้ดี แต่ครึ่งหลังเราผิดพลาดค่อน

ข้างเยอะ ซึ่งต้องนำามาปรับแก้ไขให้ดีกว่าเดินในเกมที่เหลือ 

2-3 วันที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่ยากลำาบากมากสำาหรับพวก

เรา ไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนเกมนี้ แต่เราก็ต้อง

สู้เพื่อให้ทีมได้ไปต่อ”

“ทุกคนที่เหลือเราพร้อมที่จะสู้เพื่อทีม เราต้องการ

เล่นให้ดีกว่าน้ี เรายังมีอีก 2 เกมให้สู้ต่อไป เราต้องเตรียม

ลอสแองเจลิส • โจ เบอร์ โรว์ ควอเตอร์แบ็กของ ซินซินเนติ 

เบงกอลส์ พาทีมเข้าซูเปอร์ โบว์ลเป็นครั้งแรกนับจากปี 1989 หลัง

บุกไปพลิกล็อกอัด แคนซัส ซิตี ชีฟส์ ขณะท่ี ลอสแองเจลิส แรมส์                                                                      

เฝ้ารังเฉือนชนะ ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ผ่านเข้าสู่ซู

เปอร์ โบว์ล ครั้งที่ 56

เกมชิงแชมป์สายเอเอฟซี ที่แคนซัส ซิตี โจ เบอร์ โรว์ และ

ซินซินเนติ เบงกอลส์ พลิกสถานการณ์จากที่เป็นฝ่ายตามหลังเจ้า

บ้านชีฟส์ 21-3 ตอนที่จบครึ่งแรก ซึ่งแพทริก มาโฮมส์ แผลงฤทธิ์ 

แต่สุดท้ายเป็นเบงกอลส์ที่กลับมาชนะในช่วงต่อเวลา 27-24

อีวาน แม็คเพียร์สัน เตะฟิลด์ โกล์พาทีมชนะ หลังจากที่

เบอร์ โรว์เดินเกมบุกพาเบงกอลส์กลับมามีลุ้นด้วยผลงานการขว้าง 

2 ทัชดาวน์ 250 หลา จากการขว้าง 38 ครั้ง เพื่อนรับได้ 23 ครั้ง

“นี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำาหรับพวกเรา” เบอร์ โรว์กล่าว “นี่

เป็นบางสิ่งที่ผมต้องการมาเสมอ นั่นคือการได้เล่นในซูเปอร์ โบว์ล 

และผมคงไม่สามารถทำาได้หากไม่มีกลุ่มเพื่อนร่วมทีมชุดนี้”

“งานของเรายังไม่จบ” แซก เทย์เลอร์ หัวหน้าโค้ชของ

เบงกอลส์กล่าวเสริม “พวกเรามีทีมพิเศษ ทุกคนก้าวเข้ามามี

บทบาท พวกเราต่างรู้ดีว่าต้องมีเพียงทีมเดียวที่สร้างเพลย์เพื่อคว้า

ชัยชนะ และพวกผู้เล่นทีมพิเศษของเราก็ก้าวเข้ามา”

นับเป็นชัยชนะที่หอมหวนสำาหรับ เบอร์ โรว์ ซึ่งฤดูกาลรุกกี

ที่เขาลงเล่นอาชีพเป็นครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วนั้น เขาต้องจบซีซั่นเร็ว

กว่ากำาหนด เนื่องจากอาการบาดเจ็บ

ส่วนเจ้าบ้าน แคนซัส ซิตี ชีฟส์ เป็นความพ่ายแพ้ที่ช็อก

แฟนๆ ของพวกเขา ซึ่งชีฟส์หวังจะเข้าซูเปอร์ โบว์ลเป็นปีที่ 3 

ติดต่อกัน หลังจากเข้าไปคว้าแชมป์เมื่อปี 2020 และเมื่อปี 2021 

ที่ผ่านมาเข้าไปแพ้ แทมปาเบย์ บัคคาเนียร์ส

ซินซินเนติ เบงกอลส์ นั้นกำาลังลุ้นจะคว้าแชมป์ซูเปอร์               

โบว์ลให้ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ก่อตั้งทีมเมื่อปี 1968 ก่อนหน้านี้เคย

เข้าซูเปอร์ โบว์ล 2 ครั้ง ในปี 1982 และ 1989 ซึ่งแพ้ให้กับ ซาน             

ฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส ทั้ง 2 ครั้ง

แพทริก มาโฮมส์ ซูเปอร์สตาร์ของชีฟส์ลงไปขว้าง 275 หลา 36 

ทัชดาวน์ แต่สุดท้ายต้องพบกับความพ่ายแพ้หลังเขาขว้างเสีย 2 อิน                                                                

เตอร์เซปต์แรกในการลงเล่นเกมชิงแชมป์สายเอ

เอฟซีทั้งหมด 4 ครั้งหลังสุด

มาโฮมส์ทำาได้เพียงมองแบบไม่เชื่อสายตา

ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็น ซินซินเนติ เบง กอลส์ ที่

ได้เป็นฝ่ายฉลองชัยชนะ

“เมื่อใดก็ตามที่คุณนำาการ

แข่งขัน 21-3 คุณไม่สามารถที่จะ

แพ้การแข่งขันได้ และก็เป็น

ผมเองที่ทำาให้สถานการณ์มัน

เป็นแบบนั้น” มาโฮมส์กล่าว

กับผู้สื่อข่าว

ส่ วนเกมชิ งแชมป์

สายเอ็นเอฟซีในลอสแองเจ

ลิส เจ้าบ้านแรมส์จะได้เล่นซู

เปอร์ โบว์ลในบ้านของตนเอง

หลังคัมแบ็กกลับมาชนะ ซาน

ฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส 

และเป็นการหยุดสถิติพ่ายแพ้

ติดต่อกัน 6 เกมรวดให้คู่ปรับแห่ง

แคลิฟอร์เนีย

ฟอร์ตีไนเนอร์สเฉือนชนะแรมส์ 

27-24 ในเกมสุดท้ายของฤดูกาลปกติใน

ร็อปโปโล ควอเตอร์แบ็กของ ซานฟรานซิสโก ฟอร์ตี

ไนเนอร์ส มีโอกาสสุดท้ายที่จะพาทีมบุกกลับไปคว้า

ชัยชนะ แต่สุดท้ายขว้างไปโดน เทรวิน โฮเวิร์ด อิน

เตอร์เซปต์หลังจากการดิ้นรนหนีการแซก และทำาให้

เกมจบอย่างไม่เป็นทางการ

“น่ันเป็นผลงานท่ีเหลือเชื่อของทีมเรา” สแตฟ              

ฟอร์ดกล่าว

“มันไม่ได้เริ่มเกมได้อย่างที่พวกเราต้องการ แต่

พวกเขาก็ยังสู้กันเต็มที่ ผมพูดในล็อกเกอร์รูมว่าพวกเรา

ไม่สามารถชนะได้ถ้าเล่นกันแย่ขนาดนี้ แล้วพวกเราทุก

ตัวให้ดีที่สุด ทำาให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ”

“หวังว่าสถานการณ์ที่ยากลำาบากนี้จะผ่านพ้นไปด้วยดี พวก

เราทุกคนยังสู้เกินร้อย และไม่เคยท้อ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะทำาตามเป้า

หมายคือไปฟุตบอลโลก 2023 ให้ได้” 

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันของ ทีมชาติไทย เวียดนาม  และ

ไต้หวัน จะแข่งขันแบบพบกันหมด  เพื่อหาทีมที่ดีที่สุด 1 ทีมไปเล่น

ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก 2023 ส่วนอีก 2 ทีมต้องไปเล่นเพลย์ออฟ

กับชาติในทวีปอื่นอีกครั้ง

โดยโปรแกรมการแข่งขันในรอบนี้มีดังนี้ วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2565 ไทยพบเวียดนาม ที่สนามดีวาย พาทิล ถ่ายทอดสดทาง T-Sport 

และ ELEVEN Sports

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ไต้หวันพบไทย ที่สนามดีวาย 

พาทิล ถ่ายทอดสดทาง T-Sport และ ELEVEN Sports

และวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวียดนามพบไต้หวัน ที่

สนามดีวาย พาทิล ถ่ายทอดสดทาง ELEVEN Sports.

กรุงเทพฯ • คอบอลชาวไทยรอชม 

4 ช่องทาง ทั้งพีพีทีวี เอชดี ช่อง 

36, AIS PLAY และ SIAMSPORT 

YouTube Channel รวมถึง J.League 

International YouTube Channel 

ในศึกแชมป์ชนแชมป์ลูกหนังแดน

ซามูไร ฟูจิฟิล์ม ซูเปอร์คัพ 2022 

ระหว่างแชมป์เจลีก คาวาซากิ ฟรอน

ตาเล ที่มี เจ ชนาธิป สตาร์อันดับ 1 

ขวัญใจชาวไทยที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีม

สดๆ ร้อนๆ เป็นตัวชูโรง กับแชมป์

เอฟเอคัพ หรือเอ็มเพอเรอร์สคัพ 

อุราวะ เรดส์ พร้อมกันในวันเสาร์ 

12 ก.พ.นี้ เวลา 11.35 น.

ศึกลูกหนังฟูจิฟิล์ม ซูเปอร์

คัพ 2022 ซึ่งเป็นการเอา 2 แชมป์

ฟุตบอลญี่ปุ่นเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา คา

วาซากิ ฟรอนตาเล ในฐานะแชมป์เจ

ลีก กับอุราวะ เรดส์ แชมป์เอฟเอคัพ 

หรือเอ็มเพอเรอร์สคัพ

แฟนบอลชาวไทยจะได้รับชม                                                

การถ่ายทอดสดพร้อมกันถึง 4 ช่อง

ทาง คือ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, 

AIS PLAY และทาง SIAMSPORT 

YouTube Channel รวมทั้งทาง 

คนก็กลับมาสู้กันและทำาสำาเร็จในที่สุด”

นับเป็นครั้งที่ 2 ในรอบ 3 ปีที่แรมส์ผ่านเข้าซูเปอร์ โบว์ล 

โดยการแข่งขันในปี 2019 ผ่านเข้าไปโดน ทอม เบรดี และนิวอิง

แลนด์ แพทริออตส์ เอาชนะไปได้

สแตฟฟอร์ดเพิ่งมาร่วมทีมกับลอสแองเจลิสเมื่อปีที่ผ่านมากับ

การเทรดครั้งใหญ่มาจาก ดีทรอยต์ ไลออนส์ และจากชัยชนะเกมนี้ทำา

ให้สแตฟฟอร์ดกำาลังจะได้เล่นซูเปอร์ โบว์ลครั้งแรกในชีวิตด้วยวัย 33 ปี

“ผมไม่รู้จะพูดอะไร” สแตฟฟอร์ดกล่าว “ผมเพียงต้องการ

ลงไปเล่นกับเด็กหนุ่มพวกนี้ พวกเราต้องการชัยชนะอีกเพียงเกม

เดียวในบ้านของเราเอง หวังว่าเราจะออกไปทำาสำาเร็จ”.

ทัชดาวน์ • คูเปอร์ คัปป์ (ขวา) ปีกของลอสแองเจลิส แรมส์ รับทัชดาวน์ระยะ 16 หลาในเอนด์ โซน 

โดย จาควิสกี ทาร์ต เซฟตี้ของซานฟรานซิสโก ฟอร์ตีไนเนอร์ส เข้าไม่ถึงตัว ในเกมชิงแชมป์สายเอ็น

เอฟวี ที่โซไฟ สเตเดียม ในอิงเกิลวูด ซึ่งเจ้าบ้านแรมส์ชนะไป 20-17 

‘เบงกอลส์-แรมส์’คู่ชิงซูเปอร์ โบว์ล

ช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา

จนได้ลุยต่อในรอบเพลย์ออฟ

ประวัติศาสตร์ทำาท่าจะ

ซ้ำารอยเมื่อจบควอเตอร์ 3 ซาน              

ฟรานซิสโกเป็นฝ่ายนำา 17-7 ซึ่ง

ต้องขอบคุณทัชดาวน์ของ ดีโบ 

ซามูเอล และจอร์จ คิตเติล บวก

กับฟิลด์ โกล์ของ ร็อบบี กูลด์

แต่เวลาที่เหลือ แมทธิว                                

สแตฟฟอร์ด ควอเตอร์แบ็กของ

แรมส์พาทีมบุกทำาสกอร์ด้วยการ

ขว้างทัชดาวน์ให้ คูเปอร์ 

คัปป์ และ 2 ฟิลด์

โกล์ของ แมตต์ เกย์ 

ที่ทำาให้ลอสแองเจ

ลิสนำา 20-17

จิมมี กา   

อิรวดี มาครีส กองกลางลูกครึ่งไทย-อเมริกา 

เจพร้อมฟรอนคาเลดวลอุราวะ

ศึกซูเปอร์คัพรับชมได้4ช่องทาง

โจ เบอร์ โรว์

J.League International YouTube Channel อีกด้วย โดยการแข่ง

ขันแมตช์นี้จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 

11.35 น.เป็นต้นไป

ทีมคาวาซากิ ฟรอนตาเล นำาโดย “เจ” ชนาธิป สรงกระสินธ์                                                                              

กัปตันทีมชาติไทยชุดแชมป์ซูซูกิคัพ 2020 ผ่านประสบการณ์ค้า

แข้งบนเวทีเจลีก 4 ปี พกดีกรีติดทีมยอดเยี่ยมประจำาซีซั่น 2018 

และเป็นเจ้าของนักเตะค่าตัวแพง มูลค่าสูงถึง 130 ล้านบาท

พร้อมด้วย เลอันโดร ดามิเยา กองหน้าดีกรีทีมชาติบราซิล

ชุดใหญ่ ย้ายเข้าร่วมทัพคาวาซากิ ฟรอนตาเล เมื่อปี 2019 มีส่วน

ร่วมพาทีมคว้าแชมป์เจลีก 2 สมัยติดต่อกัน และปีก่อนเจ้าตัวคว้า

รางวัลดาวซัลโวร่วมมาครองได้ และโชโกะ ทานิงูจิ ปราการหลัง

จอมเก๋า วัย 30 ปี ถือเป็นลูกหม้อของทีมขึ้นชั้นเล่นทีมชุดใหญ่เมื่อ

ปี 2014 ปัจจุบันเป็นกัปตันทีมคาวาซากิ ฟรอนตาเล และติดธงทีม

ชาติญี่ปุ่นไปแล้ว 6 นัด

ส่วนอุราวาะ เรดส์ มีดาราดังนำาทีม ได้แก่ อาตารุ เอซากะ 

แนวรุกรูปงามวัย 29 ปี เพิ่งย้ายเข้าร่วมทัพอุราวะ เรดส์ เมื่อปีก่อน 

และเป็นกำาลังหลักของ ริคาร์ โด โรดริเกซ สวมบทบาทที่คุ้นกันใน

ตำาแหน่งกองหน้าตัวหลอก หรือ ฟอลส์ ไนน์

พร้อมด้วย ฮิโรกิ ซาไก วิงแบ็กจอมเก๋ารายนี้ประสบการณ์

ในลีกยุโรปโชกโชนทั้ง ฮันโนเวอร์, มาร์กเซย ก่อนจะกลับมาเล่น

ที่แผ่นดินเกิดเมื่อซีซั่นที่แล้ว มีร่างกายเป็นจุดเด่น และเติมเกมบุก

เมามันส์ ที่สำาคัญซาไกยังคงเป็นตัวหลักในทีมชาติญี่ปุ่นชุดปัจจุบัน

และแคสเปอร์ จุนเคอร์ กองหน้าชาวเดนมาร์ก เข้ามารับ

บทบาทตัวสกอร์ให้กับ “ปีศาจแดงแห่งเอเชีย” มีดีกรีติดทัพโคนม รุ่น

อายุไม่เกิน 21 ปี และผ่านประสบการณ์บนลีกสูงสุด “โคนม” มาแล้ว.

นัตซึ โกะ โทโดโรกิ
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ชวนขอพร ‘ผู้เฒ่าจันทรา’ เทพแห่งความรัก

อาจารย์คฑา ชินบัญชร นักโหราศาสตร์ชื่อดัง และสุจิรา 

อรุณพิพัฒน์ ชวนกราบสักการะ “เจ้าแม่หม่าโจ้ว” เฮงยืนหนึ่งรับ

ปีเสือ สุขเหลือเฟือเงินเหลือใช้รับ 2 เทศกาลสำาคัญเดือน ก.พ.ที่

จะถึงนี้ กับ “เจ้าแม่หม่าโจ้ว” และ “องค์ไฉ่ซิงเอี้ย” เทพเจ้าโชค

ลาภ เสริมธุรกิจ รุ่งเรือง ในโอกาสวันตรุษจีน รวมถึงร่วมสักการะ

องค์เหย่โหลว หรือ

ผู้เฒ่าจันทรา เทพ

แห่งความรักเพื่อขอ

พรความรักรุ่งเรือง 

สมหวัง ในโอกาส

วันวาเลนไทน์ ที่จะ

อัญเชิญมาประดิษ 

ฐานให้ประชาชน

ได้สักการะระหว่างวันที่ 8-20 ก.พ.นี้ พร้อมเข้าร่วมพิธีขอพร

องค์เหย่โหลว โดยอาจารย์คฑานำาสักการะขอพรวันที่ 14 ก.พ. 

เวลา 17.00 น. ณ เดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจ เดสติเนชั่น

ชม 77 ผลงานสื่อสร้างสรรค์

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ว่า กระทรวงวัฒนธรรมเปิดรับผลงานสื่อสร้างสรรค์หัวข้อ “เรื่อง

ดีๆ ที่บ้านฉัน” ประเภททีม ประกอบด้วย เด็กหรือเยาวชน และ 

ผู้ปกครอง แบ่งการประกวดออกเป็นระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร 

และระดับประเทศ ขณะนี้กระบวนการคัดเลือกระดับจังหวัดและ

กรุงเทพฯ เสร็จแล้ว โดยนำา 77 ผลงานรางวัลชนะเลิศเผยแพร่ทาง 

YouTube Channel ช่อง Culture Surveillance Bureau เพลย์ลิสต์ 

Popular Vote เรื่องดีๆ ที่บ้านฉัน ระดับประเทศขอเชิญชวนรับชมผล

งานสื่อสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชนและร่วมโหวตผลงานเพื่อเข้า

ชิงรางวัล Popular Vote ตั้งแต่วันนี้–7 ก.พ.นี้ ทั้งนี้ ผลงานคลิปวิดีโอ

ที่มีจำานวนผู้กดถูกใจ (Like) มากที่สุดจะได้รับรางวัล Popular Vote 

โดยเจ้าของผลงานทั้ง 77 ผลงานจะได้รับสิทธิร่วมอบรมส่งเสริม

ศักยภาพเครือข่ายด้านการผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับ วธ.

เปิด ‘มหัศจรรย์สมุนไพรชา’

ตรุษจีนปีนี้ เพ ลา เพลิน จ.บุรีรัมย์ และ AROKAYA  

WALLNESS SALA เปิดตัวชุดตำารับชาจักรพรรดิประวัติยาวนาน 

กว่า 4,000 ปี จาก AKAYA (เอกายา) ส่งตรงจากจีน และชาเบลนตำารับ

พิเศษกับใบกัญชา ระบบปลูกเกรดทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์

เพื่อสุขภาพ พบกับ

กิจกรรม “มหัศจรรย์

สมุนไพรชา” ด้าน

การแพทย์แผนไทย  

โดยอาจารย์คมสัน  

ทินกร ณ อยุธยา  

ส่วนการแพทย์แผน

จีน โดยธนธร ศิระ

พัฒน์ แพทย์แผนจีน และทูตการท่องเที่ยวและกีฬาประจำา 

จ.บุรีรัมย์ ภายในงาน “เอ็มโพเรี่ยม เอ็มควอเทียร์ ไชนีส นิวเยียร์ 

2022-เดอะ เจเนซิส ออฟ ดราก้อน คิงดอม” ตั้งแต่วันนี้–1 ก.พ. 

ณ ควอเทียร์ อเวนิว ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์.

ทศกาลตรุษจีน นอกจากจะเป็นช่วงเวลา

สำาคัญของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสาย

จีนแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่ทุกคนจะเพิ่ม

พลังกายและพลังใจให้ตัวเองและครอบครัวเจริญ

รุ่งเรือง  ปีนี้เซ็นทรัลพัฒนาฉลองครบ 40 ปี ประเดิม

ศักราชใหม่ฉลองตรุษจีนต้อนรับปีเสือ พบที่สุดของ

ความเป็นสิริมงคล ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพผ่าน 

“นิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ สิริศิลปิน” ใน

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย

ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน  

วรขัตติยราชนารี ภายใต้แนวคิด “Nature reign 

Supreme in the World. Art is having Freedom in 

one self.” หรือ “ธรรมชาติเป็นใหญ่ในโลก ศิลปะ

มีอิสรภาพในตัวเอง” ภายในนิทรรศการรวบรวมผล

งานจิตรกรรม ประติมากรรม และสื่อผสม โดยจัด

แสดงภายในงาน “2022 POWER OF THE GREAT 

TIGER” ณ 3 ศูนย์การค้าของเซ็นทรัลพัฒนา ได้แก่ 

เซ็นทรัลเวิลด์ ตั้งแต่วันนี้-28 ก.พ.2565, เซ็นทรัล 

โคราช วันที่ 28 ม.ค.-6 ก.พ. ส่วนเซ็นทรัล อุดรธานี 

นิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์เพิ่งจบไป

นอกจากผลงานศิลปะเหนือจินตนาการผสม

ผสานงานศิลปะแบบนาอีฟ (Naive Art) ที่สร้างสรรค์

ตามสัญชาตญาณ และความรู้สึกภายในจิตใต้สำานึก

ในรูปแบบงานศิลปกรรมหลายเทคนิคแล้ว ภายใน

งานยังพบกับ Digital Art Exhibition ซึ่งต่อยอด

มาจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่นำามาพัฒนาด้วย

เทคโนโลยี AR ปลุกชีวิตให้ภาพวาดออกมาโลดแล่น

นิทรรศการภาพวาดฝีพระหัตถ ์‘สิริศิลปิน’ศิลปะแบบนาอีฟ

อยู่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อนำาเสนอผลงานในรูป

แบบ 3 มิติ พร้อมภาพเคลื่อนไหว เสมือนจริง รวม

ถึงมีการใช้เทคโนโลยี AR Filter แสกน QR Code 

ผ่านทางแอปพลิเคชัน Instagram@sirisinlapin  

ให้ทุกคนได้ภาพถ่ายคู่กับภาพผลงานไว้แชร์ลง

โซเชียล พร้อมตื่นตาตื่นใจกับนิทรรศการศิลปะรูป

แบบ Animation ที่ได้นำาเสนอ Visual Art ทั้งภาพ

วาดฝีพระหัตถ์ งานภาพยนตร์ และงานกราฟฟิก

มาผสมผสานกันอย่างลงตัวให้คนรักงานศิลป์

เพลิดเพลินกับการชื่นชมนิทรรศการศิลปะครั้งนี้

สำาหรับนิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์ “สิริ

ศิลปิน” มีความหมายว่า “ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์

งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็น

มิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง” ทรงใช้ “เสือ” แทน

สัญลักษณ์ของเจ้าป่า หรือพระราชา เปรียบเสมือน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ราชา

ผู้ปกครองแผ่นดินด้วยพระเมตตา ห่วงใยทุกข์สุข

ของอาณาประชาราษฎร์ตลอดเวลา โดยลวดลาย

ของเสือมีการใช้ตัวอักษรต่างๆ และสัญลักษณ์ DNA 

หรือชื่อย่อทางสารพันธุกรรมเทคโนโลยีชีวภาพทาง

ด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นพระประสบการณ์ในด้าน

วิทยาศาสตร์ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 

วรขัตติยราชนารี มาผสมผสานกับจินตนาการตาม

บริบทแวดล้อม เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกผ่าน

รูปทรงและความหมายของพื้นที่ต่างๆ ที่ทรงคุ้น

เคยได้อย่างเป็นธรรมชาติ มีชีวิต มีลมหายใจ สาน

ต่อความฝัน ความรู้สึกที่เปี่ยมไปด้วยความรักต่อ

ตนเอง ครอบครัว พสกนิกรไทย จนกระทั่งผู้คนใน

โลกนี้อย่างเต็มเปี่ยม

รูปแบบจัดแสดงแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1.ผลงานจิตรกรรมคอลเลกชันชุด “เสือ” ในสภาพ

แวดล้อมและอิริยาบถต่างๆ 2.ผลงานประติมากรรม 

และสื่อผสมที่ถอดแบบจากภาพวาดฝีพระหัตถ์ 

3.ผลงาน Digital Art Exhibition ในรูปแบบของ

สื่อร่วมสมัย อาทิ Interactive art หรือ 3D โมเดล 

“เสือ” พร้อมภาพเคลื่อนไหว

เดินชมงานศิลป์อิ่มเอมแล้ว ยังสามารถพบ

ร้านจำาหน่ายสินค้าที่ระลึกจากผลงานที่ต่อยอดจาก

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ เช่น เสื้อ แก้วน้ำา พวงกุญแจ 

เครื่องหนัง เครื่องประดับอัญมณี และน้ำาหอมจาก

บริษัท สยาม กลิตเตอร์ 1957 มาสัมผัสประสบการณ์

มงคลต้อนรับปีเสือกับ “นิทรรศการภาพวาดลาย

พระหัตถ์ สิริศิลปิน” ทั้งนี้ ทางศูนย์การค้าคุมเข้ม

ใช้มาตรการป้องกันขั้นสูงสุด “เซ็นทรัล สะอาด 

มั่นใจ Safe Plus+” เพื่อให้ได้รับทั้งความสะดวก

และปลอดภัยตลอดเทศกาลตรุษจีนนี้.

เ

ประชาชนชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะ

ตระการตานิทรรศการภาพวาดลายพระหัตถ์สิริศิลปิน

ประติมากรรม “เสือ” ถอดแบบจากภาพฝีพระหัตถ์

จิตรกรรมคอลเลกชัน “เสือ”ผลงาน Interactive art

ศึกษาธิการ • ‘ประวิต’ มอบนโยบายคุรุ

สภา แผนปฏิบัติการ ‘Quick win’ 3 เดือน 

ขับเคลื่อนงาน ภายใต้จุดยืน “เร่งรัด-วาง

ระบบ-เพิ่มประสิทธิภาพ” ทำางานเชื่อมโยง

กับ ก.ค.ศ. ปลุกขวัญกำาลังใจเจ้าหน้าที่ อย่า

ให้มองตนเป็นผู้บังคับบัญชา ขอให้คิดว่า

ทุกคนเป็นผู้นำา

31 ม.ค. 65 ที่สำานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา นายประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา (เลขาฯ ก.ค.ศ.) รักษาการ

เลขาธิการคุรุสภา ได้ประชุมมอบนโยบาย

และแนวคิดในการขับเคลื่อนภารกิจ

ของคุรุสภาให้แก่ผู้บริหารสำานักงาน

เลขาธิการคุรุสภา ซึ่งประกอบด้วย ที่

ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำานวยการสำานัก 

และผู้อำานวยการกลุ่ม ซึ่งได้มอบหมาย

ให้นำาเสนอแผนปฏิบัติการ (Quick win) 

3 เดือน ตั้งแต่กุมภาพันธ์-เมษายน 2565 

เพื่อให้เห็นว่าในรอบ 3 เดือน จะต้องทำา

อะไรบ้าง ตนจะใช้ศักยภาพเดินหน้าคุรุ

สภาให้ได้

นายประวิตกล่าวต่อว่า ตนมีนโยบาย

การขับเคลื่อนงานของสำานักงานเลขาธิการ

คุรุสภา 3 ระดับ คือ 1.เร่งรัด 2.วางระบบ 

และ 3.เพิ่มประสิทธิภาพ โดยเรื่องที่ต้อง

เร่งรัด ได้แก่ การจัดทดสอบและประเมิน

สมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และ

ประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชา 

ชีพครู ประจำาปี พ.ศ.2565 หรือการสอบ

เพื่อรับใบอนุญาตฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 18-

19 ก.พ.นี้, การดำาเนินการเกี่ยวกับจรรยา

บรรณวิชาชีพ, การดำาเนินการในเรื่อง

ต่างๆ ที่คณะกรรมการคุรุสภา และคณะ

กรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) มีมติ

แล้ว และการดำาเนินงานตามแผนปฏิบัติ

ราชการ สำาหรับเรื่องที่ต้องวางระบบ ได้แก่ 

ระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู และ

การรับรองปริญญาของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ ได้แก่ เพิ่ม

‘ประวิต’มอบนโยบายคุรุสภา‘เร่งรัด-มีระบบ’
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนแบบ‘Quick win’เห็นผลใน3เดือนย้ำาต้องเชื่อมโยงก.ค.ศ.

ศึกษาธิการ • “ตรีนุช” มอบ สพฐ.จัด

ตั้งศูนย์แม่ข่ายสถานีแก้หนี้ครู ประจำา

สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชี้หนี้ส่วน

ใหญ่ของครูอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ เร็วๆ 

นี้จะประชุมวางแผนแก้หนี้ระยะยาว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) 

กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับ

สูงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ที่

ประชุมยังได้หารือถึงการแก้ไขปัญหาหนี้

สินครูทั้งระบบ เนื่องจากขณะนี้ ได้มอบให้

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น

ฐาน (สพฐ.) จัดตั้งศูนย์แม่ข่ายสถานีแก้

หนี้ครูแล้ว โดยสถานีแก้หนี้ครูจะประจำา

อยู่ที่สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคอย

ดูแลปัญหาหนี้ครู และการติดตามข้อมูล

ต่างๆ ของครู

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า โดยเร็วๆ นี้ ตน

จะประชุมวางแนวทางแก้ปัญหาหนี้ครู

ระยะยาวอีกครั้ง แม้ก่อนหน้านี้ ศธ.จะ

ทำาความร่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

และมาตรการลดดอกเบี้ยต่างๆ แต่ก็ยัง

ไม่เพียงพอ เพราะหนี้ครูส่วนใหญ่มาจาก

แหล่งเงินกู้สหกรณ์ ดังนั้น ปัญหาหนี้ครู

จากกลุ่มสหกรณ์จึงมีความหลากหลายและ

ซับซ้อน

ส่วนการติดตามการเดินหน้านโยบาย

ต่างๆ ของ ศธ.โดยเฉพาะการแก้ปัญหา

ความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษาด้วยโรงเรียน

คุณภาพระดับชุมชน และโครงการส่ง

เสริมโอกาส ความเสมอภาคและความ

เท่าเทียมทางการศึกษา “พาน้องกลับมา

เรียน” เพราะขณะนี้ใกล้จะปิดภาคเรียน 

ที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2565 แล้ว ดังนั้น ตน

ต้องการดูจำานวนตัวเลขเด็กที่หลุดระบบ

การศึกษาไปว่ามีจำานวนกี่คน เพราะขณะ

นี้สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

(สอศ.) พร้อมดำาเนินการตามโครงการพา

น้องกลับมาเรียนรองรับผู้ที่หลุดจากระบบ

การศึกษา ประมาณ 8,000 คน ซึ่งตนได้

เร่ง สพฐ.และสำานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน  (สช.) ดำาเนินการสำารวจ

จำานวนตัวเลขเด็กตกหล่นแล้ว เนื่องจาก

โครงการนี้เราอาศัยความร่วมมือจากหลาย

หน่วยงาน เพื่อส่งต่อเด็กเข้าสู่ระบบการ

ศึกษาต่อไป

“การเดินหน้าโรงเรียนคุณภาพระดับ

ชุมชนที่ผ่านมาได้จัดสรรงบประมาณลงไป

ดำาเนินการแล้ว และจะต้องมามอนิเตอร์

ดูว่าการดำาเนินการมีปัญหาหรืออุปสรรค

ใดบ้าง รวมถึงการส่งต่อเด็กจากโรงเรียน

ขนาดเล็กโดยรอบมีการทำาในลักษณะไหน 

และใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างไร ดังนั้น 

จะต้องเห็นผลสำาเร็จของการเป็นโรงเรียน

คุณภาพระดับชุมชนให้ได้ภายในปี 2565 

นี้” นางสาวตรีนุชกล่าว.

กรุงเทพฯ • “ตรีนุช” ตรวจเยี่ยม รร.เพลิน

พัฒนา โรงเรียนเอกชนที่จัดการโควิดได้ดี 

สามารถเปิดเรียนแบบ On site ได้อย่างต่อ

เนื่อง ผู้บริหารเผยทำางานร่วมกับผู้ปกครอง 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่ โรงเรียนเพลินพัฒนา กรุงเทพฯ 

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อม

คณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพลิน

พัฒนา สังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่ง

เสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดการเรียน

การสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลถึง

มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นโรงเรียนทาง

เลือก จัดการศึกษาด้วยยุทธศาสตร์ “ก้าว

พอดี” เด็กๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาไปตาม

ธรรมชาติแห่งช่วงวัย คือสนุกในวัยอนุบาล 

ชวนสืบค้นในวัยประถมศึกษา และท้าทาย

ศักยภาพในวัยมัธยมศึกษา เพื่อให้เกิด

การพัฒนาอย่างเพลิดเพลินและเติบโต

อย่างมีความสุข ทางโรงเรียนมีการเปิด

เรียนแบบ On-site ท่ามกลางสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร 

นา 2019 (โควิด-19) ซึ่งผู้บริหารสถาน

ศึกษา ได้รายงานว่าโรงเรียนได้กำาหนด

มาตรการและแนวปฏิบัติ ในการเฝ้าระวัง

และป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยดำาเนิน

การร่วมกับผู้ปกครอง และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี จึงทำาให้สามารถเปิด

เรียนแบบ On-site ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือ

เป็นแบบอย่างที่ดีที่จะได้นำาไปขยายผลกับ

โรงเรียนอื่นๆ ต่อไป

นางสาวตรีนุชกล่าวต่อว่า นโยบาย

ของ ศธ.คือ ต้องการให้นักเรียนได้เรียน

แบบ On site ให้มากที่สุด และพยายาม

ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ

ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวง

สาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย พร้อม

กันนั้นก็ได้ย้ำานโยบายกับผู้บริหารระดับ

จังหวัดของ ศธ.ให้ประสานกับกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัด โดยเฉพาะผู้ว่าราชการ

จังหวัด ซึ่งเป็นประธานอย่างใกล้ชิด เพราะ

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-

19 ที่ผ่านมา ศธ.ได้เปิดโอกาสให้แต่ละ

สถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบการ

จัดการเรียน ใน 5 On เหมาะสมกับบริบท

ของการแพร่ระบาดในพื้นที่ ได้แก่ On 

Site การจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน,  

On Demand การเรียนผ่านแอปพลิเคชัน

ต่างๆ, On line การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต, 

On Hand การเรียนที่บ้านด้วยเอกสาร และ 

On Air การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม ใช้

สื่อของ DLTV และก็พบว่า รูปแบบการ

เรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการมาโรงเรียน

“ซึ่งล่าสุดทราบว่าขณะนี้สถาน

ศึกษาในหลายจังหวัด ได้รับอนุญาตจาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ให้เปิด

การเรียนการสอนแบบ On site ได้แล้ว 

อย่างไรก็ตาม ดิฉันได้ย้ำากับทุกโรงเรียน

ว่า เมื่อมีการเปิดเรียนแบบ On site แล้ว

ขอให้วางแผนจัดการเรียนการสอน เพื่อ

ชดเชยกับสิ่งที่ผู้เรียนได้ขาดหายไปในช่วง

เรียน On line หรือในรูปแบบอื่นๆ โดย

เฉพาะการเรียนที่ต้องใช้การฝึกปฏิบัติ หรือ

การอภิปรายกลุ่ม ขณะเดียวกันต้องเฝ้า

ระวังและมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด

กับทางกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียน On site อย่าง

ปลอดภัย” รมว.ศธ.กล่าว. 

ชมเปาะโรงเรียนเพลินพัฒนา

ตัวอย่างเปิดเรียนOn site

‘ตรีนุช’สั่งสพฐ.ตั้งสถานีแม่ข่ายแก้หนี้ครูในเขตพื้นที่ฯ  

ประวิต เอราวรรณ์ 

ประสิทธิภาพการประชุมคณะกรรมการ

คณะต่างๆ เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหาร

จัดการองค์กร การนำาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

และงานบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

การสื่อสารภายในองค์กร และการสื่อสาร

สาธารณะ

นายประวิตกล่าวต่อว่า นอกจาก

ตนดำารงตำาแหน่งเลขาฯ ก.ค.ศ.แล้ว ได้

มารักษาการเลขาธิการคุรุสภา จะมีการ 

บูรณาการระบบพัฒนาวิชาชีพครู ใน

บทบาทคุรุสภา ให้มีจุดเชื่อมโยงกับภารกิจ

ของสำานักงาน ก.ค.ศ. เช่น ระบบการคัด

เลือกครูใหม่, ระบบพัฒนาการเข้าสู่วิชาชีพ

สำาหรับครูใหม่, ระบบสนับสนุนการพัฒนา

วิชาชีพของครูใหม่, ระบบการพัฒนาสมรรถนะ

วิชาชีพครู, ระบบการพัฒนาวิชาชีพ, ระบบ

การสนับสนุนการพัฒนาความก้าวหน้า

ทางวิชาชีพ และระบบการเข้าสู่วิทยฐานะ 

เป็นต้น ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงาน ตนขอให้

มองว่าไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้า แต่

ขอให้ทุกคนเป็นผู้นำาด้วยกัน.
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11บันเทิง

ปร่วมส่งดวงวิญญาณครูชาลี อินทรวิจิตร ศิลปินแห่งชาติ สู่สรวง

สวรรค์

หัวเรี่ยวหัวแรงใหญ่ คุณพรพิมล มั่นฤทัย สตรีแกร่งบอสใหญ่ค่าย

โคลีเซียม ได้ทำาหน้าที่ให้คนใน-นอกวงการบันเทิงได้ประจักษ์ถึงความเป็น 

“ผู้มีความกตัญญูกตเวที” ได้อย่างน่ายินดี-ชื่นใจยิ่ง

เสียดาย..ศิลปิน ดารา นักร้อง และผู้เกี่ยวข้องในวงการเข้าร่วมพิธี

บางตาไปหน่อย ซึ่งก็เข้าใจได้กับสถานการณ์ ที่ต่างก็ต้องดูแลตัวเองเพื่อไม่

ให้ตกเป็นเหยื่อของเจ้าโอมิครอน..

ยิ่งคนเก่า-คนแก่ทั้งมิตรสหาย-ลูกศิษย์ลูกหาด้วยแล้ว แม้ใจอยาก

ไปเคารพศพเป็นครั้งสุดท้าย แต่อีกใจก็ไม่อยากขัดลูกๆ หลานๆ เลยจำา

นอนอยู่กับบ้านเพื่อความปลอดภัย เข้าใจว่าอย่างนั้น!

กระนั้น..แขกที่ ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเท่าที่กวาดตามอง 

ดูจะเป็นระดับผู้อาวุโส 70 ปีขึ้นเสียส่วนใหญ่ แต่จะมีใครบ้างนั้น ถ้าจะนำา

มาบรรยาย-บอกเล่ากันตรงนี้ เห็นทีเนื้อที่จะไม่พอ

อย่างไรก็ตาม นามหน่ึงท่ีต้องเอ่ยคือ “คุณเพชรา เชาวราษฎร์” 

ศิลปินแห่งชาติ อดีตนางเอกฉายา “นัยน์ตาหยาดน้ำาผ้ึง” แม้ปัจจุบันดวงตา

สองข้างจะมืดมิด..

ท่านก็ยังควง (จูง) แขนสามี คุณชรินทร์ นันทนาคร ไปร่วมส่งดวง

วิญญาณครูชาลี ผู้ที่แต่งเพลง “หยาดเพชร” ให้ทั้งสองได้รักและครอง

เรือนกันมายาวนานตราบวันนี้

และจากหนังสือรวมชีวประวัติ-ผลงานครูชาลีเล่มหนาที่มอบเป็น

ของชำาร่วย คุณชรินทร์ได้เขียนถึงครูว่าอย่างนี้ครับ

ชาลี..กวีผู้มีทำานอง

เดิมเขาชื่อ “สง่า อินทรวิจิตร” รูปร่างหน้าตาสง่างาม เป็นดารา

ละครและใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องเหมือน “สถาพร มุกดาประกร” หรือ 

“สุรสิทธิ์ สัตยวงศ์”

แต่จนแล้วจนรอด เขาก็เป็นดาราธรรมดาท่ีโชว์หุ่นอันสง่างามเท่าน้ัน

พอละครเวทีรูดฉากปิดสนิทสิ้นชีวิตไปจากวงการบันเทิงไทยใครจะ

นึกว่า “สง่า” จะกลายมาเป็น “ชาลี อินทรวิจิตร” นักแต่งเพลงผู้มีความ

สามารถจนได้เป็นศิลปินแห่งชาติ

ชาลีไม่เคยเรียนอักษรศาสตร์ ไม่เคยเป็นบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย

ใดๆ แต่บทกวีที่มีทำานองของเขามีคุณค่ามหาศาลและเป็นอมตะตลอดมา

ตั้งแต่วัยจรดปากกาเขียนอักษรตัวแรกมาจนถึงทุกวันนี้ ตลอดไป

ไร้กาลเวลา

ถ้าไม่มี “ชาลี” ... “ชรินทร์ นันทนาคร” คงไม่ยืนหยัดมาได้ “เรือน

แพ” “ท่าฉลอม” “แสนแสบ” และอีกหลายสิบเพลงที่ยังก้องหูซึมซับเข้าสู่

หัวใจของผู้ฟัง เกิดจากมันสมองที่สง่างามสมชื่อ

มองฟ้า มองดิน มองหิน มองโคลน เขาร้อยเรียงออกมาได้อย่างไร

ไพเราะผสมกลมกลืน ประหนึ่ง “สุนทรภู่” ผู้ลอยเรือร่อนเร่เขียนกาพย์

กลอนจนกลายเป็นภาษิตสอนผู้คน

ทุกบทกลอนของชาลี ถ้าตีราคา จะมีคุณค่ามหาศาลประมาณ

มิได้ แต่ในชีวิตจริง เขาโดดเดี่ยวเดียวดาย ไร้แม้แต่ที่พักพิงเป็นที่เป็นทาง

เหมือนนักกลอนในอดีตไม่ผิดเพี้ยน

เขาอาจขาดหลายส่ิงในชีวิต แต่ส่ิงหน่ึงท่ีเขาไม่เคยขาด คือ “น้ำาใจ” 

ที่มีให้เพื่อนฝูงทุกคน ซึ่งค่าของมันมากล้นยิ่งกว่า “น้ำาเงิน” หลายเท่านัก

ทุกบทเพลงจากมันสมองของเขา ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ถ่ายทอดออก

มาอย่างตั้งใจที่สุด เพื่อให้สมกับที่เขาได้จินตนาการออกมา

บางครั้งเราเอาหัวชนกันเพื่อผลิตงานออกมาตลอดทั้งคืน โดยไม่มี

อาหารสัมผัสท้องสักมื้อเดียว

“...หิวหรืออิ่มก็ยิ้มพอกัน...” ก็มาจากสิ่งเหล่านี้

ถ้าบทกวีของเขาเป็น “หยดหมึก” ผมก็คือ “กระดาษซับ” มัน

กระเซ็นมาหยดแล้วหยดเล่า จนกระดาษซับเต็มแผ่น ผมก็ยังเก็บถนอมไว้

ไม่เคยฉีกทิ้ง 

เพราะหมึกทุกหยดมีค่ายิ่งกว่ากระดาษซับเหลือเกิน

“ชาลี..กวีผู้มีทำานอง” และ

“เพื่อนผู้มากน้ำาใจยิ่งกว่าเงิน”

ครับ..ผมขออนุญาตห้อยท้ายด้วยซาบซึ้ง-ประทับใจ.. 

 หยาดเพชร หยาดละอองผ่องใส แม้อยู่ในความมืดมน!.

ชาลี..กวีผู้มีทำานอง

ไ

• แม้จะอายุแค่ 17 ปี แต่นัก

ร้อง-นักแต่งเพลงสาว GAYLE (เกล) 

ก็เปิดตัวได้หรูกับเพลงเน้ือหาแสบๆ 

และมิวสิกวิดีโอแรงๆ ‘abcdefu’ จน

กลายเป็นศิลปินท่ีน่าจับตามอง ล่าสุด

เจ้าตัวปล่อยซิงเกิลใหม่ ‘ur just 

horny’ ท่ีชื่อเพลงก็แซ่บสุดๆ ซ่ึง 

GAYLE นำาอีกประสบการณ์หน่ึงในชีวิตมาถ่ายทอดเป็น

บทเพลงที่ผสมผสานดนตรีป๊อปกับซาวด์แบบร็อกเข้า

ด้วยกันได้อย่างลงตัว แถมมิวสิกวิดีโอ ur just horny 

ทั้งเรื่องราวและบรรยากาศก็สนุก และรับรู้ถึงความ

เปรี้ยวของ GAYLE ได้เต็มตา ที่ youtube: GAYLE 

• ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ใครต้องการโชค

ลาภ หรือสงสัยว่าบูชาเทพอย่างไรดีให้ได้ผลตามความ

เชื่อของคนไทยเช้ือสายจีน รายการ ปากท้องต้องรู้ ช่อง 

8 พาไปไหว้ ‘ไฉ่ซิงเอ้ีย’ เทพเจ้าแห่งโชคลาภ และใคร

ท่ีกำาลังมองหาฤกษ์เปล่ียนกระเป๋าสตางค์ เรียกทรัพย์ 

อ.เชียง ปัณณวิชญ์ จะมาแนะนำาเปล่ียนยังไงให้เฮง ใน

ช่วง “ดูแล้วปัง” วันจันทร์ท่ี 31 มกราคม และวันอังคาร

ท่ี 1 กุมภาพันธ์น้ี เวลา 09.00 น. ทางช่อง 8

• เตรียมฮากับหนังดังจากช่อง “MONO29” กับ

โปรแกรม พรีเมียมบล็อกบัส

เตอร์ ในวันพุธท่ี 2 กุมภาพันธ์

น้ี เวลา 18.00 น. พบกับ

ภาพยนตร์ Baywatch ไลฟ์การ์ด

ฮอตพิทักษ์หาด สุดยอดผลงานคอ

มิดีรีเมก การันตีความฮาด้วยนัก

แสดงกล้ามใหญ่ ดเวย์น จอห์นสัน 

หรือ เดอะร็อก ปะทะนักแสดงหนุ่มเจ้าเสน่ห์ แซ็ก เอฟ 

รอน ที่ชุบตัวฝึกซ้อมฟิตหุ่น เล่นกล้าม พร้อมทีมไลฟ์

การ์ดมากฝีมืออีกคับคั่ง 

• หลังปล่อยเพลงในอัลบ้ัมใหม่มาให้ได้ฟังกันไป

แล้วถึง 5 เพลง ซ่ึงแต่ละเพลงมีเน้ือหาเต็มเป่ียมด้วย

ความหมายท่ีมาจากความทรงจำาของวง LOMOSONIC 

กับสมาชิกท้ัง 4 คน เกิดเป็นอัลบ้ัม “PIECES OF 

MEMORIES (พีสส์ ออฟ เมมโมร่ีส์)” ภายใต้สังกัด genie 

records (จีน่ี เรคคอร์ดส) โดยอัลบ้ัมน้ีได้ร่วมงานกับ 

อ๊อฟ Big Ass ในฐานะโปรดิวเซอร์ และ เหนือ-เหนือ

วงศ์ ต่ายประยูร จาก Mango Team มาช่วยขัดเกลา

เน้ือเพลงให้สมบูรณ์ย่ิงข้ึน เพื่อส่งต่อความทรงจำาและ

กำาลังใจท่ีเข้มแข็งให้กับทุกคน.

มักเกิ้ล

ลังจากที่ก่อนหน้านี้ “เฮอริเคน ชิงร้อย” ดาราเด็ก ออก

มาเผยผ่านยูทูบถึงมรสุมชีวิต ไม่มีรายได้ ถูกแม่ทิ้ง ค้าง

ค่าไฟ 10 เดือน บ้านกำาลังจะถูกยึด ซึ่งทำาให้เจ้าตัวท้อ 

แต่ต้องสู้ต่อไปเพื่อครอบครัว มีรายได้จากยูทูบแค่เพียงเดือนละ 200-

300 บาทเท่าน้ัน ล่าสุดรายการเคลียร์ให้จบ ทางช่อง ททบ.5 ดำาเนิน

รายการโดย “ดร.มนัส ต้ังสุข” ได้สัมภาษณ์เปิดใจเฮอริเคนและคุณพ่อ

“บ้านตอนนี้อยู่กันประมาณ 3 คน กับแมว 1 ตัวครับ ตอน

แรกมีพี่น้อง 7 คน แต่พี่ชายพี่สาวก็ออกไปทำางานกัน ส่วนแม่ก็ทิ้ง

ครับ วันที่แม่ไป แม่ไม่ได้พูดอะไรครับ แม่ไปเลย เฮอไปกับพ่อก่อน 

กลับมาก็ไม่เจอแม่กับน้องแล้วครับ ไม่มีสัญญาณอะไรมา

ก่อน มารู้ตอนผมโทรหายาย แล้วยายบอกว่าแม่มาอยู่

ที่ยโสธร ไม่ได้เห็นหน้าแม่ตั้งแต่โควิดรอบที่ 3 ครับ 

น่าจะประมาณ 3-4 เดือนได้แล้ว

แม่ทักมาอยู่ครับ ทักขอดูรูปน้อง ผมก็ส่ง

รูปให้ดูอยู่ บางทีก็โทรมาบ้าง เปิดกล้องให้ดู

น้องบ้าง เคยถามแม่ไหมทำาไมแม่ไม่อยู่กับเรา 

ผมเคยถามครับ แต่เขาไม่ได้ตอบ เขาเงียบ 

ผิดหวังเล็กน้อยว่าทำาไมแกต้องไป แต่ใน

ความคิดเฮอแกคงมีเหตุผลของแกที่ต้องไป 

เฮอก็ไม่รู้เรื่องนี้เหมือนกัน

ตอนน้ีอายุ 12 จะ 13 แล้วครับ อยู่ 

ม.1 มีปัญหาหน้ีสินเข้ามา ช่วงน้ี คิดบ้างว่า

จะอยู่ยังไง ส่ิงท่ีช่วยให้อยู่ได้คือน้องฮาวายครับ เคยคุยกันบ้างถ้าบ้าน

โดนยึดจะไปอยู่ท่ีไหน แต่พ่อก็ยังไม่ทราบเลยครับ รายได้ตอนน้ียังไม่มี

เลย แต่เมื่อก่อนมีอยู่ตอนเขากำาลังฮิตบอนสี ทีน้ีเขาไปนิยมต้นท่ีแพงข้ึน

แต่ต้นท่ีเฮอมีมีแค่ราคาต่ำาๆ ท่ีคนไม่นิยม เฮอก็ขายไม่ได้ครับ เพจก็โดน

แฮ็ก โทรศัพท์ก็แตก ตอนน้ีอยู่บ้านหลังปัจจุบันแต่เขาจะเอาบ้านขาย

ทอดตลาด วันท่ี 10 ก.พ. ต้องใช้เงิน 2 ล้าน ถึงเอาบ้านออกมาได้ครับ 

พ่อบอกว่าอาจไปอยู่ห้องเช่า หรือทาวน์เฮาส์เช่า แต่ก็ไปอยู่นอกตัวเมือง 

เพราะถ้าอยู่ในตัวเมืองจะแพง แม่น่าจะรู้เรื่องครับ แต่ผมไม่รู้แม่อยู่

ไหน โทรมาก็ไม่บอก สถานะการเงินแม่ก็ลำาบากเหมือนกันครับ

ที่เราช่วยคุณพ่อได้คือทำายูทูบ ให้ช่องกลับมาก่อนครับ ถ้าช่อง

กลับมาได้แล้วยอดวิวดูเยอะ เฮอจะทำาไปเรื่อยๆ และอาจไปหาซื้อ

บ้านเพิ่มครับ มีพี่ๆ ดาราเขาหยิบยื่นมาช่วยเหลือ ตอนนี้มีพี่นิกกี้และ

อาจารย์เท่งครับ พี่นิกกี้มาช่วยถ่ายเรื่องบ้านว่าเฮอเป็นยังไง อาจารย์

เท่งก็โทรมาบอกว่าให้ไปถ่ายคลิปด้วยกัน ถ้าแม่ฟังอยู่ เฮออยากให้แม่

กลับมาเหมือนเดิมครับ เฮอยังรอแม่อยู่เสมอ กลับมาสู้ด้วยกันครับ”

ด้านคุณพ่อต่อยืนยันว่าไม่ทราบเหตุผลที่ภรรยาทิ้งไป “ตอน

นี้ก็ยังไม่ทราบ คุยกับลูกตลอดว่าเกิดอะไรขึ้น เราพลาดตรงไหน 

เศรษฐกิจไม่ดี เราไปพูดอะไรโดนใจเขาเหรอเปล่า ทุกวันนี้ก็คุยกับ

เฮอ เพราะเราอยู่กันมา 15 ปี มีปากเสียงก็เป็นเรื่องธรรมชาติผัวเมีย

อยู่แล้ว เขาไม่โทรมานานแล้วครับ เขาบล็อกเบอร์ไป ตอนแรกบล็อก

เบอร์เฮอด้วย แล้วเปลี่ยนยูสเซอร์ เหลืออยู่อย่างเดียวคือไลน์เฮอ ซึ่ง

ช่วงเขาไปอยู่ต่างจังหวัดแล้วตอนปีใหม่เขาก็เริ่มพิมพ์มา เพราะเขา

ติดลูกสาวคนเล็ก สาเหตุไม่รู้ครับ ทุกวันน้ีก็ยังงงอยู่ ถามเฮอได้ ท่ีเป็นโค

วิดรอบ 3 เราต่างคนต่างไม่มีงาน จะอยู่กันตลอด เฮอจะรู้เรื่องตลอด 

เพราะไปไหนก็ไปด้วยกัน ท่ีเขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าไปหารายได้มา

จุนเจือครอบครัว ผมก็อ่านอยู่นะครับท่ีเขาให้สัมภาษณ์ เขาว่าผมไม่ให้

เขาทำางาน ก็เรื่องจริงอย่างท่ีเขาพูด แต่เหตุผลคือเรามีลูกเล็ก ผมเป็น

คนออกไปหาเงิน เขาเป็นแม่บ้าน เขาเป็นคนขยัน ทำากับข้าวอร่อย 

เป็นแม่บ้านท่ีดี ผมก็ออกไปหางาน แต่ช่วงน้ันโควิด มันหาเงินไม่ได้ 

ผมทำางานด้านดนตรี ดนตรีก็เบรกหมด ผมก็ออกไปหาต้นไม้ ไปศึกษา

เรื่องต้นไม้ กะว่าช่วยเราได้บ้างในช่วงน้ัน ก็ช่วยเราได้นิดๆ หน่อยๆ

ตอนน้ีมีกระแสดรามาว่าน้องเฮอริเคนทำางานคนเดียว พ่อไม่ได้ทำา 

ไม่ใช่เลย ผมมีร้านขายของ เปิดท้ายอยู่สวนจตุจักร และผมก็เล่นดนตรี 

เป็นแบ็กอัปรายการทีวี ซ่ึงอาชีพน้ีมาเกิดพร้อมๆ กับโควิด มันเบรกทุก

อย่าง ผมอายุ 50 กว่าแล้ว งานก็น้อยลง ขายของก็เบรกไว้ เมื่อก่อนราย

ได้มาจากน้องด้วย แต่ไม่ได้เยอะมาก ทุกคนอาจเข้าใจผิดกัน แต่ตอนน้ีผม

ไม่มีรายได้เลย บ้านเราอยู่ได้ด้วยต้นไม้ ซ่ึงผมก็พาน้องเฮอไปเรียนรู้ ผมก็

เข้าใจนะ บางทีเขามองไม่ครบมุม ผมก็เข้าไปอ่านทุกเพจ ไม่ได้ซีเรียส

ถ้าคนอยากช่วย อยากซื้อต้นไม้ ติดต่อทางเบอร์ โทร 08-

5699-4949 ทางเฟซบุ๊กก็น้องเฮอริเคน กลิ่นขจร ทางยูทูบก็เฮอริเคน 

แฟมิลี่ แชนเนลครับ”.

รับปีเสือทอง • “ห้างเซ็นทรัล” เปิดศักราชแห่งปีขาลมหามงคล ซ่ึงปีน้ีตรงกับห้างเซ็นทรัล

ครบ 75 ปีจึงย่ิงพิเศษสุด จัดพิธีเปิดงานฉลองตรุษจีนสุดย่ิงใหญ่ “Central The Roaring 

Chinese New Year 2022” ท่ีห้างเซ็นทรัล @เซ็นทรัลเวิลด์ ตกแต่งสุดอลังการในรูปแบบ

ป๊อปอาร์ตสไตล์จีนวินเทจ ภายใต้คอนเซ็ปต์ปีเสือพลังน้ำา พร้อมโชว์ The Roaring Chinese 

Tiger Dance Show ท่ีดึงศิลปินหนุ่มฮอตขวัญใจชาวไทยและชาวจีน มิว-ศุภศิษฏ์ จงชีวีวัฒน์ 

แปลงร่างเป็นมาสเตอร์ออฟไทเกอร์ คำารามความสุขให้ทุกคนเฮงตลอดปีเสือ!.

ห

pider-Man: No Way Home 

ทำารายได้ผ่านหลัก 1 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐ ในระดับอิน    

เตอร์เนชันแนลบ็อกซ์ออฟฟิศไปแล้วเมื่อ

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยภาพยนตร์ซู

เปอร์ฮีโร่จากการจับมือกันของ Sony กับ 

Marvel รวมรายได้ทั่วโลก หรือแบบโกล 

บอลบ็อกซ์ออฟฟิศไปมากกว่า 1.74 พัน

ล้านเหรียญสหรัฐ

No Way Home นับเป็นภาพยนตร์

เรื่องที่ 10 ในประวัติศาสตร์ที่สามารถทำา

รายได้ทะลุ 1 พันล้านเหรียญฯ ได้ หลัง

จากเก็บเงินเพิ่มได้อีก 21.1 ล้านเหรียญฯ 

ในตลาดโกลบอล

และหลังจากฝ่าตัวเลข 1 พันล้าน

เหรียญฯ ไปได้ เป็น 1 ใน 10 หนังทำา

เงินสูงสุด ตอนนี้ Spider-Man ภาคล่าสุด

ขยับแรงกิ้งขึ้นมารั้งที่ 6 ของหนังทำาเงิน

สูงสุดตลอดกาลในระดับ

โกลบอลแล้ว ทั้งที่ยังไม่

กำาหนดวันฉายในประเทศจีน ดังนั้น

โอกาสที่ตัวเลขจะพุ่งกระฉูดถล่มทลาย

กว่านี้มีให้เห็นแน่

Spider-Man: No Way Home ที่

มี ทอม ฮอลแลนด์ เป็นตัวเอก พร้อมกับ

สไปเดอร์แมนคนเก่าอีก 2 มาร่วมต่อสู้กับ

วายร้ายตัวท็อป

จากภาคก่อนๆ 

ที่มารวมอยู่ในภาค

เดียวกัน ทำารายได้

ในสหรัฐอเมริกา

สำาหรับสัปดาห์ที่ 7 

ของการเข้าฉายอีก 

11 ล้านเหรียญฯ 

รวมแล้วเท่ากับว่า 

7 สัป 

ดาห์ที่

ผ่าน

มาเฉพาะในสหรัฐ ทำารายได้ไปถึง 735.9 

ล้านเหรียญสหรัฐ มีลุ้นที่จะทุบสถิติของ 

Avatar ที่เคยทำารายได้ โดเมสติกบ็อกซ์

ออฟฟิศไป 760 ล้านเหรียญฯ ซึ่งเป็นหนัง

ทำาเงินสูงสุดตลอดกาลอันดับ 3 ในสหรัฐ

ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังคงประสบความ

สำาเร็จอย่างต่อเนื่อง แม้จะเป็นสุด

สัปดาห์ที่ซบเซาในบ็อกซ์ออฟฟิศของ

อเมริกาเนื่องจากพายุหิมะเข้าเล่น

งานพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ 

และจำานวนตัวเลขผู้ติดเชื้อโอมิครอน

ที่เพิ่มขึ้น

Scream ทำาผลงาน

เก็บรายได้เข้ามาสูงสุดเป็น

อันดับ 2 ด้วยตัวเลข 7.4 ล้าน

เหรียญฯ ขณะที่ Sing 2 จบที่

อันดับ 3 ด้วยตัวเลข 4.8 ล้าน

เหรียญฯ Redeeming Love 

ทำารายได้ไป 1.9 ล้านเหรียญฯ 

เข้ามาเป็นอันดับ 4 และ The 

King’s Man อันดับ 5 ทำาราย

ได้ไป 1.8 ล้านเหรียญสหรัฐ.

S

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

Spider-Man: No Way Homeยังแรงไม่หยุด

ทำ�เงินบ็อกซ์ออฟฟิศผ่�น1พันล้�นยูเอสแล้ว

แฟนคลั่ง‘เทย์เลอร์ สวิฟต์’

ขับรถพุ่งชนบ้านขอเจอ

มีแฟนๆ คลั่่งไคล้ก็ดี แต่เจอแฟน

คลั่งกันแบบนี้ดูจะน่ากลัวเกินไปแล้ว แต่

เหมือนเหตุการณ์แบบนี้จะไม่ได้เกิดขึ้น

ครั้งแรกสำาหรับ เทย์เลอร์ สวิฟต์ ล่าสุด

มีรายงานว่าชายคนหนึ่งขับรถพุ่งชน

เข้าไปในบ้านของ

นักร้องสาวคนดังที่

นิวยอร์ก แถมยังยืน

กรานกับเจ้าหน้าที่

ตำารวจว่าจะไม่ยอม

ออกไปไหนจนกว่า

ศิลปินขวัญใจจะออก

มาให้เขาได้เห็นหน้า

กันก่อน

ถือเป็น

สัปดาห์ที่ค่อน

ข้างดรามาจริงๆ 

สำาหรับเทย์เลอร์                       

สวิฟต์ เมื่อส่งท้าย

กับเหตุการณ์ที่มี

ชายคนหนึ่งขับรถ

พุ่งชนบ้านของเธอ มี

รายงานว่ายังบอกกับตำารวจด้วยว่าเขา

จะไม่ยอมออกไปจากที่นั่นจนกว่าเขาจะ

ได้พบนักร้องขวัญใจของเขาเสียก่อน

สวิฟต์ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้ขึ้นข่าวพาด

หัวใหญ่ จากการที่ไปตำาหนิเดมอน อัล

บาร์น แห่งวง Blur ที่กล่าวหาว่าเธอไม่

ได้เขียนเพลงเองแม้จะเป็นสิ่งที่สร้างชื่อ

ให้กับเธอมายาวนาน

แล้วล่าสุดก็มีชายคนหนึ่งขับรถ

ของเขาพุ่งชนเข้าไปในบ้านของเธอที่

นิวยอร์ก

รายงานระบุว่า ชายคนดังกล่าว

โดนจับกุมในที่เกิดเหตุ หลังจากขับผิด

ทางก่อนจะถอยหลังและกระแทกอาคาร

และถังดับเพลิง

ว่ากันว่า 

ชายคนนั้นออก

มาจากรถของ

เขาแล้วเดินไป

ที่อินเตอร์คอม 

ก่อนจะพยายาม

กระชากมันออก

จากกำาแพงขณะ

ที่บ่นพึมพำาเกี่ยว

กบันกัรอ้งเจา้ของ

เพลงฮิต Shake 

It Off

แหล่งข่าว

เปิดเผยว่า มีใคร

บางคนช่วยเรียก 

911 และเจ้า

หน้าที่ NYPD ก็เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุ 

และเข้าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุแล้วนำาส่งโรง

พยาบาลใกล้ๆ

ในตอนแรกชายคนดังกล่าวไม่

ยอมที่จะไปจากบ้านหลังนั้น โดยเขา

พยายามบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเขาจะไม่ไป

ไหนจนกว่าเทย์เลอร์จะออกมาพบเขา.

interthaipost69@gmail.

‘เฮอริเคน ชิงร้อย’ควงพ่อเปิดใจ

ในวันที่แย่กลับถูกแม่ทิ้ง-บ้�นจะโดนยึด
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ฉลองตรุษจีนปขาล     วรลักษณ ตุลาภรณ ประธานเจาหนาที่บริหาร กลุมการตลาด บจก.

เดอะมอลล กรุป  เปดงาน “THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2022 JOY LUCK 

LOVE ขานความสุข ตรุษปขาล” พรอมอิ่มอรอยกับเมนูอาหารมงคลกวา 200 ราน 2,022 เมนู 

ต้ังแต วันน้ี – 20 ก.พ.65 ท่ี เดอะมอลล และเดอะมอลลไลฟสโตร ทุกสาขา โดยมี กัญฒภิอร 

สุวรรณ , พิตราภรณ บุณยรัตพันธุ  ดร.อาจารย คฑา ชินบัญชร และธีรเดช เมธาวรายุทธ 

รวมงาน ณ เดอะมอลล บางกะป

สยามพารากอน กระตุนเศรษฐกิจรับตรุษจีนปเสือ รวมสืบสานวัฒนธรรมจีนอันยิ่งใหญ

นราทิพย รัตตประดิษฐ และ ธณพร ตันติยานนท ผูบริหารศูนยการคาสยามพารากอน 

จัดงาน “Siam Paragon Golden Prosperous Chinese New Year 2022” ตอนรับเทศกาล

ตรุษจีนปขาลทอง ภายใตมาตรการสุขอนามัยอยางเครงครัด ต� นตากับมังกรทอง LED ยาว 69 

เมตร เสริมทัพดวยเทพพยัคฆทอง ที่จะมอบพลังแหงความสุข ความรุงโรจน และความโชคดี  

โดยไดรับเกียรติจาก ณิชยา ธรรมาวรานุคุปต เอครพานิช ผูบริหาร Blue River, อ.หลี่หยาง, 

นพพร ไวทยะชาติ พรอมดวยนักแสดงหนุม ณเดชน คูกิมิยะ มารวมงาน โดยงานนี้จัดถึง 1 

กุมภาพันธ ณ ศูนยการคาสยามพารากอน

ม.รังสิต รวมกับ สถาบันการศึกษา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 3)    วิทยาลัย

นวัตกรรมสังคม ม.รังสิต รวมกับ คณะรัฐศาสตร ม.สยาม วิทยาลัยนครราชสีมา  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร ม.เกษตรศาสตร และสถาบันวิจัยไทย จัดการ

ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต หัวขอ “From Disruptive to Post COVID-19 

World: New Landscapes and Sustainable Development for Thailand” ภายในงานไดรับ

เกียรติจาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ศ.ธีรยุทธ บุญมี รวมปาฐกถาพิเศษ และเวทีเสวนา

วิชาการ หัวขอ “New Landscapes and Sustainable Development for Thailand: เศรษฐกิจ 

การเมือง และสังคมไทย” โดย รศ.ดร.สมชาย ภคภาสนวิวัฒน ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และ รศ.ดร.

พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร.รัตพงษ สอนสุภาพ ณ หอง 6-200 

อาคารพิฆเณศ Student Center (ชั้น 2) มหาวิทยาลัยรังสิต

Under Armour (อันเดอร อารเมอร) 

ผูนําแบรนดเสื้อผาและอุปกรณกีฬาชั้นนํา

จากประเทศสหรัฐอเมริกา เปดตัวแคมเปญ

ระดับโลก แสดงความมุงมั่นระยะยาวที่จะ

สรางโอกาสในการเขาถึงกีฬา รวมถึงขจัด

อุปสรรคท่ีขัดขวางไมใหเยาวชนและนักกีฬา

รุนเยาวท่ัวโลกมีสวนรวมกับกีฬา ในประเทศไทย 

Under Armour Thailand ตั้งเปาผลักดันและ

สนับสนุนใหเด็กไทย เขาถึงโอกาสในการฝก

ซอมและการแขงขันกีฬาตลอดทั้งป นํารอง

จัดกิจกรรมการแขงขันบาสเกตบอลสําหรับ

เยาวชน Curry 3 ON 3 Thailand 2022 ใน

ชวงเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม พ.ศ. 2565 

สอดคลองไปกับความตั้งใจของแบรนด ใน

ระดับโลก

โดยแนวคิดเบื้องหลังแคมเปญมา

จากความเช� อของ Under Armour ที่วา

กีฬาเปนมากกวาเกมการเลน แตกีฬา

ยังสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความรวม

มือและทีมเวิรค ชวยเพิ่มความมั่นใจให

ผูเลน ลดความเครียด และชวยเสริม

สรางจิตใจใหแข็งแรง แตอยางไรก็ตาม 

สถานการณของโลกในปจจุบันทําให

เยาวชนหลายลานคนทั่วโลกตองเผชิญ

กับอุปสรรคที่สงผลกระทบทางลบตอเสน

ทางการเลนกีฬาของพวกเขา ไมวาจะ

เปนการขาดแคลนเงินทุน เวลา หรือการ

เดินทาง ไปจนถึงอุปสรรคทางสังคมและ

สภาพจิตใจ ที่ทําใหเด็ก ๆ หลายคนรูสึก

วาพวกเขาไมไดเปนสวนหนึ่งของทีม

ในสหรัฐอเมริกา การมีสวนรวม

ในกีฬากลับมาสูงขึ้นเม� อเทียบกับชวงเริ่ม

ตนของการแพรระบาดของโควิด–19 แต

องคกรหรือทีมที่เกี่ยวของกับกีฬาหลาย

แหงยังไมสามารถฟนตัวได มีงานวิจัย

แสดงใหเห็นวา เยาวชนจํานวน 3 ใน 10 คน 

ที่ เลนกีฬาในองคกรหรือทีมกอนชวงการ

แพรระบาดของโควิด–19 หมดความสนใจ

ในการเลนกีฬา ในขณะที่นอกสหรัฐอเมริกา 

เยาวชนหลายคนไมสามารถเขาถึงทรัพยากร

ท้ังหลายท่ีจะเอ้ือใหพวกเขาเขาแขงขันกีฬาได 

และในทุก ๆ ภูมิภาคและทุก ๆ กลุมประชากร

ท่ัวโลก เยาวชนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายได

นอยจะใชเวลาในการเลนกีฬานอยกวา

Under Armour เช� อวา ทุกคน ๆ ควร

มีสิทธิ์ที่จะมีสวนรวมในกีฬา และนี่คือเหตุผล

ที่ Under Armour เดินหนาทําตามความมุง

มั่นระยะยาวครั้งใหมนี้ ที่จะมอบทรัพยากร 

ความสนใจ รวมไปถึงความพยายามทั้งหลาย

ที่จะขจัดอุปสรรคที่จะเปนขอจํากัดในการเขา

ถึงกีฬา

Under Armour เปดตัวแคมเปญระดับโลก 

ยกระดับการเขาถึงโอกาสทางกีฬาใหเยาวชนทั่วโลก

“กีฬามอบโอกาสที่ ไมสิ้นสุดและ

สําคัญอยางยิ่งแกสังคม” แพทริค ฟริสค 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ของ Under Armour 

กลาว “ไมวาจะเปนการสอนใหเด็กๆ เปน

เพ� อนรวมทีมและเปนผูนําทีมที่ดี ไปจนถึง

การสอนใหพวกเขามีความรับผิดชอบและมุง

มั่นเพ� อบรรลุเปาหมาย การเขาถึงกีฬาเปน

พื้นฐานสําคัญที่จะชวยพัฒนาทักษะที่จําเปน

ทั้งในและนอกสนามใหแกนักกีฬารุนเยาว 

มันเปนความรับผิดชอบของเราที่จะตองขจัด

อุปสรรคใหแกผูที่แสวงหาสิ่งที่ดียิ่งขึ้น ดวย

การสรางโอกาสทางกีฬาใหแกเยาวชนหลาย

ลานคนทั่วโลกภายในปพ.ศ. 2573”

ภายใตความมุงมั่นในครั้งนี้ Under 

Armour จะเนนไปที่การสนับสนุนนักกีฬารุน

เยาว ใน 3 ดาน ใหพวกเขาสามารถเดินทาง

บนเสนทางสายกีฬาได

• สรางเสนทาง (Pathways) – เพิ่ม

โอกาสใหเยาวชนมีสวนรวมในโปรแกรมกีฬา

ที่มีการจัดการอยางเหมาะสม มีโครงสราง 

และกระตุนใหเกิดการแขงขัน

• เช� อมสัมพันธ (People) – โดย

การเช� อมโคช ผูฝกสอน องคกร และผูมีสวน

เกี่ยวของในชุมชน มารวมกันขจัดอุปสรรคที่

จะเปนขอจํากัดในการเขาถึงกีฬา เพ� อสราง

ความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว

• เพิ่มศักยภาพ (Performance) – 

เดินหนามอบโซลูชัน ทรัพยากร รวมถึงเคร� องมือ 

ที่จะทําใหนักกีฬากาวไปสูจุดที่ดียิ่งขึ้น

เพ� อใหความมุงมั่นนี้สรางผลกระทบที่

มีความหมายอยางเรงดวน Under Armour 

ไดรวมมือในหลายโครงการริเริ่มในภูมิภาค

อเมริกาเหนือ รวมไปถึง เพิ่มการสนับสนุนให

กับ UA Next โปรแกรมกีฬาสําหรับผูหญิงใน

ระดับรากหญา (Grassroots) มอบโอกาสเพิ่ม

เติมทั้งในและนอกสนามใหแกนักกีฬาที่เปน

นักศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยที่กอตั้งขึ้นเพ� อ

ชวยสงเสริมชุมชนคนผิวดําในอเมริกา (His-

torically Black Colleges and Universities 

หรือ HBCU) รวมไปถึงการมอบนวัตกรรม

รองเทาใหมๆ  ท่ีเหมาะสําหรับกีฬาท่ีหลากหลาย

ยิ่งขึ้น และชวยเพิ่มเพอรฟอรมานซในขณะ

เลนกีฬา ในระดับโลก Under Armour สนับสนุน

งานวิจัยที่จะทําใหเขาใจถึงอุปสรรคที่สําคัญ

ที่ขัดขวางเยาวชนในการมีสวนรวม

กับกีฬาในหลากหลายภูมิภาค รวม

ไปถึงการศึกษาวาอุปสรรคเหลานี้

ปรากฎและแพรหลายในพื้นที่ใดมาก

ท่ีสุด เพ� อท่ีจะสรางโอกาสในการเขาถึง

โปรแกรมกีฬาที่เหมาะสมกับความ

ตองการของแตละพื้นที่

ความมุงมั่นในครั้งนี้ ไมใชครั้ง

แรกที่ Under Armour พยายามลด

ชองวางในวงการกีฬา การผลักดัน

ใหเยาวชนจํานวนมากขึ้นไดแสดง

ความสามารถในสนามกีฬา ถือเปน

แกนหลักในกิจกรรมของชุมชนและ

กิจกรรมของนักกีฬาของ Under 

Armour ไมวาจะเปนการรวมมือกับ 

Curry Brand พลิกโฉมสนามบาสเกต

บอลรักเคอร พารค (Rucker Park) 

ในชุมชมฮารเล็ม เมืองนิวยอรคซิตี้ 

ไปจนถึง Project Rampart โครงการ

สนับสนุนนั กกีฬาที่ ศึ กษาอยู ใน

โรงเรียนในเมืองบัลติมอร ในขณะที่

สถานการณของโลกเปลี่ยนแปลงไป ความ

ทาทายใหม ๆ ก็เกิดขึ้นเร� อยๆ เชนกัน และ 

Under Armour พรอมรับมือกับความทาทาย

ใหม ๆ เหลาน้ี เพราะสําหรับ Under Armour แลว 

หนทางเดียวที่จะมุงไปสูความสําเร็จก็คือการ

ลงมือทํา หรือ The Only Way Is Through

ติดตามเสนทางการขจัดอุปสรรคสู

การเลนกีฬา ผานโซเชียลมีเดียของ Under 

Armour หรือคลิกที่นี่เพ� อเรียนรูเพิ่มเติมเกี่ยว

กับความพยายามของ Under Armour ในป 

2022
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๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบอิเล็กทรอนิกส วันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมี

คําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน อธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผืดไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย 

แทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ เดือน อธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธ์ิ/

ผูครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมายเหตุ

๑ โทรศัพทมือถือ ย่ีหอแอปเปล รุนไอโฟน ๗ พลัส 

สีขาว ทอง 

๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๓,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๑ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๒ โทรศัพทมือถือ ยี่หอหัวเหวย สีขาว ๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๓ โทรศัพทมือถือ ยี่หอโนเกีย สีดํา น้ําเงิน ๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๓ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๔ โทรศัพทมือถือ ยี่หอซัมซุง รุนฮีโร สีขาว ๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๑๔ 

ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๔ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๕ คอมพิวเตอร ยี่หอเลอโนโว สีขาว ๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๕ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๖ โทรทัศนสี ยี่หอแอลจี ขนาด ๔๙ นิ้ว ๑ เคร� อง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๗ ก.พ. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๖ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๗ แหวนทองคํา ๑๘ k ฝงเพชร ๑ วง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๗ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๘ นาฬ�กา ยี่หอซุนโต สีดํา ๑ เรือน นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๗,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๘ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๙ แวนตา ยี่หอซัมซุง รุนเกียร วีอาร สีดํา ๑ อัน นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๙ ตามคํา

สั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๐ รถยนตเกง ยี่หอมาสดา รุนมาสดา ๒ หมายเลข

ทะเบียน ๖ กธ ๔๖๑๕ กรุงเทพมหานคร

๑ คัน ธนาคารทิสโก จํากัด (มหาชน) 

/ผูครอบครอง น.ส.วรัญญา 

ทองแดง

๔๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๑๐ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๑ ทองคําแทง ระบุยั้งเซงเฮง ๙๖.๕% น้ําหนัก ๑๐ 

บาท

๑ แทง นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๒๗,๙๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๑๓ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๒ จี้พระหลวงปูทวดเนื้อสีเงินทองเอี่ยมวัตถุสีทอง ๑ องค นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๒๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๑๔ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๓ เงินสด - นางสาวปราณี ปกษีเลิศ ๑๔,๒๗๐ บาท (ณ 

วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๐ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพระราม ๒ เลขที่บัญชี 

๘๐๐-๔-๑๓๕๖๘-๕ ช� อบัญชี นางสาววราพร 

สุขศรีพะเนาว

- นางสาววราพร สุขศรีพะเนาว ๓,๘๔๓,๑๔๖.๗๙ บาท 

(ณ วันที่ ๗ ก.ย. 

๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๑ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาบางกรวย เลขที่บัญชี ๑๐๙-๐-๓๒๘๙๑-๕ 

ช� อบัญชี นางสาววราพร สุขศรีพะเนาว 

- นางสาววราพร สุขศรีพะเนาว ๑๓๑.๒๗ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๒ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา เลขที่บัญชี 

๐๓๙-๘-๙๑๔๘๐-๕ ช� อบัญชี นางสาวสุนันท สิงหสา 

- นางสาวสุนันท สิงหสา ๘๑๑.๙๕ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๓ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาตลาดเซฟวัน (นครราชสีมา) 

เลขที่บัญชี ๔๐๙-๐-๓๕๒๖๐-๗ ช� อบัญชี 

นางสาวสุนันท สิงหสา 

- นางสาวสุนันท สิงหสา ๖๙.๙๗ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๔ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา เลขที่บัญชี 

๘๑๓-๒-๘๔๙๘๙-๙ ช� อบัญชี นางสาวสุนันท สิงหสา 

- นางสาวสุนันท สิงหสา  ๑๓๔.๓๙ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๕ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเดอะมอลล นครราชสีมา 

เลขที่บัญชี ๙๔๑-๒-๑๕๑๒๖-๔ ช� อบัญชี 

นางสาววรัญญา ทองแดง 

- นางสาววรัญญา ทองแดง ๔,๗๗๔.๐๒ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๖ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๒๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาสามแยกปกธงชัย เลขที่บัญชี 

๓๗๔-๐-๔๙๘๗๖-๕ ช� อบัญชี นายชินวัตร ศรีรักษา 

- นายชินวัตร ศรีรักษา ๕,๕๙๕.๐๑ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๗ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๒๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัล รามอินทรา เลขที่บัญชี 

๐๑๙-๓-๗๓๘๙๓-๑ ช� อบัญชี นางสาวนัยนาศรีเสนา 

- นางสาวนัยนา ศรีเสนา ๒.๕๖ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๘ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขานครราชสีมา เลขที่บัญชี 

๕๐๓-๔-๑๘๐๔๙-๐ ช� อบัญชี นางสาวนัยนา ศรีเสนา 

- นางสาวนัยนา ศรีเสนา ๑๓,๐๑๒.๖๔ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๒๙ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

๒๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สาขาชากังราว เลขที่บัญชี ๓๔๗-๐-๒๘๐๖๒-๒ 

ช� อบัญชี นางสาวฉวีวรรณ สุภาเนตร 

- นางสาวฉวีวรรณ สุภาเนตร ๘๖๘.๐๗ บาท (ณ 

วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๔)

เปนทรัพยรายการที่ ๓๐ ตาม

คําสั่ง ที่ ย. ๑๖๖/ ๒๕๖๔

รวมทรัพยสินท่ียึดท้ังส้ิน จํานวน ๒๓ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๔,๖๐๖,๖๑๖.๖๗ บาท (ส่ีลานหกแสนหกพันหกรอยสิบหกบาทหก

สิบเจ็ดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อขอใหศาลมีคําสั่งใหนําทรัพยสินที่เกี่ยวกับการกระทําความผืดไปคืนหรือ

ชดใชคืนใหแกผูเสียหาย แทนการสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน รายนางสาวปราณี ปกษีเลิศ กับพวก

พันตํารวจโท

(ธีรพงษ ดุลยวิจารณ)

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

ลงช� อ

(นายไวทยศญากรณ เจริญยิ่ง)

พนักงานเจาหนาที่

(นายไวทยศญากรณ เจริญยิ่ง)
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ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง สงหมายนัดและสําเนาอุทธรณ  

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ สล๒๖๘/๒๕๖๔

       คดีหมายเลขแดง สล๑๙๗/๒๕๖๔

                   ดวยคดีนี้ ระหวาง บรรษัทบริหารสินทรัพยไทย โจทก นางสุมาลี บัวงาม ผูรอง เจาพนักงานพิทักษ

ทรัพย ผูคัดคาน บริษัท วิรากร จํากัด ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน จําเลย เม� อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นางสุมาลี 

บัวงาม ผูรอง ไดย� นคํารองขออนุญาตอุทธรณและอุทธรณ ตอศาลลมละลายกลาง ศาลมีคําสั่งใหสําเนาคํารองและ

คําฟองอุทธรณใหคูความอีกฝายหนึ่ง เม� อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แตการสงหมายนัดอุทธรณใหจําเลยที่ ๑ 

ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให บริษัท วิรากร จํากัด จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายนัดอุทธรณ และสําเนาอุทธรณ 

หากประสงคจะแกอุทธรณ ใหย� นคําแกอุทธรณภายใน ๑๕ วัน นับแตวันประกาศนี้ มิฉะนั้นถือวาไมคัดคาน และ

ขอรับสําเนาอุทธรณไดที่งานอุทธรณฎีกาศาลลมละลายกลาง              

          

      ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

          ( นางสาวสาริศา หานประเสริฐ )

   เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ  งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๙๑๗/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โจทก ไดย� นฟอง นายอรรถพล ครุฑคํารพ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้

โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๑๗๓,๑๑๕.๗๕ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไม

พอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาล

มีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟอง

ใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายอรรถพล ครุฑคํารพ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟอง

เร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

   เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

      ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี 

นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปนประธาน

งานเสวนาวิชาการ หัวขอ “การสงเสริมและ

พัฒนาภาพลักษณผาไทยสูสากล” พรอม

ทอดพระเนตรนิทรรศการแนวโนมและ

ทิศทางผาไทย และการออกแบบเคร� อง

แตงกายดวยผาไทย อีกทั้งผลิตภัณฑผาไทย 

ผลิตภัณฑจากโครงการศิลปาชีพ และงาน

หัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

โดยการจัดงานครั้ งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้

นักศึกษา ผูประกอบการ และผูที ่เกี ่ยวของ

ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ แฟชั่น และงานดีไซน 

ในระดับภูมิภาค ไดศึกษาองคความรู ใหมๆ

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเปนประธานงานเสวนาวิชาการ  หัวขอ “การสงเสริมและพัฒนาภาพลักษณผาไทยสูสากล” 

และใชเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค

ผาไทยใหสามารถตอบโจทยเทรนดแฟชั่น

โลกได ซึ่งจัดโดยกรมสงเสริมวัฒนธรรม 

กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับ ศูนยบริการ

วิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภายใต โครงการสงเสริมและพัฒนาภาพ

ลักษณผาไทยสูสากล ประจําป 2564 

โดยมีคณะผูจัดงาน ขาราชการ นักศึกษา 

และผูประกอบการ เฝาฯ รับเสด็จ เม� อวัน

เสารที่ 29 มกราคม 2565 เวลา 12.00 น. 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

ฮองกง ฟชเชอรแมน นําเสนอเมนูกวางตุงมงคลรสเด็ด “ผูนชอย”

“ฮองกง ฟชเชอรแมน” รานอาหาร

จีนสไตลฮองกง ขอนําเสนอเมนู “ผูนชอย” 

สุดยอดเมนูอาหารจีนสไตลกวางตุงที่ชาว

ฮองกงนิยมรับประทานเพ� อเสริมสิริมงคลใน

เทศกาลตรุษจีน และเหมาะสําหรับการเฉลิม

ฉลองในรูปแบบรวมหมูญาติมิตร เพราะเปน

อาหารมงคลที่เชื่อกันว่าหากได้รับประทาน

ในชวงปใหมจีนจะนําพาความอุดมสมบูรณ

และความมั่งคั่งมาให

“ผูนชอย” ของราน “ฮองกง ฟชเชอรแมน” 

ประกอบดวยวัตถุดิบชั้นเลิศหลากชนิด ไดแก 

เปาฮื้อญี่ปุน กังปวย ขาหานน้ําแดง กุงผัด

พริกเกลือ เปดยางฮองกง น�องไกซีอิ๊ว เนื้อ

ปลาเกาผัดเปร้ียวหวาน และหมุยชอยเคาหยก 

พรอมดวยผักและธัญพืชชั้นดีมากมาย ทั้ง

เห็ดหอม รากบัวจีน เกาลัด ฟองเตาหูกรอบ 

หัวไชเทา เผือกทอด และบร็อคโคลี่ รวมไว

ในหมอดินขนาดใหญ รังสรรคความอรอย

โดยฝมือเชฟฮองกง จําหน�ายในราคา 4,888 

– 5,555 บาท

หามพลาดเมนู "ผูนชอย" สัญลักษณ

ของความเจริญรุงเรืองและสมบูรณพูนสุข 

พรอมใหบริการทั้งรับประทานที่ราน หรือสั่ง

กลับบานสําหรับมอบใหกับเครือญาติ โดย

สามารถส่ังจองลวงหนาไดต้ังแตวันน้ีเปนตนไป 

และจะใหบริการความอรอยตั้งแตวันที่ 29 

มกราคม - 7 กุมภาพันธ ศกนี้ ที่ราน “ฮองกง 

นับเปนโอกาสที่ดีตอนรับเทศกาลตรุษ

จีนที่กําลังใกลเขามาถึงของพี่นองชาวจีนใน

ประเทศไทย ทาง BEST Express (เบสท 

เอ็กซเพรส) ผูใหบริการ ขนสงพัสดุดวนท่ัวไทย 

ไปไหน ไปกัน Everywhere, with you ภายใต

การดําเนินการของ บริษัท เบสท โลจิสติกส 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด รับหนาที่

อันสําคัญอาสาชวยสถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรั ฐประชาชนจี นประจํ า ร าช

อาณาจักรไทย นําโดย คุณเจสัน เชียน 

ผูจัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

และประธานกรรมการ บริษัท เบสท โลจิสติกส 

BEST Express รวมกับสถานทูตจีนราชอาณาจักรไทย

สงตอน้ําใจชวยพี่นองชาวจีนในไทยขามผานสถานการณ โควิด

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด และ คุณหลู เจอ หนาน 

กรรมการบริหาร แฟรนไชส 

BEST Express ศูนย

บริการสาขาพระประแดง 

เ ป น ตั ว แ ทน รั บ ม อบ

หนากากอนามัย N95 

และอุปกรณปองกันการ

แพรระบาดจากโควดิ-19 

พรอมดวยการดอวยพร

ที่บรรจุลงถุงไวจํานวน

มากจากสถานทูตจีนราช

อาณาจักรไทย โดยมีคพาน จิ่น อัครราชทูตท่ี

ปรึกษาและกงสุลใหญ เปนตัวแทนมอบในคร้ังน้ี

โดยทาง BEST Express ศูนยบริการ

สาขาพระประแดง ไดมีการจัดแจงสงตาม

รายช� อ และบรรจุหนากากอนามัย N95 

ผาเช็ดทําความสะอาดผิวแบบเปยกแอนตี้

แบคทีเรีย ชุดตรวจ (Antigen Test Kit) 

สเปรยแอลกอฮอลขนาดเล็ก พรอมดวย

มอบหนังสือ     ชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผูจัดการใหญธนาคารกรุงเทพจํากัด(มหาชน) 

สงมอบหนังสือใหแกโรงเรียน 400 แหงทั่วประเทศ ภายใตช� อโครงการ “ชวนนองรักษ โลก 

รักษชีวิต กับความพอเพียง” โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน (สพฐ.) เปนผูรับมอบ พรอมดวย ดร.ทวีลาภ  ฤทธาภิรมย กรรมการผูชวยผูจัดการใหญ 

ธนาคารกรุงเทพ อาทร เตชะธาดา กรรมการผูจัดการ บริษัทสํานักพิมพประพันธสาสน พิสุทธิ์ 

เลิศวิไล ณ ธนาคารกรุงเทพ สํานักงานใหญ 

TOA มอบเคร� องด� มซุปเปอรไฟต ใหตํารวจภูธรภาค 7     ประจักษ ต้ังคารวคุณ มอบเคร� องด� ม

สมุนไพรสกัดซุปเปอรไฟต จํานวน 72,000 ขวด ให พล.ต.ท.ธนายุตม วุฒิจรัสธํารงค ผบช.ภ.7 

เพ� อเปนขวัญกําลังใจแกขาราชการตํารวจในสังกัด โดยมี กิตติพงษ เตรัตนชัย, คํานวณ 

ไพโรจนสถาพร และ ศักดิ์ชาย กฤษบุญชู มารวมในพิธีดวย ที่ตํารวจภูธรภาค 7

เรเนสซองส เกาะสมุย รีสอรท 

แอนด สปา ขอเชิญคุณมาผอนคลายสบาย ๆ 

อยางมีระดับ ตั้งแต 3 คืนขึ้นไป พรอม

รับสิทธิประโยชนสุดคุมมากมายระหวาง

วันหยุดพักผอนของคุณ เริ่มตนเพียงคืนละ 

4,500 บาท ในหองพักแบบดีลักซ วิวสวน 

จองไดแลววันน้ี - 31 มีนาคม 2565 และ

เขาพักไดถึง 30 พฤศจิกายน 2565

สิทธิประโยชน อาหารเชา สําหรับ 

พบกับโปรโมชั่นสุดชิลล 

“Samui’s Calling ชวนเธอ…มาสมุย”

ชวนกันมาพักผอนอยางมีสไตล ให

วันสบาย ๆ ของคุณสมบูรณแบบยิ่งกวาใคร 

เพียงเอนกายลงบนเบาะรองน่ัง HOME LIVING 

STYLE รุน MOON กับดีไซน โมเดิรนสีเทา

ลุคทันสมัย ที่ถูกออกแบบอยางพิถีพิถัน 

จึงไดรูปทรงที่เขากับสรีระและทานั่ง ใหทั้ง

ความอิสระไดการผอนคลายที่ลงตัว พรอม

ผานการตัดเย็บที่ประณีตสวยงาม จากวัสดุ

หนังเทียม PU ใหสัมผัสนุมสบายเสมือน

หนังแท และยังเพิ่มฟงกชันใหตอบโจทยกับ

การพักผอนดวยเม็ดโฟมคุณภาพดี น้ําหนัก

เบา ยืดหยุน คืนตัวงาย สามารถแยกเปน

เบาะรองนั่งอีกชิ้นไดพรอมมีแถบซิปสําหรับ

เปดเติมเม็ดโฟม เพ� อคุณสามารถเลือกความ

นุมแน�นไดตามตองการ น้ําหนักเบา เคล� อน

ยายสะดวก แถมดวยขนาดท่ีกวางถึง 28x28 น้ิว 

ยังชวยเพิ่มความสบายไดทุกอิริยาบถ จะวาง

มุมไหนก็ดูดี

มองหาตัวชวยเสริมมุมพักผอนดี ๆ 

ตองไมพลาดเบาะรองนั่งรุน MOON จาก 

HLS หาซื้อไดแลวที่โฮมโปรทุกสาขา!! หรือ

ชอปออนไลนที่ www.homepro.co.th

เอนกายไปกับเบาะรองนั่ง 

HLS รุน MOON 
เพ� อไลฟสไตลสบายๆ ของทุกวันพักผอน

ฟชเชอรแมน” บริเวณล็อบบี้ อาคาร 12 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี สํารองความอรอย 

โทร. 02-833-5434-5 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หรือติดตามอัปเดตขาวสารและโปรโมชั่น

ใหมๆ ไดที่เว็บไซต www.hkfisherman.com 

และเฟซบุก Hong Kong Fisherman 

ไลน: @hongkongfisherman พรอมบริการ

เดลิเวอรี่ผานแอปพลิเคชันไลนแมน แกร็บฟูด

ฟูดแพนดา และ โรบินฮูด

การดอวยพรจากสถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรั ฐประชาชนจี นประจํ า ร าช

อาณาจักรไทยที่จัดทําการ์ดเพื่อส่งความ

หวงใยใหพี่นองชาวจีนในประเทศไทย 

ลงซองถุงกระดาษสีแดงและหอหุมดวยถุง

พลาสติก BEST Express เปนอยางดี 

สําหรับการจัดสงถุงความหวงใยหางไกล

โควิดจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนประจําราชอาณาจักรไทย และ

จัดสงโดย BEST Express ครั้งนี้ ถือเปนอีก

หนึ่งกิจกรรมสําคัญระหวาง BEST Express

และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาชนจีนประจําราชอาณาจักรไทย ที่ได

มี โอกาสช่วยเหลือเพื่อสังคมและส่งมอบ

ความหวงใยสูพี่นองชาวจีนในประเทศไทยใน

ชวงสถานการณวิกฤตโควิดระลอกที่ 5

2 ทาน ทุกวัน เคร� องด� มแนะนํา 1 แกว 

สําหรับ 2 ทาน ทุกวัน ชุดอาหารกลางวัน

หรืออาหารเย็น สําหรับ 2 ทาน ทุกวัน สวนลด 

20% สําหรับคาอาหารและเคร� องด� ม (ไม

สามารถใชไดกับการรับประทานอาหารใน

หองพัก) อัปเกรดหองพักประเภทถัดไป

ในกรณีมีหองวาง (ไมสามารถใชไดเม� อ

จองหองพักประเภท พูล วิลลา วิวสวน 

ข้ึนไป) ฟรี! รถรับหรือสงสนามบินสมุย 1 เท่ียว 

เม� อจองหองพักประเภท พูล วิลลา วิวสวน 

ขึ้นไป รับทันที รถรับและสงสนามบินสมุย 

(ไป-กลับ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ

สํารองหองพักไดที่ 0-2309-9933 หรือ 

0-7742-9300 หรือ bookrenaissancesamui@

marriott.com และ kanittha.k@renais-

sancehotels.com
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ตำ�รวจเยอรมัน 2 น�ยถูกยิงดับขณะเรียกตรวจรถ

แฟรงก์เฟิร์ต • เอเอฟพีรายงานว่าตำารวจเยอรมัน 2 คน

ถูกยิงเสียชีวิตระหว่างเรียกรถยนต์คันหนึ่งตรวจริมถนน

เมื่อเวลาราว 04.20 น. วันจันทร์ที่ 31 มกราคม ตามเวลา

ในเยอรมนี ที่เขตคูเซิล รัฐไรน์แลนด์-พาลาทิเนท ทาง

ตะวันตกของประเทศ ระหว่างตำารวจ 2 นายนี้ออกลาด

ตระเวนรักษาความปลอดภัยตามปกติ ตำารวจที่เสียชีวิต

เป็นตำารวจหญิงวัย 24 ปี และตำารวจชายวัย 29 ปี ตำารวจ

ภูมิภาคของเยอรมนีแถลงว่า เรากำาลังตามจับคนร้ายผู้ก่อ

เหตุอย่างเร่งด่วน เตือนว่าผู้ต้องสงสัยอย่างน้อย 1 ราย

มีอาวุธ ขอให้ประชาชนอย่ารับคนที่โบกรถข้างทาง ขณะ

นี้ยังไม่ทราบลักษณะของรถยนต์ที่ผู้ต้องสงสัยก่อเหตุและ

ขับรถหนีไป รวมถึงทิศทางที่หลบหนีจากที่เกิดเหตุ ตำารวจ

เมืองไคเซอร์สเลาเทิร์นเผยว่าจะขยายพื้นที่ค้นหาผู้ต้อง

สงสัยไปถึงรัฐซาร์ลันด์ที่อยู่ติดกัน 

‘ซูจี’ โดนข้อห�เพิ่มฐ�นโน้มน้�ว กกต.

ย่�งกุ้ง • เอเอฟพีรายงานอ้างแหล่งข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ 31                           

มกราคมว่า รัฐบาลเมียนมาตั้งข้อหาดำาเนินคดี นางออง

ซาน ซูจี เพิ่มอีกข้อหา ฐานโน้มน้าวคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง ระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี 2563 ที่พรรค

ของนางชนะอย่างถล่มทลาย แต่กองทัพกล่าวหาว่ามีการ                                    

ทุจริต ข่าวการตั้งข้อหาเพิ่มเติมกับซูจี มีออกมาก่อนถึง                              

วันครบรอบ 1 ปี ที่ทหารเมียนมาก่อรัฐประหารยึดอำานาจ                                                                      

รัฐบาลพลเรือนของนางเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 แหล่ง                                                                                 

ข่าวรายหนึ่งเผยกับเอเอฟพีว่า ซูจีโดนต้ังข้อหาเพ่ิมเติมฐาน

โน้มน้าวคณะกรรมการเลือกต้ังระหว่างการเลือกต้ังปี 2563 

ท่ีพรรคเอ็นแอลดีโค่นล้มพรรคคู่แข่งท่ีสนับสนุนกองทัพลง

ได้ การพิจารณาคดีนี้จะจบลงภายในเวลา 6 เดือน อดีต

ประธานาธิบดีวิน มยิน ก็โดนข้อหาเดียวกัน ทางการเมียน 

มายังเตือนล่วงหน้าวันครบรอบ 1 ปีรัฐประหารด้วยว่า ผู้ที่

ประท้วงส่งเสียงอึกทึกหรือการแชร์ “โฆษณาชวนเชื่อ” ต่อ

ต้านทหาร จะถูกตั้งข้อหากบฏหรือข้อหาตามกฎหมายต่อ

ต้านการก่อการร้าย

ยูเครนจับคนเตรียมก่อจล�จลครั้งใหญ่

เคียฟ • รอยเตอร์รายงานว่า เดนีส โมนาสไตร์สกี รัฐ 

มนตรีมหาดไทยยูเครนแถลงทางโทรทัศน์เมื่อวันจันทร์ที่ 

31 มกราคมว่า เมื่อวันอาทิตย์ ตำารวจจับกุมผู้เตรียมก่อเหตุ

จลาจลกลุ่มหนึ่ง โดยวางแผนให้มีคนราว 5,000 คน ในกรุง

เคียฟและเมืองใหญ่เมืองอื่นอีก 5 เมืองทางภาคเหนือและ

ภาคกลางของประเทศ ก่อจลาจลและปะทะกับตำารวจ ผู้

ต้องสงสัยกลุ่มนี้วางแผนล่วงหน้า มีเป้าหมายที่จะก่อความ

รุนแรงและทำาให้เกิดจลาจล ไม่ใช่การประท้วงอย่างสันติ 

โดยมีเป้าหมายสร้างสถานการณ์ที่ ไร้เสถียรภาพในยูเครน 

กระทรวงมหาดไทยยูเครนไม่ได้เปิดเผยว่ามีผู้ถูกจับกุมตัว

ไปกี่คน และใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังแผนก่อจลาจลครั้งนี้

จับเข่าคุยทูตรัสเซีย

กรณีวิกฤตยูเครน (2)

มนัดหม�ยเพื่อขอซักถ�มเอกอัครร�ชทูตรัสเซีย

ประจำาประเทศไทย Evgeny Tomikhin (เยฟ

เกนี โทมิคิน) เพราะต้องการรู้ว่าจุดยืนของ

ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ต่อกรณี “วิกฤตยูเครน” 

นั้นเป็นอย่างไรกันแน่

จะบุกยูเครนอย่างที่มะกันกล่าวหา และจะตั้งรับคำาขู่

คว่ำาบาตรของสหรัฐฯ และ NATO อย่างไร

รัสเซียไม่กลัวการบอยคอตของสหรัฐฯ และยุโรป

ตะวันตกหรือ ใครเป็นมิตรกับรัสเซียในกรณีนี้บ้าง

ท่านทูตบอกว่าสถานการณ์ความมั่นคงวันนี้ในยุโรป

อยู่ใน “ภาวะอันไม่พึงปรารถนา” สำาหรับรัสเซียแน่นอน

เพราะองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือ 

NATO ยังจ่ออยู่หน้าบ้านของรัสเซีย

มอสโกเชื่อว่าวอชิงตันต้องการจะ “ล้อมปราบ” 

รัสเซียทุกวิถีทาง

“พวกเขาพูดถึงการระดมทหารรัสเซียจำานวนมาก

ตรงชายแดนกับยูเครน...แต่ทหารทั้งหมดของเราตั้งอยู่ใน

ดินแดนของเรา ไม่ใช่อยู่นอกเขตแดนของเรา...”

ท่านทูตพูดเปรียบเทียบให้ฟังว่า ถ้าทหารไทยถูกส่ง

ไปรักษาความมั่นคงตรงชายแดนติดกับพม่า ย่อมไม่มีใคร

กล่าวหาว่าสงสัยไทยจะรุกรานพม่า

“มันเป็นกิจการภายในของเรา...เรามีแผนการซ้อมรบ 

และการตรวจตราความพร้อมสำาหรับการป้องกันประเทศ

ของเรา...”

ทูตโทมิคินยืนยันว่า รัสเซียมีสิทธิ์จะทำาทุกอย่างในดิน

แดนของตน

“ประเด็นสำาคัญก็คือทหารอเมริกันมาทำาอะไรอยู่ใน

ยุโรปตะวันออก ทั้งๆ ที่อยู่ห่างจากดินแดนสหรัฐฯ เป็นพันๆ 

ไมล์...ประเทศยุโรปตะวันออก เช่น เอสโตเนีย, แลตเวีย, ลิทัว

เนียและโปแลนด์เป็นสมาชิกนาโต...”

ท่านทูตชี้ให้เห็นว่าเอสโตเนียอยู่ห่างจากเมืองเซนต์ปี

เตอร์สเบอร์ก (เมืองใหญ่อันดับ 2 ของรัสเซีย) เพียง 130 

กิโลเมตรเท่านั้น

ผมถามว่า “แปลว่ารัสเซียรู้สึกถูกคุกคามกระนั้นหรือ”

ท่านทูตตอบ : “แน่นอน เรารู้สึกถูกคุกคาม และเรา

ต้องการคำารับรองว่านาโตจะไม่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง

ของเรา”

ด้วยเหตุนี้รัสเซียจึงพยายามจะขอให้สหรัฐฯ และนาโต

เข้าสู่การเจรจา

“ถ้าเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์...ในปี 1997 รัสเซียกับนา

โตมีข้อตกลงที่จะเคารพในผลประโยชน์ของกันและกัน รับรอง

ความมั่นคงและเสถียรภาพของกันและกัน”

ในขณะนั้นท่านทูตบอกว่า “ไม่มีใครพูดถึงการขยาย

สมาชิกของนาโต” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รัสเซียเห็นการขยายตัว

ของสมาชิกนาโต

ถึง 5 รอบ 

และเมื่อ

รัฐบอลติกและ

โปแลนด์แสดง

ความจำานงที่จะ

เข้าร่วมนาโต ประเทศยุโรปตะวันตกบอกรัสเซียว่า  

“ไม่ต้องกลัว...เพราะประเทศเหล่านี้มีความหวาดกลัวรัสเซีย 

ดังนั้นถ้าพวกเขาร่วมนาโตแล้ว ความมั่นใจก็จะเกิด และจะ

เลิกระแวงสงสัยรัสเซีย...และพวกเขาจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของ

รัสเซีย”

แต่ทูตรัสเซียบอกว่า เอาเข้าจริงๆ 

สถานการณ์วันนี้กลับกลายตาลปัตร

เพราะมอสโกเห็นว่าวันนี้ประเทศกลุ่ม

นี้กลับกลายเป็นชาติที่มี “ความก้าวร้าว” 

ที่สุดต่อรัสเซีย

ดังนั้น ท่านทูตบอกว่า “ประเด็นที่เรา

กำาลังพูดกันอยู่ขณะนี้ จึงมากกว่าเพียงแค่

เรื่องยูเครนกับรัสเซียเท่านั้น”

ประเด็นหลักที่รัสเซียต้องการยกขึ้น

มาต่อรองกับสหรัฐฯ คือความมั่นคงและ

เสถียรภาพของทั้งยุโรป

ผมถามว่าเงื่อนไขสำาคัญของ

ประธานาธิบดีปูตินคืออะไร

ท่านทูตบอกว่ารัฐบาลรัสเซียเอาข้อ

เสนอเหล่านี้ขึ้นเว็บไซต์ให้ทุกคนเข้าถึงได้

หมดอย่างเปิดเผย

“เพื่อความโปร่งใสและเพื่อไม่ให้ต้อง

ตีความไปต่างๆ นานา เราให้ทุกคนสามารถเข้าไปอ่านร่างข้อ

ตกลงที่ฝ่ายเราเสนอไปให้อเมริกาเลย หาอ่านได้บนเว็บไซต์

ของกระทรวงต่างประเทศรัสเซีย...”

เงื่อนไขที่สำาคัญที่สุดของฝ่ายรัสเซียคือ การระงับการ

ขยายสมาชิกของ NATO 

“แต่เรากลับได้ยินประธานาธิบดีโจ ไบเดน และรัฐมนตรี

ต่างประเทศแอนโทนี บลิงเคน ของสหรัฐฯ พูดถึงการเชิญ

ประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น สวีเดนกับฟินแลนด์มาร่วมนา

โต...แม้ว่า 2 ประเทศน้ีจะเคยประกาศนโยบายเป็นกลางมา

แล้ว และได้บอกว่าไม่มีแผนท่ีจะมาร่วม NATO...”

เงื่อนไขที่สำาคัญอีกข้อหนึ่งของรัสเซียคือ จะต้องไม่มี

การเสริมแสนยานุภาพทางอาวุธทำาลายร้ายแรงของนาโต

แต่รัสเซียบอกว่าพร้อมจะต่อรองเรื่องการจำากัด

ขอบเขตการซ้อมรบของกันและกัน และลดกิจกรรมต่างๆ 

ทางทหารของทั้ง 2 ฝ่าย

“แต่ก่อนนี้ทะเลบอลติกเป็นย่านที่สงบและสันติมาก 

แต่วันนี้เต็มไปด้วยเรือรบและเครื่องบินว่อนไปหมด จนเกิด

ปัญหาการจราจรทางอากาศสำาหรับสายการบินพาณิชย์...”

ประเด็นหลักรัสเซียวันนี้ก็คือ

การดำารงอยู่ของ NATO ทุกวันน้ีมีเป้าหมายอะไรในเมื่อ

ตอนท่ีก่อต้ังองค์กรน้ีเมื่อปี 1949 น้ัน มีเป้าหมาย 3 ข้อคือ

ขับสหภาพโซเวียตออกจากยุโรป

ให้สหรัฐฯ เข้ามายุโรป และให้เยอรมนีอยู่ใต้ยุโรป

พูดง่ายๆ คือ NATO ตั้งขึ้นมาเพื่อควบคุมยุโรปหลัง

สงครามโลกครั้งที่ 2

ท่านทูตบอกว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เงื่อนไขเหล่านั้นก็

หายไปหมดแล้ว

เยอรมันรวมชาติแล้ว

สหภาพโซเวียตก็ล่มสลายแล้ว

สงครามเย็นก็จบแล้ว

“ดังนั้นคำาถามก็คือ แล้วทำาไมจึงยังคง NATO อยู่...”

ผมถามว่านั่นซิ ทำาไม

ท่านทูตรัสเซียตอบว่า “ก็นั่นน่ะซิ...ถ้าไม่ใช่เพื่อสกัด

และล้อมปราบรัสเซียวันนี้...”.

ผ

โสมแดงเผยรูปอวกาศจากIRBM
โซล • สำ�นักข่�วเคซีเอ็นเอของท�งก�รเปียงย�งยืนยัน มิสไซล์

ที่ทดสอบเมื่อวันอ�ทิตย์เป็นขีปน�วุธระยะป�นกล�ง ฮว�ซ็อง-12 

ซึ่งเป็นอ�วุธชนิดเดียวกับที่เคยทดสอบเมื่อปี 2560 และมีพิสัยโจม           

ตี ได้ไกลถึงเก�ะกวมของสหรัฐ พร้อมกับเผยแพร่ภ�พถ่�ยอวก�ศ

ที่ถ่�ยจ�กกล้องติดหัวรบขีปน�วุธลูกนี้เมื่อวันอ�ทิตย์

รายงานของรอยเตอร์และ                                                        

เอเอฟพี เมื่อวันจันทร์ท่ี 31 มกรา                                                       

คม 2565 กล่าวว่า รัฐบาลเกา 

หลีใต้และญ่ีปุ่นตรวจพบการยิง

ทดสอบขีปนาวุธระยะปานกลาง 

(ไออาร์บีเอ็ม) ของเกาหลีเหนือเมื่อ

เช้าวันอาทิตย์ท่ีผ่านมา ซ่ึงเป็นการ

ทดสอบอาวุธคร้ังท่ี 7 ในเดือนมก 

ราคม แต่เป็นคร้ังแรกนับแต่ปี 

2560 ที่เกาหลีเหนือทดสอบขีป                                                 

นาวุธขนาดใหญ่เท่าน้ี ซ่ึงสามารถ

ติดหัวรบนิวเคลียร์ได้

เกาหลีใต้กล่าวว่า ไออาร์                                        

บีเอ็มลูกน้ีบินเป็นระยะไกล 800 

กิโลเมตร ไปตกในทะเลตะวันออก 

และถูกปล่อยในองศาสูงให้พุ่งข้ึน

สู่อวกาศ โดยทำาระดับความสูงมาก

ท่ีสุด 2,000 กิโลเมตร 

รายงานของสำานักข่าวกลาง

แห่งเกาหลี (เคซีเอ็นเอ) ของทาง                                              

การเกาหลีเหนือเมื่อวันจันทร์ระ                                            

บุว่า มิสไซล์ลูกน้ีเป็นไออาร์บีเอ็ม                                                

ฮวาซ็อง-12 ชนิดเดียวกับท่ีเคย

ทดสอบคร้ังล่าสุดเมื่อปี 2560 ซ่ึง    

มีพิสัยถึงเกาะกวมของสหรัฐใน

มหาสมุทรแปซิฟิก โดยการทด 

สอบครั้งนี้ “ยืนยันความแม่นยำา, 

ความปลอดภัย และประสิทธิผล

ของปฏิบัติการของระบบอาวุธชนิด

ฮวาซ็อง-12 ที่อยู่ระหว่างการ

ผลิต” 

เคซีเอ็นเอกล่าวด้วยว่า 

การทดสอบกระทำาโดยใช้ระบบ

การปล่อยองศาสูงสุด เพื่อความ

ปลอดภัยของประเทศเพื่อนบ้าน 

และหัวรบติดตั้งกล้องไว้ 1 ตัว

เพื่อถ่ายภาพขณะอยู่ในอวกาศ 

ส่ือของทางการเปียงยาง

ยังได้เผยแพร่ภาพถ่ายหลายภาพ

ท่ีถ่ายด้วยกล้องติดหัวรบตัวน้ี และ

ยังมีภาพของมิสไซล์ท่ีกำาลังพุ่งข้ึน

จากภาคพ้ืนดิน รายงานข่าวการ

ยิงทดสอบไม่ได้กล่าวถึงสหรัฐ 

หรือระบุว่า คิม จองอึน ผู้นำา

สูงสุด มาชมการทดสอบครั้งนี้

ด้วย 

เกาหลีเหนือเผยก่อนหน้า                                                 

น้ีว่าขีปนาวุธฮวาซ็อง-12 สามารถ

ติดหัวรบนิวเคลียร์ขนาดใหญ่ได้ 

และนักวิเคราะห์ประเมินกันว่า 

อาวุธชนิดนี้มีระยะโจมตีได้ไกล

ถึง 4,500 กิโลเมตร เกาหลีเหนือ

เคยทดสอบอาวุธชนิดน้ีไม่ต่ำากว่า 

6 ครั้ง เมื่อปี 2560 รวมถึงการ

ยิงข้ามเกาะฮอกไกโดของญี่ปุ่น 

2 ลูก

โนบุโอะ คิชิ รัฐมนตรีกลา                                                     

โหมญ่ีปุ่น กล่าวกับนักข่าวเมื่อวัน                                              

จันทร์ว่าเกาหลีเหนือกำาลังเพ่ิม

การย่ัวยุประชาคมระหว่างประ 

เทศและการพัฒนาท่ีไม่ธรรมดา

ของเทคโนโลยีมิสไซล์เกาหลี 

เหนือเป็นส่ิงท่ีไม่อาจยอมทนได้

ด้านซอ อุก รัฐมนตรีกลา                                  

โหมของเกาหลีใต้ ไปเย่ียมกอง

บัญชาการมิสไซล์กองทัพบกเมื่อ

วันจันทร์เพ่ือตรวจความพร้อม

รบ เขากล่าวว่า การทดสอบมิส

ไซล์หลายคร้ังของเกาหลีเหนือ 

รวมถึงไออาร์บีเอ็มเป็นภัยคุกคาม

ร้ายแรงโดยตรงต่อเกาหลีใต้ และ

เป็นการท้าทายคร้ังใหญ่ต่อสันติ 

ภาพและเสถียรภาพระหว่างประ   

เทศ “เราจะรักษาสถานภาพความ                                                 

พร้อมทางทหารอย่างเต็มท่ีไว้                                         

เพ่ือสามารถตอบสนองต่อสถาน 

การณ์ต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที” 

ที่กรุงวอชิงตัน เจ้าหน้าที่

ระดับสูงในรัฐบาลสหรัฐกล่าวกับ

ผู้สื่อข่าวว่า สหรัฐกังวลว่าการทด                                                

สอบมิสไซล์เพ่ิมมากข้ึนของเกา                                                     

หลีเหนือจะเป็นการโหมโรงก่อน

การร้ือฟ้ืนการทดสอบอาวุธนิว 

เคลียร์และขีปนาวุธพิสัยไกลข้าม

ทวีป (ไอซีบีเอ็ม) พร้อมประกาศ

ว่าสหรัฐเตรียมการตอบโต้ท่ีไม่ได้

เจาะจงไว้เพื่อแสดงให้พันธมิตร

ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเรา.

รมว.มห�ดไทยฮ่องกงล�ออกเซ่นป�ร์ตี้ฉ�ว

ฮ่องกง • รัฐมนตรีกระทรวง

มหาดไทยฮ่องกงประกาศลาออก

จากตำาแหน่งในวันจันทร์ หลัง

จากเขาและเจ้าหน้าท่ีระดับสูง                                                 

ฮ่องกงและสมาชิกสภานิติบัญ 

ญัติไปร่วมปาร์ตี้วันเกิด ทั้งที่

ก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน รัฐบาลเพิ่ง

ขอร้องประชาชนหลีกเลี่ยงการ

รวมตัวกันจำานวนมากเพื่อต่อสู้

กับการระบาดของไวรัสโคโรนา

เอเอฟพีและรอยเตอร์

รายงานเมื่อวันจันทร์ท่ี 31 มกรา 

คม ว่า แคสปาร์ จุ่ย รัฐมนตรีกระ 

ทรวงมหาดไทยฮ่องกง แถลงใน

วันเดียวกันว่า ในวันน้ีเขาได้ยื่นจด                                              

หมายลาออกต่อแคร์รี แลม ผู้บริ 

หารสูงสุดฮ่องกง และตั้งใจออก

จากตำาแหน่งในวันนี้ ในฐานะที่

เป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่หลักที่จะ

ต้องเป็นผู้นำาในการต่อสู้กับการ

ระบาดของโควิด-19 เขากลับไม่

ได้เป็นตัวอย่างท่ีดีระหว่างการระ 

บาดเมื่อเร็วๆ นี้ 

แลมแถลงว่า จุ่ยทำาให้รัฐ 

บาลฮ่องกงไม่น่าเชื่อถือ และ

ไม่เป็นไปตามการคาดหวังของ

สาธารณชน ขอรับการลาออก

ของเขา

การลาออกของรัฐมนตรี

ฮ่องกงผู้นี้สืบเนื่องจากเขาเป็น 

1 ในเจ้าหน้าที่ระดับสูงฮ่องกง

หลายสิบคนที่ไปร่วมงานวันเกิด

ของวิตแมน ฮุง สมาชิกสภาประ                                                 

ชาชนแห่งชาติจีนซึ่งจัดที่ร้าน

อาหารแห่งหนึ่งในฮ่องกง เมื่อ

วันท่ี 3 มกราคมท่ีผ่านมา งาน

เล้ียงวันเกิดน้ีนับเป็นเร่ืองน่า

อับอายของรัฐบาลฮ่องกงท่ีดำา 

เนินนโยบายโควิดเป็นศูนย์แบบ

เดียวกับจีน 

มีการเผยแพร่รายช่ือของ                                                   

แขกในงานเล้ียงวันเกิดวันน้ัน                                                   

ต่อสาธารณะ หลังจากเจ้าหน้า                                                  

ท่ีสาธารณสุขติดตามหาผู้สัม                                                         

ผัสใกล้ชิดของผู้ติดเช้ือโควิด-19 

รายหน่ึงท่ีไปร่วมงานเล้ียงวันเกิด 

งานเล้ียงวันเกิดวันน้ันมี

แขกมาร่วมงานมากกว่า 200 คน 

รวมถึงเจ้าหน้าท่ีระดับสูงของฮ่อง                                                          

กงมาหลายสิบคน เช่น ผู้บัญชา 

การตำารวจแห่งชาติ, ผู้บัญชา 

การสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง, 

ผู้บัญชาการสำานักงานต่อต้านการ                           

คอร์รัปชันและสมาชิกสภานิติ 

บัญญัติ 20 คน 

งานเล้ียงวันเกิดในวันน้ัน

ไม่ผิดกฎการเว้นระยะห่างทางสัง                                            

คมของฮ่องกง แต่รัฐมนตรีสา 

ธารณสุขเตือนก่อนหน้าน้ัน 3 วัน                                              

ขอให้ประชาชนหลีกเล่ียงการรวม

ตัวกันกลุ่มใหญ่ 

จุ่ยวัย 45 ปี นับเป็นนัก 

การเมืองดาวรุ่นสังกัดพรรคดี                                

เอบี ซึ่งเป็นพรรคสนับสนุนจีน                             

ใหญ่ที่สุดในฮ่องกง ที่กำาลังเติบ 

โตภายใต้ระบบการเมืองใหม่ที่

นักการเมืองฮ่องกงจะต้องเป็น

คนรักชาติเท่านั้น. 

ถ่ายจากอวกาศ • ภาพชุดที่สำานักข่าวเคซีเอ็นเอของเกาหลีเหนือเผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มกราคม เผยภาพการยิงทดสอบขีปนาวุธชนิดยิง

จากพื้นสู่พื้น ฮวาซ็อง-12 เมื่อวันอาทิตย์ และภาพถ่ายในอวกาศจากกล้องติดหัวรบ 
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สั่งฟันคนขับรถแท็กซี่ภูเก็ตโขกราคา

ภูเก็ต • วันที่ 31 ม.ค.65 พล.ต.ต.เสริมพันธ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต 

เปิดเผยว่า จากกรณีความขัดแย้งที่นายเฆวินทร์ พล ลูกชายหมอ

สุนิล พล เจ้าของ ดร.สุนิล อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทอลคลินิก ถูก

คนขับแท็กซี่ภูเก็ตโขกราคาค่าโดยสาร 600 บาท จนเป็นเหตุให้

มีการแจ้งความร้องทุกข์ดำาเนินคดีกันตามที่ปรากฏเป็นข่าวทาง

สื่อสารมวลชนและโซเชียลไลน์ ซึ่ง สภ.กมลาได้รับคำาร้องทุกข์ไว้

สอบสวนดำาเนินคดีตามที่นำาเรียนให้ทราบแล้วนั้น ทาง บก.ภ.จว.

ภูเก็ตขอแจ้งความคืบหน้ากรณีดังกล่าว จากการสอบสวนผู้เสียหาย

เพิ่มเติมทราบว่า คู่กรณีที่ปรากฏตามสื่อโซเชียลมีเพียงคนเดียวที่มี

พฤติการณ์ข่มขู่ และต่อมาในวันที่ 30 ม.ค.65 พนักงานสอบสวน

เจ้าของคดีได้เรียกตัวนายเจษฎา (ขอสงวนนามสกุล) ซึ่งเป็นคน

ขับรถรับจ้างคู่กรณี เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา โดยแจ้งข้อหาว่า 

กระทำาให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็ญ ตาม ป.อาญา ม.392 

นายเจษฎาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จะได้ทำาการสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป ด้านนาย

จตุรงค์ แก้วกสิ ขนส่งจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จากกรณีปัญหาคนขับ

แท็กซี่เรียกค่าโดยสารที่ไม่เป็นธรรมนั้น มาตรการลงโทษการกระ

ทำาความผิดกรณีที่ผ่านมาคือ การใช้กิริยา ถ้อยคำา วาจาที่ไม่สุภาพ 

ข่มขู่ คุกคาม ทางขนส่งฯ ได้เรียกไปสอบสวนและเปรียบเทียบปรับ

เป็นเงิน 1,000 บาท อบรมสร้างสำานึกเป็นเวลา 3 ชั่วโมง แต่ใน

ส่วนข่มขู่ คุกคาม ทางผู้เสียหายได้แจ้งความไว้ที่ สภ.กมลาแล้ว โดย

ตำารวจดำาเนินคดีตามกฎหมายในความผิดทางอาญา

จับอีกพม่าทะลักเข้าชายแดนชุมพร

ชุมพร • เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 31 ม.ค.65 ที่กองร้อย ตชด.414 

(บ้านยายไท) ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ร.ต.อ.สุรเชษฐ์ ชุมดำา 

รอง ผบ.ร้อย ตชด.414 พร้อมกำาลังได้ควบคุมตัวต่างด้าวชาวเมียนมา 

จำานวน 30 คน แยกเป็นชาย 17 คน หญิง 11 คน เด็กหญิงอายุ 3 ขวบ 

1 คน และผู้นำาพาชาวเมียนมา 1 คน ออกมาให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

อ.ท่าแซะ ทำาการตรวจคัดแยกหาเชื้อโควิด-19 และเพื่อกักกันตัวเป็น

เวลา 14 วัน ก่อนส่งดำาเนินคดีฐานเป็นบุคคลต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง

โดยผิดกฎหมาย และนำาพาบุคคลต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 00.30 น.ของวันที่ 31 ม.ค.65 ร.ต.อ.สุร

เชษฐ์ ชุมดำา รอง ผบ.ร้อย ตชด.414 ได้รับรายงานจากสายข่าวว่ามี

กลุ่มบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้ามาหลบซ่อนอยู่ในจุดพักคอยกลางป่า

ใกล้หมู่บ้านช่องหินดาด หมู่ 10 ต.รับร่อ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร บริเวณ

แนวชายแดนไทย-เมียนมา จึงนำากำาลังไปตรวจสอบและจับกุมชาว

ต่างด้าวทั้งหมดจำานวน 30 คน โดยมีนายเตซา อายุ 46 ปี เป็นคน

นำาทาง ขณะนอนพักผ่อนอยู่ในจุดพักคอยดังกล่าว และขณะนี้ชาว

เมียนมาทะลักเข้ามาทางชายแดนด้าน จ.ชุมพรจำานวนมาก เนื่องจาก

ฝั่งประเทศเมียนมามีการก่อสร้างถนนเลียบชายแดนไทย ทำาให้การ

เดินทางสะดวกสบาย และประเทศเมียนมามีความไม่สงบ เกิดการสู้

รบกัน ประชาชนมีความอดอยากจึงต้องดิ้นรนมาหางานทำา.

ขย่ม ‘บิ๊กตู่’

ลำาดับที่ 6 นายเจริญ ชัยสิทธิ์ พรรคครูไทยเพื่อ

ประชาชน 333 คะแนน  ลำาดับที่ 7  นายรุ่งโรจน์ 

อิบรอฮีม พรรคไทยศรีวิไลย์ 244 คะแนน และ

ลำาดับที่ 8  น.ส.กุลรัตน์ กลิ่นดี พรรคยุทธศาสตร์

ชาติ 190

ทั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 88,124 คน 

จากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 167,287 คน หรือ 

52.68% เป็นบัตรดี 84,484 บัตร  ส่วนบัตรเสีย 

1,184 บัตร ขณะที่บัตรไม่เลือกผู้ใด 2,456 บัตร  

โดย กกต.กทม.จะตรวจสอบความเรียบร้อย

ก่อนเสนอต่อที่ประชุม กกต.เพื่อพิจารณาก่อน

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งต่อไป 

ด้านนายสุรชาติ พร้อมด้วย นพ.ชล

น่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรค 

พท. รวมทั้ง ส.ส.ของพรรคได้เดินทักทาย

ขอบคุณประชาชนบริเวณหน้าวัดหลักสี่ โดยมี

ประชาชนพ่อค้าแม่ค้ามอบดอกไม้แสดงความ

ยินดีและสวมกอดนายสุรชาติ จากนั้นได้ขึ้น

รถแห่ขอบคุณประชาชนในพื้นที่หลักสี่-จตุจักร

นายสุรชาติกล่าวว่า ขอบคุณประชาชน 

ชัยชนะครั้งนี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบ จะ

ทำางานรับใช้ประชาชนทุกคนอย่างตั้งใจที่สุด 

จะทุ่มเทกับทุกวันในชีวิตที่ทำามาตลอด 17 ปี 

ส่วนการทำางานในสภานั้น แม้ไปเป็น ส.ส.ฝ่าย

ค้าน แต่จะทำางานการเมืองอย่างสร้างสรรค์ 

ปราศจากอคติ ไม่คิดล้มล้างหรือทำาลายใคร 

และจะทำาหน้าที่เป็น ส.ส.ของทุกคน

นพ.ชลน่านกล่าวว่า แม้มีผู้ออกมาใช้

สิทธิ์ไม่มาก แต่ก็ตอบโจทย์ ได้อย่างชัดเจนว่า

ประชาชนต้องการคนทำาจริง ส่วนที่พรรคก้าว

ไกลได้คะแนนเป็นอันดับสองจะกลายมาเป็น

คู่แข่ง พท.ในอนาคตหรือไม่นั้น ในทางการ

เมืองทุกพรรคการเมืองถือเป็นคู่แข่ง แต่ไม่ใช่

ศัตรูกัน ถือว่าทุกพรรคมีส่วนร่วมสำาคัญในการ

สร้างสรรค์สิ่งที่ดีโดยเฉพาะระบบประชาธิปไตย 

นพ.ชลน่านยังปฏิเสธแสดงความเห็น

กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า  แกนนำาพรรค

เศรษฐกิจไทย โพสต์เฟซบุ๊กแสดงความยินดี

หลังทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 

โดยทิ้งท้ายว่า “the enemy of my enemy is 

my friend (ศัตรูของศัตรูคือมิตร)” โดยระบุว่า

ถือเป็นทัศนะ ทุกคนเป็นเพื่อนเป็นมิตรกันได้ใน

ทางการเมืองอยู่แล้ว  อุดมคติและแนวทางการ

ทำางาน หากแนวทางที่เดินเมื่อรู้ว่าทำาแล้วไป

ไม่ได้ ไม่เป็นประโยชน์กับบ้านเมือง ก็สามารถ

เปลี่ยนเส้นทางได้ ที่พูดแบบนี้ ไม่ได้หมายความ

ว่าจะร่วมงานกัน  

โหนผลเลือกตั้งขย่มประยุทธ์

“การเลือกตั้งครั้งนี้สะท้อนการทำางาน

ของ พล.อ.ประยุทธ์ได้เป็นอย่างดี นอกจากจะ

ไม่นำาประชาชนออกจากวิกฤตแล้วยังเป็นการ

ซ้ำาเติมวิกฤต ทางออกที่ดีที่สุดคือคืนอำานาจให้

ประชาชน เพราะไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยหากจะ

พิจารณาตน ซึ่งหาก พล.อ.ประยุทธ์ยุบสภา

จะไปกราบขอบคุณเป็นคนแรก เพราะถือ

เป็นการทำาเพื่อชาติบ้านเมือง หรือประกาศ

เลยว่าจะไม่อยู่เกินวาระ 8 ปี ซึ่งวิธีนี้จะเป็น

ทางลงที่สง่างามที่สุดของ พล.อ.ประยุทธ์ ส่วน 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค

พลังประชารัฐ ขอให้พิจารณาว่าทำาไมพรรค

ไม่ประสบผลสำาเร็จ และผลการเลือกตั้งครั้ง

นี้ก็เป็นการลงโทษจากประชาชน ขอให้คิดถึง

ประชาชนเป็นหลัก ทบทวนตนเอง ก่อนจะ

เป็นพรรคการเมืองที่มีเสียงต่ำากว่า 50 เสียง” 

นพ.ชลน่านกล่าว

นายพชร นริพทะพันธุ์ กรรมการบริหาร

และคณะทำางานเศรษฐกิจพรรค พท.กล่าว

เช่นกันว่า คนกรุงเทพฯ รวมถึงคนไทยส่วน

ใหญ่รับไม่ได้แล้วกับการบริหารที่ล้มเหลวของ 

พล.อ.ประยุทธ์ โดยผลของการลงคะแนนจะ

เห็นได้ว่าพรรค พท.มาอันดับ 1 และพรรคก้าว

ไกลมาอันดับ  2 ซึ่งเป็นพรรคฝั่งประชาธิปไตย 

รวมคะแนนเสียงแบบไม่เป็นทางการแล้ว

มีถึง 49,777 คะแนน ทิ้งห่างพรรคที่เชียร์ 

พล.อ.ประยุทธ์อย่างมาก แสดงถึงเจตนารมณ์

ของคนกรุงเทพฯ ที่อยากเห็นประเทศไทยเป็น

ประชาธิปไตยอย่างแท้จริง 

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี 

พรรค พท.กล่าวว่า ผลการเลือกตั้งซ่อม 

ส.ส.กทม.เขตหลักสี่-จตุจักร สะท้อนอย่างชัดเจน

ว่า ประชาชนไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์และรัฐบาล

ชุดนี้แล้ว จึงออกเสียงลงคะแนนให้ผู้สมัคร

จากพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตย ดังนั้น

รัฐบาลควรพิจารณาเสียงสะท้อนจากการเลือก

ตั้งในครั้งนี้ให้ดี อย่าล้อเล่นกับเสียงประชาชน 

เพราะไม่เหมือนกับการขับรถถังออกมายึด

อำานาจ และหากคิดจะทำาการรัฐประหารเพื่อ

รักษาอำานาจของตัวเองอีกก็จงคิดให้ดี เพราะ

ไม่มีอำานาจอะไรใหญ่เกินกว่าอำานาจประชาชน

ด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะรักษา

การเลขาธิการพรรค พปชร.กล่าวถึงผลการ

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 ว่า ต้องแสดง

ความยินดีกับ ส.ส.คนใหม่ที่ ได้รับเลือกตั้ง 

ซึ่งพรรค พปชร.เคารพเสียงประชาชนและ

ขอบคุณประชาชนที่ลงคะแนนให้ แม้ครั้งนี้

จะไม่ชนะแต่ พปชร.จะลงพื้นที่สำารวจความ

เห็นประชาชนในสิ่งที่อยากให้พรรคดำาเนิน

การในเรื่องต่างๆ และในฐานะรักษาการ

เลขาธิการพรรคจะทำาให้ นำาสิ่งที่ประชาชน

ทั้งสองเขตต้องการมาศึกษาว่าอยากให้เราทำา

อะไรบ้าง เพื่อจะได้นั่งอยู่ในใจประชาชน ส่วน 

พล.อ.ประวิตรไม่ได้พูดอะไร 

เมื่อถามถึงความพ่ายแพ้ทั้ง 3 เขต

เลือกตั้งของพรรค อาจถูกมองได้ว่าเป็นช่วง

ขาลงของ พปชร. และ พล.อ.ประวิตร รวมถึง 

พล.อ.ประยุทธ์ นายสันติกล่าวว่า นายกฯ ทุ่มเท

ทำางานในภาวะวิกฤตมากว่า  7 ปี และอยู่ภาย

ใต้มรสุมมาตลอด แต่รักษาคุณภาพการลงทุน

และเศรษฐกิจอย่างดีเยี่ยม โควิด-19 เกิดมา  

2 ปียังดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ดี ต้อง

ชื่นชมความตั้งใจและทุ่มเทของนายกฯ ที่คิดทุก

อย่างเพื่อพัฒนาประเทศ 

ถามย้ำาว่าชื่อของ พล.อ.ประยุทธ์อาจ

ขายไม่ได้แล้ว นายสันติ กล่าวว่า เป็นคนละ

ประเด็น นายกฯ ทุ่มเททำางานให้ประชาชน 

แต่เรื่องแพ้ชนะเป็นเรื่องพรรคที่ต้องปรับปรุง

การบริหารจัดการและสร้างผลงานให้ตรงใจ

ประชาชนในความต้องการแต่ละยุคสมัย และ

ในฐานะรักษาการเลขาธิการพรรค ต่อนี้ ไปจะ

ผลักดันนโยบายและเชื่อมต่อกับรัฐบาลให้ได้ 

เพื่อนำานโยบายลงไปถึงประชาชน    

เมื่อถามถึงการโพสต์ของ ร.อ.ธรรมนัส 

ในเรื่องศัตรูของศัตรูคือมิตร นายสันติกล่าวว่า

ยังไม่ได้ยิน แต่จะพูดอย่างไรเราก็ควรรับฟัง 

และมีความปรารถนาดีกับทุกคน ถ้าติจะนำา

มาตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ถ้าจริงจะแก้ไข ถ้า

ชมจะขอบคุณ  

พาเหรดเมินเสียง ร.อ.ธรรมนัส

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกฯ ในฐานะคณะกรรมการบริหาร

พรรค พปชร.กล่าวว่า ขอขอบคุณประชาชนที่

ให้ความไว้วางใจและลงคะแนนเลือกผู้สมัคร 

ส.ส.ของพรรค แต่ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำานวน

ผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าครั้งที่แล้ว จาก 70% 

เหลือ  50% ซึ่งเราไม่ทราบว่าส่วนที่ขาดหายไป

นั้นเป็นคะแนนของพรรค พปชร.หรือไม่ อย่างไร 

โดยเรามองอยู่ว่าเป็นไปได้ในหลายกรณี แต่ก็

ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง 

ต่อข้อถามว่า มองอย่างไรในการโพสต์

ของ ร.อ.ธรรมนัส นายอนุชาตอบว่า ไม่ทราบ

และคงไม่ ไปวิเคราะห์ผู้ที่ ให้ความคิดเห็น

ทางการเมืองในหลากหลายมติ ไม่ว่าจะเป็นใคร

ก็ตาม ไม่เคยวิเคราะห์เจตนาของผู้ ใดแม้แต่

ครั้งเดียว ขอให้เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้อำานวยการ

เลือกตั้งซ่อม ส.ส.กทม.เขต 9 กล่าวถึงเหตุผล

ที่ ไม่เดินทางมาร่วมติดตามผลการเลือกตั้งว่า 

เนื่องจากติดเชื้อโควิด-19 แม้จะรักษาหายแล้ว 

แต่ยังต้องกักตัวอีก 7 วัน ส่วนสาเหตุที่พ่าย

แพ้การเลือกตั้งนั้นไม่ขอวิเคราะห์ เนื่องจาก

มีการวิเคราะห์กันมากมายตามช่องทางต่างๆ 

อยู่แล้ว

ส่วน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้า

พรรคไทยภักดี โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “ขอขอบ

คุณทุกๆ คะแนนเสียงจากประชาชนจตุจักร-

หลักสี่ที่ ได้รับ และต้องแสดงความยินดีกับ

พรรคเพื่อไทยที่ชนะการเลือกตั้งซ่อม  ซึ่งเราได้

รับการเรียนรู้หลายๆ เรื่อง จากการเลือกตั้งครั้ง

นี้ เพราะเราเริ่มต้นจากศูนย์ ทั้งผู้สมัคร และ

พรรค รวมทั้งเรื่องพื้นที่ แต่สิ่งที่ต้องตระหนัก

นั่นคือ พรรคการเมืองที่สนับสนุนรัฐบาลกลับ

ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนน้อยมาก ดัง

นั้นสิ่งที่นายกฯ ต้องตระหนักก็คือท่าทีต่อพรรค 

พปชร.ที่ ได้รับการลงโทษจากประชาชนหนัก

กว่าที่คาดคิด จึงต้องปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อ

แก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ 

รมว.สาธารณสุข ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจ

ไทย (ภท.) กล่าวถึงผลการเลือกตั้งซ่อมจะ

สะท้อนการทำางานของรัฐบาลหรือไม่ว่า การ

เลือกตั้งซ่อมไม่เหมือนเลือกตั้งทั่วไป เพราะ

การแข่งขันไม่ได้ลงกันทุกพรรค ซึ่งใครชนะก็

ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะ และทุกๆ พรรค

ที่ ได้คะแนนเสียง เพราะดูหลายๆ พรรคที่ถึง

แม้จะไม่ชนะในสนามเลือกตั้ง แต่ถือว่าประสบ

ความสำาเร็จในทางการเมืองระดับหนึ่ง จึงขอ

แสดงความยินดีและเป็นกำาลังใจให้ทุกๆ ฝ่าย  

ผู้สื่อข่าวถามว่า หลายฝ่ายมองว่าเป็น

เพราะคะแนนความนิยมของรัฐบาลแผ่วลง

แล้ว นายอนุทินกล่าวว่า มันก็มีขึ้นมีลง สุดท้าย

ต้องไปดูวันเลือกตั้ง วันนี้รัฐบาลเหลือเวลาอีก 

1 ปีเศษ ฉะนั้นอะไรที่ค้างคาอยู่ต้องรีบเร่งออก

มา อะไรที่เป็นปัญหาของประชาชนต้องรีบเร่ง

แก้ไข สุดท้ายประชาชนเป็นคนตัดสินใจ ไม่ใช่

เราเป็นคนตัดสิน  

เมื่อถามถึงความกังวลเรื่องอุบัติเหตุ

ทางการเมืองในช่วงหลังจากนี้ นายอนุทิน

กล่าวว่า ตอนนี้ขับไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อ

ชั่วโมง คงไม่เป็นอะไร นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคมและเลขาธิการพรรค  ภท. ให้ไม่

เกิน 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แต่เราเอา 100 

กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอ เมื่อถามย้ำาว่า เชื่อว่า

สัญญาณยังดีอยู่ใช่หรือไม่ นายอนุทิน พยักหน้า

พร้อมกล่าวว่า “So far So good”     

ถามถึงกรณีพสต์ของ ร.อ.ธรรมนัส ที่ว่า

ศัตรูของศัตรูคือมิตร นายอนุทินหัวเราะพร้อม

กล่าวว่า “ผมมีแต่มิตร ไม่มีศัตรูเลย จึงแปล

ไม่ได้”  

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) วิเคราะห์

ผลการเลือกตั้งซ่อมว่า เป็นดัชนีชี้วัดความนิยม

ในตัว พล.อ.ประยุทธ์ ได้ระดับหนึ่ง เพราะมี

การแบ่งออกเป็น 2 ขั้วอย่างชัดเจน และ

เมื่อนำาคะแนนของทั้ง 2 ฝ่ายมารวมกัน จะ

เห็นได้ชัดว่าคนกรุงเทพฯ ในเขต 9 ไม่เอา 

พล.อ.ประยุทธ์ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสถานะ

การดำารงตำาแหน่งนายกฯ ได้

บิ๊กตู่ยังทรงแต่พลังประชารัฐขาลง

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าฯ กทม.

และอดีตแกนนำา กปปส.ที่เพิ่งลาออกจากพรรค 

พปชร.วิเคราะห์ว่า หากย้อนกลับไปดูผลการ

เลือกตั้งใหญ่เมื่อปี 2562 นับเฉพาะ 4 พรรค

ใหญ่ คือ ปชป., พปชร., อนาคตใหม่ (ก้าวไกล

ขณะนี้) และเพื่อไทย จะพบว่าแม้ ส.ส.จะเป็น

ของ พปชร. แต่คะแนนรวมของ ปชป.+พปชร.

ก็น้อยกว่าคะแนนของ  พท.+อนค. อยู่หลายพัน

คะแนนอยู่แล้ว และผู้ออกมาใช้สิทธิ ณ วันนั้น

ประมาณ 74% แต่เมื่อวันที่ 30 ม.ค.มีผู้ใช้สิทธิ

อยู่ที่ 52% น้อยกว่าการเลือกตั้งปี 2562 ถึง 

22% ซึ่งตีเป็นจำานวนคนได้ประมาณ 39,000 คน 

ที่ไม่ได้ออกมาใช้สิทธิ์เท่าปี 2562

นายสกลธียังกล่าวอีกว่า หากดูคะแนน

ของเมื่อวันที่ 30 ม.ค.ของพรรคไทยภักดี+ 

กล้า+พปชร. ได้คะแนนน้อยกว่า พท.+ก.ก. 

ประมาณ 15,000 คะแนน ซึ่งก็ไม่ได้แตกต่างไป

มากจากการเลือกตั้งใหญ่ปี 2562 ดังนั้นการจะ

บอกว่าความนิยมของ พล.อ.ประยุทธ์ตกต่ำามาก

ก็ดูไม่เป็นธรรมเท่าไหร่ ส่วนผลการเลือกตั้งครั้ง

นี้สะท้อนอะไรได้บ้าง ต้องบอกว่า พท.คะแนน

นิยมในเขตนี้คงแทบไม่ได้มีความแตกต่างไป

จากเดิม แต่ความนิยมของ พปชร.ลดลงอย่าง

น่าตกใจ เพราะคะแนนหายไปจากการเลือกตั้ง

ใหญ่เมื่อปี 2562 ถึงประมาณ 27,000 คะแนน 

แต่จุดที่ต้องระวังก็คือ 39,000 คะแนนที่ไม่ได้

ออกมาใช้สิทธิ์คราวนี้ ซึ่งมองว่าส่วนใหญ่เคย

เลือก พปชร. อาจไม่กลับมาทางฝั่งของ พปชร. 

อีกถ้าไม่เร่งปรับหรือทำาอะไรซักอย่าง 

“ผลการเลือกตั้งใหญ่ข้างหน้าในอนาคต

ในเขตนี้ก็คงไม่แตกต่างไปจากนี้ แถมยังอาจ

จะลามไปทั่วทั้ง กทม. แต่ยังเชื่อว่า พท.ยังไม่

แลนด์สไลด์ และพรรคก้าวไกลยังน่ากลัว”

วันเดียวกัน ยังคงมีความต่อเนื่องถึง

กรณีกลุ่ม 21 ส.ส.ที่นำาโดย ร.อ.ธรรมนัส ซึ่ง

ถูกพรรค พปชร.ขับออก โดยนายไผ่ ลิกค์ ส.ส. 

กำาแพงเพชร 1 ใน 21 ส.ส.ระบุว่า 18 ส.ส.ได้

ยื่นใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเศรษฐกิจไทย

แล้ว ส่วนนายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ และนายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น ระบุ

ว่ารอฤกษ์งามยามดี ส่วนนายสมศักดิ์ พันธ์เกษม 

ส.ส.นครราชสีมา ยังไม่ทราบคงต้องรอถามเจ้าตัว

นายเอกราชกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ขอรอ

ความชัดเจนการพิจารณาของ กกต. กรณีนาย

ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การ

พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำาร้องให้ตรวจสอบ

ก่อน หลังวันที่ 14 ก.พ.นี้จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ว่าจะตัดสินใจอย่างไร

นายอนุทินกล่าวถึงกระแสข่าวนาย

เอกราชจะย้ายมา ภท.ว่า ยังไม่ได้มีการประสาน

เข้ามา และไม่ได้ติดต่อกับนายเอกราชโดยตรง.

มท.1

ที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็ยังสงสัยว่า การเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ ส.ก.ยังงึมงำา มีลับลมคมใน

เหมือนมีอะไรซ่อนเร้น การพูดจาลักษณะอย่าง

นี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐบาล และก่อให้

เกิดความสับสนต่อคน กทม. 

นายวันชัยกล่าวว่า ตนหวังว่าคำาตอบ

ในวันนี้จะเกิดความชัดเจนต่อคน กทม. ซึ่ง 

ส.ส.ใน กทม.ทุกเขตก็มีการเลือกตั้งไปแล้ว

และเห็นว่ามีความเรียบร้อย โดยเฉพาะการ

เลือกตั้งที่เขตหลักสี่-จตุจักรก็เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย แปลว่ามีการเลือกตั้งได้ ที่ผ่านมา

เมื่อหมดวาระก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) จัดการเลือกตั้ง แต่ครั้ง

นี้เป็นครั้งแรกที่บทเฉพาะกาลกำาหนดว่าหาก

จะมีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) รวมถึง กทม.และพัทยา ต้องให้คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) เป็นผู้ประกาศกำาหนด ซึ่งจะ

เห็นว่า อบต., อบจ.และเทศบาลก็ได้มีการจัด

เลือกตั้งไปแล้วหลายจังหวัด ทั้งจังหวัดรอบๆ  

กทม. อาทิ นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, 

สมุทรสาคร และ ส.ส.หลายจังหวัดก็จัดให้มีการ

เลือกตั้งไปแล้วเช่นกัน  

“กทม.เป็นเมืองหลวงมีประชากรและมี

ปัญหามากกว่าจังหวัดอื่น  เชื่อว่ามีความตื่นตัว

ทางการเมืองมากด้วย จากสถานการณ์รอบๆ 

คน กทม.รวมถึงพรรคการเมืองต่างๆ อยากให้

มีการเลือกตั้งจนประกาศตัวไปหลายพรรคแล้ว 

ถามว่ารัฐบาลรออะไร มีเหตุผลอะไรพิเศษหรือ

ไม่จึงยังไม่ประกาศให้ชัดเจนว่าจะมีการเลือกตั้ง

เมื่อไหร่ เพราะไม่อยากให้ใครมากล่าวหารัฐบาล 

ว่ากำาลังคิดจะส่งใครลงแล้วจะเอาเปรียบเขา

หรือไม่ พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่เป็นแกน

นำารัฐบาลเล่นเงื่อนซ่อนกลอะไรหรือไม่ จึงขอให้

รัฐบาลตอบให้ชัดเจน” นายวันชัยกล่าว

ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทย ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีว่า การ

เลือกตั้ง อปท.รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ได้กำาหนดไว้ว่า 

ถ้าจะมีการเลือกตั้ง อปท.รูปแบบใดให้ ครม.เป็น

ผู้กำาหนด หลังจากรัฐธรรมนูญประกาศบังคับใช้

มีการออกกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามลำาดับ โดย

กระทรวงมหาดไทยและ กกต.ได้หารือเรื่อง

ความพร้อม ทั้งเรื่องการประกาศจำานวนราษฎร 

ถ้าเป็นบางรูปแบบจะต้องรวมหมู่บ้านและจัด

เตรียมงบประมาณ และนำาเรื่องเข้า ครม.เพื่อ

กำาหนดว่าจะกำาหนดเลือกตั้ง อปท.รูปแบบใด 

ซึ่งที่ผ่านมีการเลือกตั้ง อบจ. จากนั้นเลือกตั้ง

เทศบาลและ อบต.เรียบร้อย คงเหลือ กทม.และ

พัทยาในขณะนี้ โดยกำาลังประสานงานระหว่าง

กระทรวงมหาดไทยกับ กกต.อยู่   

“ซึ่ งกระทรวงมหาดไทยโดยสำานัก

ทะเบียนกลางได้ประกาศจำานวนราษฎร ณ 

วันที่ 31 ธ.ค.64 ปกติจะประกาศวันที่ 31 มี.ค. 

โดยลงราชกิจจานุเบกษาเรียบแล้วเมื่อวันที่ 18  

ม.ค.65 เราได้เตรียมการเรื่องราษฎรที่จำาเป็น

ต้องนำาไปใช้แบ่งเขตจำานวนสมาชิกของ อปท. 

เขาไม่ได้อยู่เฉยๆ แต่กำาลังดำาเนินการกันอยู่เพื่อ

ให้พร้อมเลือกตั้งได้ ไม่ได้มีลับลมคมในอะไร” 

รมว.มหาดไทยกล่าวต่อว่า ขณะที่เรื่อง

งบประมาณเตรียมพร้อมแล้ว คาดว่าหลังวัน

ที่ 21 ก.พ.เป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทยและ 

กกต.จะหารือร่วมกันเพื่อนำาเข้า ครม.ในช่วงต้น 

มี.ค. จากนั้น ครม.จะมีมติอย่างไร สัปดาห์ถัดไป

จะแจ้ง กกต.ให้ประกาศ เบื้องต้นที่คาดการณ์

ได้คือปลายเดือน มี.ค.จะทราบว่า กกต.ประกาศ

ให้มีการเลือกตั้งในวันใด ส่วนจะเป็นการเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.พร้อมกับนายกเมืองพัทยา หรือ

แยกกันนั้นต้องขึ้นอยู่กับมติ ครม. ตนตอบแทน

ไม่ได้

“หลังจากที่มีมติ ครม.ต้องประกาศ และ

หลังจากประกาศเลือกตั้งต้องจัดเลือกตั้งภายใน 

60 วัน เบื้องต้นคาดการณ์ว่าในเดือน พ.ค.จะ

เหมาะสม เพราะไม่ติดวันหยุดสงกรานต์หรือ

เทศกาลของบางศาสนา อย่างไรก็ตามการ

ทำางานมีขั้นมีตอน ไม่ได้นิ่งเฉย ไม่ได้ยื้อ และ

ทำาตามขั้นตอนของกฎหมาย ไม่เกี่ยวกับการมี

เงื่อนงำาหรือการดึงการเลือกตั้ง เพื่อประโยชน์

ต่อพรรคการเมืองใด ทั้งนี้การเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม.และ ส.ก.คาดว่าจะจัดไปในคราวเดียวกัน 

ส่วน กทม.และพัทยาไม่มีปัญหาซ้ำาซ้อนหรือ

ปัญหาพื้นที่ทับซ้อน ดังนั้นการหารือจะเสนอให้

จัดการเลือกตั้งไปพร้อมกัน” พล.อ.อนุพงษ์กล่าว.

พิษณุโลก • ตำารวจภูธรภาค 6 

รวบเว็บหมูทองพารวย เว็บ

พนันหวยออนไลน์รายใหญ่ เขต

ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก 

กำาแพงเพชร เพชรบูรณ์ พบมี

เงินหมุนเวียน 1 พันล้านบาท 

ยึดทรัพย์ได้อีกกว่า 20 ล้านบาท 

เตรียมจับเพิ่มกว่า 10 เว็บไซต์

วันที่ 31 มกราคม 2565 ที่

ตำารวจภูธรภาค 6 พล.ต.ท.อัครา

เดช พิมลศรี ผู้บัญชาการตำารวจ

ภูธรภาค 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ที่ เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าว

การจับกุมเครือข่าย “หมูทองพา

รวย” เว็บพนันหวยออนไลน์ราย

ใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนล่าง 

หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจาก

ประชาชนว่ามีความเคลื่อนไหว

อยู่ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

ได้แก่ จ.พิษณุโลก กำาแพงเพชร 

เพชรบูรณ์ และบางจังหวัดใน

ภาคอีสาน โดยมีช่องทางสมัคร

เข้าเล่นผ่านทางแอปพลิเคชัน

ไลน์ชื่อ amtlotto99 (หมูทองพา

รวย) พบผู้ร่วมเล่นจำานวนมาก มี

การเสนอฝาก-ถอนเงินสดสำาหรับ

เป็นเครดิตในการเล่นพนันผ่าน

ธนาคารพาณิชย์ (ในประเทศไทย) 

จับหวยออนไลน์วงเงินพันล้าน

ยะลา • วันที่ 31 ม.ค.65 ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ 

แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด

ยะลา ให้คณะเจ้าหน้าที่แผนกภัย

ความมั่นคงฯ กปก.สขว.กอ.รมน. 

ภาค 4 สน. สนธิกำาลังร่วมกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องออกตรวจพิสูจน์พื้นที่

ป่าไม้สมบูรณ์ถาวร พื้นที่ป่าสงวน

ต้นน้ำาเพื่อกิจการนิคมฯ เนื่องจาก

ได้รับรายงานว่ามีกลุ่มบุคคลขึ้นไป

ลักลอบตัดไม้ทำาลายป่าพื้นที่ ใหม่ 

เทือกเขาสันกาลาคีรี เป็นพื้นที่ต้นน้ำา 

คลองดินเสมอ แม่น้ำาปัตตานี เหนือ

ทะเลสาบเขื่อนบางลาง จำานวนหลาย

แปลง ใกล้กับชายแดนไทย-มาเลเซีย 

หลังได้รับรายงานคณะเจ้า

หน้าที่เดินเท้าจากจุดจอดรถขึ้นไป

บนภูเขาประมาณ 2 กม. ห่างจาก

แนวเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย 

ประมาณ 700 เมตร ที่ความ

สูงจากระดับน้ำาทะเลปานกลาง  

773 เมตร ตรวจพบพื้นที่ป่าไม้

สมบูรณ์กำาลังถูกทำาลายใหม่ มีการ

ตัดโค่นต้นไม้มีค่าขนาดเล็ก-ขนาด

ใหญ่จำานวนมาก กลางป่าลึกบน

ภูเขาสูง พบต้นไม้มีค่ายืนต้นขนาด

เล็ก-ขนาดใหญ่ ถูดตัดด้วยเครื่อง

เลื่อยโซ่ยนต์จำานวนมาก ตรวจวัด

พื้นที่ป่าไม้ถูกทำาลายใหม่ได้จำานวน 

6 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา รัฐได้รับความ

เสียหายเป็นเงิน 956,625 บาท คาด

ว่าเป็นการตัดโค่นไม้ทำาลายป่าเพื่อ

ยึดถือครอบครองเพื่อทำาการเกษตร 

เจ้ าหน้าที่ ตรวจวัดไม้ถูกตัดล้ม 

คาตอ จำานวน 18 ต้น/ท่อน ได้แก่ 

ไม้สยา ไม้ตีนเป็ด ไม้มังคะ ไม้พิกุล

ป่า ไม้กาลอ ไม้ไข่เขียว ไม้เปรียง ไม้

จำาปา ไม้ก่อ ไม้ตะแบก ไม้ยวน ไม้

จวง และไม้ขนุนปาน

ขณะตรวจสอบไม่พบผู้กระทำา

ความผิด และไม่พบอุปกรณ์ ในการ

ตัดไม้ทำาลายป่าแต่อย่างใด คาด

ว่าเพิ่งหลบหนีไป เจ้าหน้าที่ชุดเข้า

ตรวจสอบได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่

นิคมสร้างตนเองเบตง และเจ้าหน้าที่

หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำาพะ

ยา-บันนังสตา-ฮาลา) จัดทำาบันทึกราย

ละเอียด รวบรวมเก็บวัตถุพยานและ

สิ่งของกลางอื่นๆ โดยกล่าวหาว่า กลุ่ม

บุคคลที่ลักลอบตัดไม้ทำาลายป่า ลักลอบ

แปรรูปไม้ กระทำาความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ 

พ.ศ.2484, พ.ร.บ.จัดที่ดินเพื่อการครอง

ชีพ พ.ศ.2511 นำาเรื่องร้องทุกข์ต่อ พงส.

สภ.ธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา เพื่อดำาเนิน

การตามกฎหมายต่อไป.

คนร้ายลอบตัดไม้ป่าสงวนต้นแม่น้ำาปัตตานี

มีการเล่นหวยจำานวนหลากหลาย

ประเภท เช่น หวยไทย, หวยลาว, 

หวยจีน, หวยเกาหลี, หวยไต้หวัน, 

หวยฮังบ่าย, หวยฮานอย, หวย

อังกฤษ, หวยตลาดหุ้นเยอรมัน 

และหวยดาวโจนส์ คล้ายกันกับ

สลากกินแบ่งรัฐบาลไทย โดยจะมี

การประกาศผลรางวัลตามเวลาที่

กำาหนดไว้ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน

กันให้เล่นตลอด 24 ชม.

เครือข่ายพนันออนไลน์

ดังกล่าวมีเสี่ย อ.เป็นตัวการ

และเป็นเจ้าของเว็บพนัน โดย

ใช้บัญชีของนายราชันในการ

รับแทงและจ่ายเมื่อลูกค้าเล่น

ชนะพนัน และใช้บัญชีของ

นางมนในการเบิกถอนเงินสด 

จ่ายเงินเดือนให้กับเครือข่าย 

แอดมิน โอนเงินให้ตนเองและ

เครือข่าย มีนายเซนทำาหน้าที่

เป็นแอดมินในการติดต่อกับ

ลูกค้า และได้ตรวจพบพยาน

หลักฐาน ทรัพย์สิน เครือข่าย

บุคคลผู้ร่วมกันกระทำาความผิด

อีกหลายราย จึงได้ยื่นคำาร้องต่อ

ศาลจังหวัดพิษณุโลก และศาล

จังหวัดกำาแพงเพชร อนุมัติหมาย

ค้น 4 จุด ได้แก่ ในพื้นที่จังหวัด

พิษณุโลก อำาเภอเมืองพิษณุโลก 

2 จุด อำาเภอชาติตระการ 1 จุด

สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 

4 ราย พบของกลางเป็นเครื่อง

คอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง โทรศัพท์

เคลื่อนที่ที่ใช้ ในการคุยกับลูกค้า 

4 เครื่อง และทรัพย์สินที่ ได้จาก

การกระทำาความผิดจำานวนมาก 

อาทิ บ้านหรู 8 ล้านบาท, รถยนต์

หรู 5 คัน รวมมูลค่ากว่า 7.5 ล้าน

บาท, ทองคำารูปพรรณ ฯลฯ และ

บัญชีธนาคารที่ ใช้ ในการกระ

ทำาความผิดและที่เกี่ยวข้องรวม  

6 บัญชี รวมมูลค่าทรัพย์สินที่

ตรวจยึดประมาณ 20 ล้านบาท 

ตรวจสอบรายการเดินบัญชีพบเงิน

หมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท

พล.ต.ท.อัคราเดชกล่าวว่า 

ตอนนี้ยังมีเว็บพนันออนไลน์อยู่

ระหว่างการตรวจสอบขยายผล

อีกกว่า 10 เว็บ จึงขอเตือนไปยัง

พี่น้องประชาชนไม่ให้เข้าไปยุ่ง

เกี่ยวกับการพนันออนไลน์ โดย

เด็ดขาด เพราะนอกจากจะต้อง

ถูกดำาเนินคดีอาญาแล้ว อาจจะ

ต้องถูกยึดอายัดทรัพย์สินอย่าง

จริงจัง โดยความผิดฐานฟอก

เงินนั้นมีอัตราโทษจำาคุกตั้งแต่ 

1-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-

200,000 บาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ.

สงขลา • ตำารวจ ปทส.และตำารวจ

รถไฟวางแผนจับกุมขบวนการค้า

สัตว์ป่าคุ้มครองได้คารถหรู พร้อม

นกกางเขนดง หรือนกบินหลาดง 

จำานวน 390 ตัว ที่ถูกส่งจากภาค

เหนือมาทางรถไฟ และในจำานวน

นี้ตายไปกว่า 20 ตัว

เมื่ อช่ วง เที่ ย งวันที่  31 

ม.ค.65 ตำารวจกองกำากับการ  

6 บก.ปทส. หรือกองบังคับการปราบ

ปรามการกระทำาความผิดเกี่ยวกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ร่วมกับตำารวจรถไฟหาดใหญ่ นำา

โดย พ.ต.ต.อภิชาติ อินยอด สว.กก.

6 บก.ปทส., ร.ต.อ.รณฤทธ อินทร์

คง รอง สว.กก.6 บก.ปทส. พร้อม

ด้วย ชป.1 สงขลา และ ร.ต.อ.ต่อ

ศักดิ์ กันแต่ง รอง สว.ส.รฟ.หาดใหญ่ 

และ ร.ต.ท.เติมเต็ม กีตา รอง สว.(ป.) 

ส.รฟ.หาดใหญ่

วางแผนจับกุมขบวนการ

ลักลอบค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง ขณะ

กำาลังขนนกกางเขนดง หรือนกบิน

หลาดง ซึ่งใส่อยู่ในตะกร้าขึ้นรถ

ยี่ห้อมิตซูบิชิ ปาเจโร่ สีดำา หมายเลข

ทะเบียน งค 8035 สงขลา ซึ่งจอด

อยู่ริมถนนบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่

รถไฟ ใกล้กับสถานีรถไฟชุมทาง

หาดใหญ่ และควบคุมตัวนายมะ

สลัน สารี อายุ 35 ปี ชาว จ.ยะลา 

คนขับรถเอาไว้ ได้คาหนังคาเขา 

พร้อมของกลางนกกางเขนดงที่อยู่

ในตะกร้า 23 ลัง รวมกว่า 390 ตัว 

และจำานวนนี้ตายคากรงกว่า 20 ตัว

จากการสอบสวน นายมะ

สลันอ้างว่า ได้รับการว่าจ้างให้มารับ

นกกางเขนดง หรือนกบินหลาดง ที่

สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ ซึ่งเป็น

นกที่ถูกส่งมาจากภาคเหนือ และ

เตรียมนำาไปส่งที่ จ.สตูล โดยได้ค่า

จ้างเที่ยวละ 2,000 บาท เบื้องต้น

เจ้าหน้าที่ ได้ดำาเนินคดีนายมะสลัน

ในข้อหาครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง

โดยไม่ได้รับอนุญาตฯ และจะขยาย

ผลไปยังขบวนการค้าสัตว์ป่าคุ้มครอง

ทั้งต้นทางและปลายทางต่อไป.

รวบขบวนการค้า

สัตว์ป่าคุ้มครอง

ยึดนกบินหลาดง
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คิกออฟ

และการพิจารณาของกุมารแพทย์ผู้

ดูแล 

นายอนุทินกล่าวว่า โดยวัน

นี้เริ่มฉีดให้เด็กอายุ 5-11 ปีที่มี โรค

ประจำาตัว 7 กลุ่มโรค ณ สถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็น

แห่งแรก ส่วนการฉีดในเด็กอายุ 5-11 

ปีทั่วไปจะใช้ระบบโรงเรียนเป็นฐาน  

เรียงตามลำาดับชั้นจากประถมศึกษา 

6 ลงไป เหมือนที่เคยดำาเนินการใน

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษามาก่อน ทั้งนี้

การฉีดวัคซีนจะทำาให้เด็กมีภูมิคุ้มกัน

ต่อโรคโควิด-19 และสามารถกลับ

สู่ระบบการศึกษาที่ โรงเรียน ซึ่งจะ

เป็นการกระตุ้นพัฒนาการและทักษะ

ทางสังคมต่อไป

“สำาหรับวันนี้เป็นการฉีดครั้ง

แรกหลังได้รับวัคซีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว  

ซึ่งประเทศไทยสั่งวัคซีนสูตรเด็ก 10 

ล้านโดส เดิมจะเข้ามาสัปดาห์ละ  3 

แสนโดส ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนจึง

ส่งครบ แต่ผู้บริหารของไฟเซอร์แจ้ง

ว่ายินดีทยอยส่งวัคซีนให้มากขึ้น โดย

ขอตรวจสอบในระบบก่อนเพื่อแก้ ไข

สัญญากับกรมควบคุมโรค คาดว่าจะ

ทำาให้ได้รับวัคซีนครบเร็วขึ้น พร้อมให้

กรมควบคุมโรคเร่งประสานงาน และ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการ

แพทย์, กรมอนามัย, สำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความ

พร้อมการฉีดวัคซีนในเด็ก ทั้งนี้ ขอ

ให้ความมั่นใจต่อพ่อแม่ผู้ปกครองว่า 

วัคซีนมีมาตรฐานและความปลอดภัย 

อาการข้างเคียงอาจเกิดขึ้นได้แต่

ไม่อันตราย หากสามารถฉีดวัคซีน

ครอบคลุมประชากรทุกช่วงวัยได้มาก

ขึ้น ประเทศก็จะปลอดภัยเพิ่มขึ้น”  

นายอนุทินระบุ 

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์                                                      

อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประ 

เทศไทยมีเด็กอายุ 5-11 ปี ประมาณ 

5.8 ล้านคน จำานวนนี้อยู่ใน 7 กลุ่ม

โรคประมาณ 9 แสนคน และสถาบัน

สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีดูแล

ผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ประมาณ 4 พัน

คน ซึ่งการฉีดวัคซีนในวันนี้มีเด็กที่ผู้

ปกครองสมัครใจให้เข้ารับวัคซีนทั้ง

สิ้น 100 คน โดยจะฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สูตรสำาหรับเด็ก 2 เข็ม ห่างกันอย่าง

น้อย 3-12  สัปดาห์ ตามดุลยพินิจของ

กุมารแพทย์ โดยพิจารณาจากประวัติ 

อาการ และข้อควรระวังต่างๆ เพื่อให้

เกิดความปลอดภัยสูงสุด

ที่ ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข  

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดี

กรมควบคุมโรค แถลงข่าวคณะ

อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคซึ่งมีการประชุมกันเมื่อวันที่ 28 

ม.ค.65 ได้มีคำาแนะนำาการฉีดวัคซีน

ป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มเติม คือ  

1.เพิ่มการฉีดสูตรไขว้ ตามที่องค์การ

อนามัยโลกแนะนำา คือวัคซีนชนิด 

mRNA เป็นเข็มที่ 1 และวัคซีนไวรัล

เวกเตอร์ เป็นเข็มที่ 2 ระยะห่าง 4 

สัปดาห์  2.ผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 

มาก่อน สามารถฉีดวัคซีนโดยใช้หลัก

การเดียวกับผู้ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน 

ซึ่งคำาแนะนำาคือให้ฉีดวัคซีนหลังการ

ติดเชื้อ 3 เดือน  ล่าสุดแนะนำาให้ลด

ระยะเวลาเหลือ 1 เดือน

นพ.โอภาส กล่าวว่า  สำาหรับผู้

ฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า 2 เข็ม  

เดิมแนะนำาให้ฉีดเข็มที่ 3 เป็นชนิด 

mRNA คำาแนะนำาใหม่ให้ฉีดเข็มที่ 3 

ด้วยแอสตร้าเซน เน ก้า ได้ ตั้งแต่ 3 

เดือนขึ้นไปหลังฉีดเข็มที่ 2  เนื่องจาก

ล่าสุดประเทศอังกฤษได้ส่งข้อมูลการ

ฉีดเพิ่มเติม พบว่ากระตุ้นภูมิคุ้มกันได้

ดี  4.เด็กอายุ 12-17 ปี ที่ฉีดซิโนฟาร์ม

แล้ว 2 เข็ม ครบ 4 สัปดาห์ สามารถ

ฉีดวัคซีนกระตุ้นด้วยวัคซีนไฟเซอร์ 

“ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันจะยังไม่แนะนำาให้ฉีด

กระตุ้นด้วยซิโนฟาร์ม เนื่องจากยังไม่

ได้ขึ้นทะเบียนรับรองโดยสำานักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 

และ  5.ที่ประชุมคณะอนุกรรมการ 

สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน เห็นชอบในหลัก

การให้ฉีดวัคซีนซิโนแวคในเด็กอายุ 

3-17 ปี เพราะขณะนี้มีการส่งข้อมูล

ความปลอดภัยและประสิทธิผลให้ 

อย.พิจารณาแล้ว หาก อย.อนุมัติก็ฉีด

ได้เลย ส่วนแผนบริหารจัดการวัคซีน

โควิด-19 เดือน ก.พ.นี้จะมีวัคซีน

ทยอยเข้าประเทศไทยราว 11 ล้าน

โดส “ นพ.โอภาสระบุ 

ด้าน นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์

อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรม

ควบคุมโรค กล่าวว่า ค่าเฉลี่ยผู้เสีย

ชีวิตปัจจุบันประมาณ 18 ราย/วัน 

ดูตามกราฟผู้ ป่ วยปอดอัก เสบใส่

เครื่องช่วยหายใจคงตัวมาตลอดใน

ช่วงสัปดาห์นี้ โดยสถานการณ์ยังต้อง

ติดตามใกล้ชิด ด้วยสัปดาห์นี้จะมี

มาตรการหลายอย่างผ่อนคลาย ทั้ง

เริ่มเทสต์แอนด์ โกเข้าประเทศแล้ว 

ทั้งนี้ พบการติดเชื้อประปรายกระจาย

ทั้งในจังหวัดนำาร่องท่องเที่ยวด้วย 

ที่ทำาเนียบรัฐบาล พล.อ.สุพจน์ 

มาลานิยม เลขาธิการสภาความมั่นคง

แห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศปก.

ศบค. กล่าวถึงการประชุม ศปก.ศบค.

ว่า ที่ประชุมหารือประเด็นหลักคือ 

กรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข, 

สปสช.และกระทรวงพาณิชย์ ไปจัด

ระเบียบแนวทางการตรวจ ATK 

โดยเฉพาะหามาตรการช่วยอย่าให้

ประชาชนเดือดร้อนในเรื่องของราคา 

ส่วนการกำาจัดขยะชุดตรวจ ATK นั้น 

กระทรวงสาธารณสุขมีมาตรการ

อยู่แล้วตั้งแต่ต้น แต่ ไม่ค่อยมีการ

ประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย จากนี้

จะมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม 

พล.อ.สุพจน์กล่าวด้วยว่า ส่วน

เรื่องการเรียนการสอนเนื่องจาก

นายกฯ เป็นห่วงนักเรียน จึงมอบ

ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 

และ กทม.ไปพูดคุยหารือรายละเอียด

มาตรการที่จะต้องมีการพัฒนาอยู่

ตลอดเวลา ให้ โรงเรียนสามารถเปิด

การศึกษาได้อย่างปลอดภัยภายใต้

มาตรการสาธารณสุขที่มีการปรับปรุง

อยู่ตลอด 

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานความ

เคลื่อนไหว พล.อ.ประยุทธ์ว่า ยังคง

ปฏิบัติภารกิจจากบ้านพัก ภายหลัง

การเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย

อย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นไปตาม

มาตรการด้านสาธารณสุขที่ต้องกักตัว

ให้ครบ 7 วันในรูปแบบการเดินทาง

เข้าประเทศแบบ Test&Go  แม้ว่า

ผลการตรวจเชื้อแบบ RT-PCR ล่าสุด

วันที่ 30 ม.ค.จะไม่พบเชื้อ โดยนายก

รัฐมนตรีจะเดินทางเข้ามาปฏิบัติ

หน้าที่ภายในทำาเนียบรัฐบาลอีกครั้ง

ในวันที่ 2 ก.พ.นี้ 

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (ศบค.) แถลงสถานการณ์ โควิด-

19 ในประเทศไทยว่า พบผู้ติดเชื้อราย

ใหม่  8,008 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

7,828 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังและ

ระบบบริการ 7,788 ราย มาจากการ

ค้นหาเชิงรุก 40 ราย มาจากเรือน

จำา 14 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่าง

ประเทศ 166 ราย  หายป่วยเพิ่มขึ้น 

8,215 ราย อยู่ระหว่างรักษา 84,319 

ราย  อาการหนัก 542 ราย ใส่เครื่อง

ช่วยหายใจ 106 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 

16 ราย 

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ในที่ประ 

ชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการ

แพทย์และสาธารณสุข (อีโอซี) และ

ที่ประชุม ศบค.ชุดเล็กวันเดียวกันนี้ 

ยังได้พูดคุยถึงสถานการณ์ ใน กทม.

ที่ความสามารถดูแลผู้ป่วยยังทรงตัว  

ขอให้ช่วยดูแลกันในด้านนี้และสื่อสาร

ถึงชาว กทม. เพราะเป็นพื้นที่จังหวัด

นำาร่องท่องเที่ยว หรือพื้นที่สีฟ้าที่จะ

ต้องรองรับนักท่องเที่ยวในระบบเทสต์

แอนด์ โก ทั้งนี้ในวันที่ 1 ก.พ.จะเป็น

วันแรกของการเปิดลงทะเบียนเทสต์

แอนด์ โกในรอบใหม่ โดยเราปรับการ

ตรวจหาเชื้อด้วยวิธี  RT-PCR 2 ครั้ง 

คือวันแรกที่เข้าพักและวันที่ 5 

“ขอฝาก เตื อนและประชา 

สัมพันธ์ว่า กรณีการลงทะเบียนไทย

แลนด์พาส มีกลุ่มบุคคลใช้อีเมลปลอม

เพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ขอ

ให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อ ตรวจสอบ

ให้ดีก่อน อย่าสแกนและให้ข้อมูล

ใดๆ  เพราะข้อมูลส่วนบุคคลเป็นเรื่อง

สำาคัญ พร้อมฝากในช่วงเทศกาลตรุษ

จีนปีนี้เราผ่อนคลายมากขึ้น ถึงแม้จะ

มีตัวเลขผู้ติดเชื้ออยู่ เราต้องดูแลผู้สูง

อายุเหมือนดูแลตนเอง ของต่างๆ ที่

เอาเข้าบ้านต้องสะอาด ล้างมือตัวเอง 

บ่อยๆ การรวมญาติต้องมีระยะห่าง 

ขณะที่อั่งเปาที่ต้องผ่านกันหลายมือ 

ถ้ายังไม่สะอาดหลายคนก็กังวลใจที่จะ

ติดเชื้อ จึงอาจจะมอบอั่งเปาออนไลน์

ก็ได้ อย่างไรก็ตามตั้งแต่สัปดาห์นี้

เป็นต้นไป ศบค.จะมีการแถลงข่าวทุก

วันจันทร์และวันพฤหัสบดี” นพ.ทวี

ศิลป์ระบุ.

ดำ�เนินคดี

กรมเจ้าท่า จัดตั้งศูนย์ควบคุมการ

ปฏิบัติการ 4.กองทัพเรือ/กรมเจ้าท่า/

ส่วนราชการจังหวัด/กลุ่มอุตสาหกรรม

น้ำามัน ทำาหน้าที่หน่วยปฏิบัติการ 

5 .กรมควบคุมมลพิษ กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเชื้อ

เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นหน่วย

สนับสนุน

อีกทั้งกรมเจ้าท่า โดยสำานักงาน

เจ้าท่าภูมิภาคสาขาระยอง มีการออก

คำาสั่งระงับใช้งานทุ่นเทียบเรือ Single 

Point Mooring (SPM) ของบริษัท 

สตาร์ปิโตรเลียม รี ไฟน์นิ่ง จำากัด 

จนกว่าจะมีการแก้ไขตรวจสอบความ

แข็งแรงมั่นคง และความพร้อมของ

ท่อขนส่งน้ำามันใต้น้ำาให้อยู่ในสภาพที่

สมบูรณ์ 100% และประกาศกรมเจ้า

ท่า ฉบับที่  4/2565 แจ้งเตือนให้ผู้เดิน

เรือระมัดระวังการเดินเรือ บริเวณทุ่น

เทียบเรือ SPM จังหวัดระยอง

รองอธิบดีกรมเจ้าท่าเผยว่า 

กรมเจ้าท่า ในฐานะผู้เสียหายในฐาน

ความผิดของบริษัทสตาร์ปิโตรเลียม รี

ไฟน์นิ่ง จำากัด (มหาชน) กรณีน้ำามัน

รั่วไหลจากทุ่นผูกเรือน้ำาลึกหรือจุดขน

ถ่ายน้ำามันในทะเล ได้เข้าร้องทุกข์ต่อ

พนักงานสอบสวนเพื่อให้ดำาเนินคดี

กับกรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์

ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำากัด (มหาชน) 

จนคดีถึงที่สุด โดยฐานความผิดดัง

กล่าวเป็นเหตุ ให้ เกิดมลพิษต่อสิ่ ง

มีชีวิตหรือต่อสิ่งแวดล้อม หรือเป็น

อันตรายต่อการเดินเรือ อันเป็นความ

ผิดตามมาตรา 119  ทวิ แห่งพระ

ราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำาไทย 

พุทธศักราช 2456  แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน

น้ำาไทย (ฉบับที่  14) พ.ศ.2535

พล.ร.ต.อาทร ชะระภิญโญ รอง 

ผบ.ทัพเรือภาคที่ 1 กล่าวว่า  จากการ

สำารวจจากเรือลาดตระเวน พร้อมกับ

สำารวจทางอากาศยานและภาพถ่าย

ดาวเทียมไม่พบคราบน้ำามันแล้ว และ

เฝ้าระวังตามแนวชายหาด 17 จุด

ยังไม่พบคราบน้ำามัน ส่วนการแก้ไข

ปัญหาคราบน้ำามันในทะเลยังคงมีการ

กางบูม 4 ชุดเพื่อป้องกันคราบน้ำามัน

ลอยไปยังอ่าวบ้านเพ และอ่าวพร้าว 

เกาะเสม็ด และมีเรือสังเกตการณ์

คราบน้ำามันในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย

ด้านนายธวัช เจนการ หัวหน้า

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-

เกาะเสม็ด กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง

แวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่ง

ชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช มีความ

กังวลเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจะส่งผลกระ

ทบต่อพืชทางทะเล ทรัพยากรใต้น้ำาท่ี

มีความหลากหลาย โดยมีหญ้าทะเล

และปะการัง 65,000 ไร่ โดยเฉพาะ

เกาะเสม็ดท่ีเพ่ิงจะเร่ิมฟ้ืนฟูจากน้ำามัน

ร่ัวคร้ังแรกปี 2556 จากเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนได้ให้เจ้าหน้าท่ีลงดำาน้ำาสำารวจ

การเปล่ียนแปลงปะการัง สัตว์น้ำาใต้

น้ำา ซ่ึง 3 วันแรกยังไม่ได้รับผลกระทบ

แต่อย่างใด  พร้อมจัดสายตรวจเจ้า

หน้าท่ีลาดตระเวนทุกวัน ซ่ึงในส่วน

พ้ืนท่ีของอุทยานฯ พบหาดแม่รำาพึง

ได้รับผลกระทบ เบ้ืองต้นได้แจ้งความ

ต่อเจ้าหน้าท่ีตำารวจ สภ.เมืองระยอง 

เอาผิดตาม พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติฯ  

และ พ.ร.บ.ส่งเสริมรักษาคุณภาพส่ิง

แวดล้อม พร้อมกับจะมีการประเมิน

ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพ่ือแจ้งความ

เอาผิดเพ่ิมเติมต่อไป 

วันเดียวกันน้ี ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้ง

ว่ามีคราบน้ำามันลอยมาข้ึนท่ีชายหาด

เภตรา ม.2 ต.เพ อ.เมืองระยอง จึง

เดินทางไปตรวจ เม่ือเดินทางไปถึง

บริเวณศาลาเขียว ม.2 ชายหาดเภตรา 

ห่างจากหาดแม่รำาพึงประมาณ 10 

กิโลเมตร พบเจ้าหน้าท่ีเทศบาลตำาบล

บ้านเพอยู่ริมหาด  พอเข้าไปบริเวณ

ชายหาดพบคราบน้ำามันสีดำาบางๆ ลอย

เข้ามาเกาะหาดทราย จนทำาให้ชายหาด

เป็นสีดำาเป็นหย่อมๆ โดยกินเน้ือท่ีความ

ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร

นายสมัคร เถกิงสุข รองนายก

เทศมนตรีตำาบลบ้านเพ กล่าวว่า จาก

การตรวจสอบพบว่าคราบน้ำามันลอย

เข้ามาต้ังแต่ช่วงเช้า แต่จะเข้ามาแบบ

ผงสีดำา ซ่ึงยังเป็นคราบบางๆ แต่พัดเข้า

มาตลอดเวลา จึงได้ประสานให้บริษัท

รับทราบเพื่อหาวิธีกำาจัดต่อไป เช่นเดียว

กับท่ีหาดแหลมเจริญ ต.ปากน้ำา อ.เมือง

ระยอง ห่างจากหาดแม่รำาพึงประมาณ  

20 กิโลเมตร ซ่ึงมีคราบเขม่าถูกซัดเข้า

มาพร้อมกับระลอกคลื่น แต่ก็เป็บแบบ

บางๆ ยังไม่หนาแน่น ส่วนท่ีบริเวณ

ชายหาดแม่รำาพึงและชายหาดก้นอ่าว

ยังไม่มีคราบน้ำามันเข้ามาเพ่ิม แต่ยังคง

มีเจ้าหน้าท่ีวางบีชบูมสกัดบริเวณหาด

ก้นอ่าว

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดี

กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กล่าวว่า เร่ิม

มีคราบน้ำามันลักษณะเป็นผงฝุ่นบาง

ส่วนลอยมาบริเวณอ่าวพร้าว  หมู่เกาะ

เสม็ด จ.ระยองแล้ว โดยทิศทางคลื่น

และลมทะเลท่ีประเมินจาก Gistda 

คาดการณ์ว่าคราบน้ำามันจะพัดเข้าอ่าว

พร้าววันน้ี (31  ม.ค.65) แต่ยังไม่

สามารถประเมินปริมาณคราบน้ำามันได้

ว่ามีมากน้อยแค่ไหน

ผู้สื่อข่าวรายงานสภาพชายหาด

แม่รำาพึง จ.ระยอง หลังเกิดเหตุการณ์

คลื่นพัดคราบน้ำามันกลางทะเลเข้าบน

ชายหาดตลอดระยะทางยาวกว่า 4 

กิโลเมตร จนทำาให้หน่วยงานต่างๆ ต้อง

ระดมกำาลังเจ้าหน้าท่ีเข้าเก็บคราบน้ำา

เป็นเวลาติดต่อกัน 2 วัน ส่วนทาง

จังหวัดได้ประกาศปิดพ้ืนท่ีชายหาด

จนกว่าสถานการณ์จะดีข้ึนว่า ขณะน้ี

สภาพน้ำาทะเลเร่ิมใสมากข้ึนและใกล้จะ

กลับเข้าสู่ภาวะปกติ หลังปริมาณน้ำามัน

ท่ีถูกคล่ืนซัดเข้าพ้ืนท่ีเร่ิมลดลงต้ังแต่

ช่วงค่ำาวันท่ี 30 ม.ค.

นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้

สัมภาษณ์ว่า กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ ได้เข้าไปตรวจสอบวิเคราะห์

โลหะหนัก แคดเมียม ปรอท และตะก่ัว

ในอาหารทะเลสด โดยเก็บตัวอย่าง

อาหารทะเลซ่ึงกำาหนดในแต่ละชนิดท่ี

ประชาชนนิยมบริโภค  อาทิ หอยแครง, 

ปลาชนิดต่างๆ, หอยแมลงภู่ตามจุด

ต่างๆ และนำาไปตรวจสารเคมีปนเป้ือน 

ในภาพรวมอยู่ในค่าไม่เกินมาตรฐาน 

อาจจะมีท่ีมีค่าสูงเกินอยู่เล็กน้อยในปลา

และหอยแครง ท่ีค่าใกล้เคียงว่าเกิน

มาตรฐาน แต่ในส่วนอื่นก็ยังเป็นปกติ

และไม่เป็นอันตรายต่อการบริโภค

“หากเจอว่าเกินค่ามาตรฐาน

ก็ต้องให้ข้อมูลว่า การตรวจจากกรม

วิทยาศาสตร์การแพทย์เจอชนิดไหน 

กลุ่มไหน ทีน้ีในส่วนของจังหวัดจะต้อง

รับเรื่องในส่วนน้ีไปประกาศเตือน และ

เป็นไปตามกฎหมายของจังหวัดว่าจะ

ห้ามบริโภคหรือไม่ ข้ึนอยู่กับจังหวัด ซ่ึง

จะส่งข้อมูลไปให้สาธารณสุขจังหวัด 

และสาธารณสุขจังหวัดก็จะไปประสาน

งานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี” นายสาธิต

กล่าว.

พณ.ตรึงสินค้�

ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าหมวด

จำาเป็นทุกหมวด อย่างน้อย  7 หมวด

สินค้ าสำ าคัญที่ กระทรวงพาณิชย์

สามารถตรึงราคาไว้ได้ เกิดจากกรม                                                       

การค้าภายในเชิญเกษตรกร ผู้ประ 

กอบการ รวมทั้งร้านค้าส่งค้าปลีกทั่ว

ประเทศหารือร่วมกัน ซึ่งได้รับความ

ร่วมมืออย่างดียิ่ง

โดยสินค้า 7 หมวดท่ีสามารถ                                                              

ตรึงราคาไว้ได้ ประกอบด้วย 1.หมวด 

เคร่ืองใช้ ไฟฟ้า 2.หมวดน้ำาอัดลม 

3.หมวดบะหม่ีก่ึงสำาเร็จรูป 4.หมวด 

ซอสปรุงรส 5.นมและผลิตภัณฑ์จาก 

นม 6.หมวดอาหารกระป๋อง  7.อาหาร 

สด

นายจุรินทร์กล่าวว่า สถาน 

การณ์ราคาไข่ไก่จากการติดตามราคา

จากห้างแม็คโคร, โลตัส, บิ๊กซี และ

ราคาในตลาดกรุงเทพฯ และต่าง

จังหวัดทุกจังหวัด พบว่าไข่ไก่มีราคา

ลดลงกว่าราคากำากับของกระทรวง

พาณิชย์ ซึ่งกำากับว่าไข่ไก่หน้าฟาร์ม

ต้องไม่เกินฟองละ  2.90 บาท และ

ราคาไข่ไก่เบอร์ 3 จำาหน่ายปลีกฟอง

ละไม่เกิน  3.50 บาท ปรากฏว่าราคา

เฉลี่ยของไข่ไก่ทั่วประเทศลดลง 7% 

จากราคาที่กำากับเหลือเฉลี่ยฟองละ 

3.39 บาท

สำาหรับเนื้อสุกร กำากับราคา

สุกรหน้าฟาร์มไว้ที่กิโลกรัมละ 100-

110 บาท ราคาหมูเนื้อแดงมาตรฐาน

กลางมีราคาต่ำากว่าราคากำากับของ

กระทรวงพาณิชย์เฉลี่ย 11% จาก

ราคากำากับที่  205-210 บาทต่อ

กิโลกรัม เหลือเฉลี่ยทั่วทั้งประเทศที่ 

187.19 บาทต่อกิโลกรัม และกรมการ

ค้าภายในวิเคราะห์ว่า หลังตรุษจีน

ราคาเนื้อสุกรอาจจะมีแนวโน้มลดต่ำา

ลงได้อีก และสินค้าอาหารด้านประมง

พบว่าส่วนใหญ่ราคาลดต่ำาลง เช่น 

ปลานิลราคาลดลง 11% อยู่ที่เฉลี่ย

กิโลกรัมละ 55-65 บาท ปลาทับทิม

ราคาลดลง 3% มีเพียงปลาดุกที่ราคา

เพิ่มขึ้น 3%

ขณะที่ราคาไก่ปกติจะสูงขึ้น

มากในช่วงตรุษจีน เพราะประชาชน

คนไทยเชื้อสายจีนนำาไปใช้เซ่นไหว้

บรรพบุรุษ แต่ปีนี้กำากับราคาไก่หน้า

ฟาร์มที่กิโลกรัมละไม่เกิน 40 บาท 

และจำาหน่ายใน 3 ห้างใหญ่ แม็คโคร, 

โลตัส และบิ๊กซี 710 สาขาทั่วประเทศ

ในราคากำากับ ดังนี้  ไก่ทั้งตัวกิโลกรัม

ละไม่เกิน 65 บาท น่องติดสะโพกไม่

เกินกิโลกรัมละ 65 บาท เนื้อหน้าอก

ไม่เกินกิโลกรัมละ 75 บาท ซึ่งเนื้อไก่

ใน 3 ห้างนี้ถือเป็นราคาชี้นำา สำาหรับ

ราคาไก่ในตลาดทั่วไปในกรุงเทพฯ 

และต่างจังหวัดยังมีราคาสูงกว่าราคา

กำากับในช่วงตรุษจีน แต่ 3 ห้างนี้เป็น

ไปตามข้อตกลง

ส่วนราคาผัก จากการติดตาม

ของพาณิชย์จังหวัดทั่วทั้งประเทศ พบ

ว่าราคาผักลดลงทุกตัว ผักคะน้าลดลง

จากช่วงที่สูงสุดช่วงก่อนปีใหม่จนถึง

ตรุษจีน ลดลงเฉลี่ย 44% ถั่วฝักยาว

ลดลง 13% กะหล่ำาปลีลดลง 32% 

กวางตุ้งลดลง 26% ผักกาดขาวลดลง 

63% ผักบุ้งจีนลดลง  36% ต้นหอมลด

ลง 52% ผักชีลดลง 79% และมะนาว

เบอร์ 1-2 ลดลง 17% เฉลี่ยถูกกว่า

ช่วงที่ขึ้นไปสูงถึง 40%

“กระทรวงพาณิชย์จะเชิญผู้                                      

ผลิต ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องมา

หารือเพิ่มเติมในสินค้าบางหมวด ที่คิด

ว่ายังจำาเป็นต่อการอุปโภคบริโภคของ

พี่น้องประชาชน เพื่อตรึงราคาสินค้า

ให้นานที่สุดและให้เกิดประโยชน์ต่อผู้

บริโภคสูงสุดต่อไป” นายจุรินทร์กล่าว

ช่วงท้ายผู้ส่ือข่าวถามถึงโครง 

การพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน  

Lot 17 ท่ีของบกลางจากคณะรัฐ 

มนตรีน้ัน นายจุรินทร์กล่าวว่า แม้

งบประมาณยังไม่ลงมา แต่กระทรวง

พาณิชย์ ใช้วิธีบริหารจัดการการลด

ราคาช่วยประชาชน โดยเน้นความร่วม

มือต่อเนื่องจากโครงการเดิม ท้ังหมูลด

ราคาและโมบายพาณิชย์ โดยพยายาม

จะไม่ให้ขาดตอนเพ่ือพยุงราคาช้ีนำา

ตลาด หรือราคากำากับน้ีไปให้นานท่ีสุด

จนกว่าจะคล่ีคลาย

พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะ

ปภัสร์ ผู้อำานวยการสำานักงานศุลกากร

ท่าเรือกรุงเทพ เปิดเผยถึงกรณีรัฐบาล

ออกมาตรการห้ามส่งออกสุกรมีชีวิต

ออกนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา 

3 เดือน เนื่องจากราคาเนื้อหมูใน

ประเทศมีราคาปรับตัวสูงขึ้นว่า  ได้

สั่งการให้ทุกหน่วยงานในกำากับเข้ม

งวดกวดขันทั้งเรื่องการลักลอบส่ง

ออกสุกร เรื่องยาเสพติด หรือสินค้า

ผิดกฎหมายทุกชนิด โดยช่วงสัปดาห์

ที่ผ่านมาได้นำาเรือตรวจการณ์ออก

ตรวจตราตั้งแต่ปากแม่น้ำาเจ้าพระยา

บริเวณอ่าวไทย จนถึงสุดเขตศุลกากร

กรุงเทพด้านเหนือย่านรัฐสภาเกียก 

กาย เพื่อเป็นการป้องปรามการกระ

ทำาความผิดทางศุลกากรและรักษาผล

ประโยชน์ของประเทศและประชาชน 

นางสาววรรณา ผู้อุตส่าห์ ผู้อำา                                         

นวยการส่วนบริการ 1 นายภาณุ ล้ิม

วงศ์ยุติ ผู้อำานวยการส่วนควบคุมทาง

ศุลกากร นายประสิทธ์ิ ดีจงเจริญ ผู้

อำานวยการศูนย์เอกซเรย์และเทค                                   

โนโลยีศุลกากร  กล่าวว่า  จากราย 

งานของสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง                                      

กระทรวงการคลัง คาดการณ์ว่าใน

ปี 65 แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังคง

ส่งสัญญาณท่ีดี จะขยายตัวข้ึนมา

อยู่ในช่วงร้อยละ 4 ต่อปี ในขณะท่ี

การส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวท่ี

ร้อยละ 3.6 ต่อปี ตามอุปสงค์ โลกท่ี                                                                 

ฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำาให้ประเมิน 

ว่าจะมี ผู้มาใ ช้บริการด้านพิธีการ

ศุลกากรเพ่ิมข้ึนด้วยเช่นกัน ซ่ึงศูนย์

เอกซเรย์ฯ ได้เตรียมความพร้อม

บุคลากรให้บริการตลอด  24 ช่ัวโมง ซ่ึง

ขานรับกับกรมฯ ท่ีมีนโยบายชัดเจนใน

การส่งเสริมและอำานวยความสะดวก

ทางการค้าควบคู่การควบคุมทาง

ศุลกากร เพื่อสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบ

การ กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศใน

ภาพรวมให้สอดรับกับนโยบาย ม่ันคง 

ม่ังค่ัง ย่ังยืนของรัฐบาล.

ป.ป.ช.สอบเส�ไฟกินรีไม่เสร็จ

นนทบุรี• ท่ีสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) น.ส.ชฎารัตน์ อนรรฆอร ผู้ช่วยเลขาธิการ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1 แถลงความคืบหน้าการไต่สวน

เรื่องกล่าวหากรณีการจัดซ้ือเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรี หรือ

เสาไฟกินรี พร้อมโคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) 

พร้อมติดต้ังขององค์การบริหารส่วนตำาบล (อบต.) ราชาเทวะ 

จ.สมุทรปราการ วงเงินประมาณ 871 ล้านบาท ว่าได้ขอเอกสาร

หลักฐานจาก อบต.ราชาเทวะ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดำาเนิน

การสอบพยานท่ีเก่ียวข้องท้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เอกชน รวมถึงตรวจ

สอบสถานท่ีดำาเนินโครงการแต่ละโครงการและจุดติดต้ัง ปัจจุบัน

อยู่ในข้ันตอนสรุปข้อเท็จจริง และพยายามเร่งท่ีจะดำาเนินการให้

แล้วเสร็จ ตอนน้ียังไม่ได้สรุปไปทางใดทางหน่ึงว่าจะมีมูลแค่ไหน

เพียงไร ข้ึนอยู่กับข้อเท็จจริงท่ีได้มา

‘บ๊ิกป้อม’กำ�ชับเร่งแก้ปัญห�พีมูฟ

กทม.•พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะ

กรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมท่ีเป็น

ธรรม (ขปส.) หรือพีมูฟ ผ่านระบบ VTC ท่ีประชุมได้รับทราบข้อ

เรียกร้องต่างๆ ของ ขปส.ท้ัง 15 กรณี ซ่ึงเก่ียวข้องกับผลกระทบ

ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนท่ี เรื่องท่ีดินทำากินของชุมชน 

และการเข้าถึงสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธ์ุ

ชาวเลและชาวกะเหร่ียง รวมท้ังผลกระทบจากนโยบายของรัฐบาล 

และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องต่างๆ พร้อมท้ังได้รับทราบความคืบหน้า

การประชุมหารือร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ และ ขปส. ใน

การแก้ปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ท่ีประชุมมีมติท่ี

สำาคัญร่วมกัน เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการเร่งแก้ปัญหาตามข้อเรียก

ร้องให้เป็นตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

ทอ.สำ�นึกผิดพร้อมชดใช้ค่�เสียห�ย

ดอนเมือง•พล.อ.ต.บุญเลิศ อันดารา โฆษกกองทัพอากาศ เปิด

เผยว่า จากกรณีท่ีมีการนำาเสนอข่าวผู้ขับข่ียานพาหนะเฉ่ียวชน

เสาไฟและร้านอาหาร บริเวณถนนรังสิต-นครนายก ได้รับความ

เสียหาย โดยตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดพบว่าเกินกว่า

กฎหมายกำาหนดน้ัน จากการตรวจสอบพบว่าชายคนดังกล่าว

เป็นข้าราชการทหารอากาศจริง ซ่ึง พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะเตมีย์ ผู้

บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) กำาชับให้ดำาเนินการตามกฎหมาย

อย่างตรงไปตรงมา แม้ว่าเรื่องน้ีจะเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ในฐานะ

หน่วยงานต้นสังกัดไม่ได้น่ิงนอนใจ และขอแสดงความเสียใจ

กับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยหน่วยต้นสังกัดได้ต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อดำาเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

ในส่วนของเจ้าตัวรู้สึกสำานึกผิดต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน และยินดีรับ

ผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายท้ังหมดให้กับคู่กรณี

‘วิระชัย’พร้อมปฏิบัติต�มคำ�ส่ังศ�ล

ปทุมวัน • พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) ผ่าน

ระบบวิดีโอทางไกลมาท่ีสำานักงานตำารวจแห่งชาติ มีผู้บังคับบัญชา

ระดับสูงของสำานักงานตำารวจแห่งชาติเข้าร่วมประชุม มีวาระเสนอ

ท่ีประชุมทราบคำาส่ังศาลปกครองสูงสุดตามคำาร้องท่ี คบ.184/2564 

คำาส่ังท่ี คบ.321/2564 ในคดีหมายเลขดำาท่ี บ.438/2563 คดี

หมายเลขแดงท่ี บ.222/2564 กรณีศาลปกครองสูงสุดกลับคำา

ส่ังไม่คุ้มครองช่ัวคราว พล.ต.ท.วิระชัย ทรงเมตตา ปมโดนคำาส่ัง

สำารองราชการ โดย พล.ต.ต.ย่ิงยศ เทพจำานงค์ โฆษก ตร. กล่าว

หลังประชุมว่า กรณีของ พล.ต.อ.วิระชัยต้องปฏิบัติตามคำาส่ังของ

ศาลปกครองสูงสุด และมอบหมายหน้าท่ีเดิมให้ พล.ต.อ.ดำารงศักด์ิ 

กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. และ พล.ต.อ.สุทิน ทรัพย์พ่วง รอง 

ผบ.ตร. เป็นผู้รับผิดชอบ.

พม.เดินหน้�ดูแลผู้พิก�ร

ทำ�เนียบรัฐบ�ล•นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำาสำานัก

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) ได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีถึง

การขับเคลื่อนการดูแลกลุ่มคนพิการ ซ่ึงเป็นไปตามนโยบาย “ไม่ท้ิง

ใครไว้ข้างหลัง” ของรัฐบาล โดย พม.ต้ังเป้าให้ปี 2565 เป็นปีแห่ง

การ “ปฏิรูปงานด้านคนพิการ” ต้ังแต่การค้นหาคนพิการเชิงรุกตาม

ชุมชน นำาผู้ตกหล่นมาข้ึนทะเบียนคนพิการ เพื่อรับสิทธิ สวัสดิการ 

และการคุ้มครองต่างๆ ขยายพ้ืนท่ีโรงพยาบาล ให้สามารถตรวจ

รับรองและออกบัตรคนพิการจบในท่ีเดียวครบท้ัง 77 จังหวัด 

ภายในเดือนสิงหาคม 2566  ท่ีสำาคัญคือ เตรียมแก้ พ.ร.บ.ส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  โดยจะปรับเกณฑ์พิจารณาการ

ออกบัตรคนพิการให้ชัดเจนและง่ายข้ึน  ขณะเดียวกันจะปฏิรูป

บัตรคนพิการ ให้เป็นบัตรคนพิการดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันบัตรคน

พิการ-PWD ซ่ึงสามารถใช้แทนบัตรคนพิการได้เลย 

เดือนแรกไล่ออก-ปลดออก13ตร.

ปทุมวัน • พล.ต.ต.ย่ิงยศ เทพจำานงค์ โฆษก ตร. เปิดเผยภาย

หลังการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำารวจ (ก.ตร.) ท่ีมี 

พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ว่าเบ้ือง

ต้นในการประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำาเนินการของคณะ

อนุกรรมการข้าราชการตำารวจด้านต่างๆ โดยคณะอนุกรรมการ

ข้าราชการตำารวจด้านวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และบริหารทรัพยากร

บุคคล ได้รายงานข้อมูลการกระทำาผิดวินัยร้ายแรงของข้าราชการ

ตำารวจ เดือนมกราคม 2565 มีข้าราชการตำารวจถูกลงโทษท้ังส้ิน

จำานวน 13 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการจำานวน 10 นาย และ

ปลดออกจากราชการ 3 นาย  

ฟันคนขับรถแท็กซ่ีโขกค่�โดยส�ร

ภูเก็ต • พล.ต.ต.เสริมพันธ์ ศิริคง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เปิดเผยว่า 

จากกรณีความขัดแย้งท่ีนายเฆวินทร์ พล ลูกชายของ ดร.สุนิล 

พล หรือหมอสุนิล เจ้าของ ดร.สุนิล อินเตอร์เนช่ันแนล เดนทอล

คลินิก ถูกคนขับแท็กซ่ีภูเก็ตโขกราคาค่าโดยสาร 600 บาท จน

เป็นเหตุให้มีการแจ้งความร้องทุกข์ดำาเนินคดี ซ่ึง สภ.กมลาได้

รับคำาร้องทุกข์ จากการสอบสวนผู้เสียหายทราบว่า คู่กรณีท่ีปรากฏ

ตามสื่อโซเชียลมีเพียงคนเดียวท่ีมีพฤติการณ์ข่มขู่ และต่อมาเมื่อ 

30 ม.ค. พนักงานสอบสวนเจ้าของคดีได้เรียกตัวนายเจษฎา คน

ขับรถรับจ้างคู่กรณีเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา โดยแจ้งข้อหาว่า

กระทำาให้ผู้อื่นเกิดความกลัวโดยการขู่เข็ญ ตาม ป. อาญา ม.392 

นายเจษฎาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จะได้ทำาการสอบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป


